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‘บ๊ิกปชป.’ซดเกาเหลา

‘จุรินทร’ยันไมทิ้งใคร

สภาลมซํ้าซากรัฐบาลเริ่มขัดขาใกลเวลาไปสนามเลือกตั้ง

บรรยากาศปากคลองตลาดเริ่มคึกคัก มีคนหนุมสาวมาหาซื้อดอกกุหลาบใหคนที่รัก 

เน� องในเทศกาลวาเลนไทน

โควิดนิวไฮ!‘กลุมเสี่ยง’ตายเยอะ

ปลายเทอม

กดดัน‘บิ๊กตู’

สภาลมซํ้าซากรัฐบาลเริ่มขัดขาใกลเวลาไปสนามเลือกตั้ง

อนุทิน ชาญวีรกูล

กดดัน‘บิ๊กตู’

สภาลมซํ้าซากรัฐบาลเริ่มขัดขาใกลเวลาไปสนามเลือกตั้ง

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

กรุงเทพฯ • ไมจบ! “บิ๊กประชาธิปตย” ยัง

เปดศึกซดเกาเหลา “จุรินทร” บนพึม ยาม

ที่พรรคตกต่ําไมคอยมีใครอยากลง ตองไป

ออนวอนใหมาชวยกันลงสมัครในนามพรรค 

แตพอยามที่พรรคดีขึ้นก็เร่ิมมีการแยงกันลง 

แต “สุรเชษฐ” สวนกลับพูดไมหมด เหตุไม

ลง ส.ส.เพราะพรรคใหสมัครนายก อบจ. แต

แจงกับพรรควาถานครศรีฯ เพิ่มเขตเลือกตั้ง

มา 1 เขตก็จะสมัคร ส.ส.อีกครั้ง

เม� อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2565 นาย

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรคประชา 

ธิปตย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงพาณิชย กลาวถึงการจัด

วางตัวผูสมัคร ส.ส. เพ� อเตรียมการรับการ

เลือกตั้งทั่วไปวา พรรคเตรียมการเร� องตัว

บุคคลที่จะเปนผูสมัครในหลายภาคมาโดย

ลําดับ ซึ่งเกือบจะเรียกวาจบทั้งหมด ทั้งผูวาฯ 

กทม. ก็มีตัวแลว ส.ก. ก็ครบทั้ง 50 เขต และ

หากเที่ยวหนาการเลือกต้ังทั่วไปใน กทม. 

เพิ่มจาก 30 เปน 33 เขต ก็จะหาคนเพิ่มอีก

ไมกี่คน ที่ผานมาก็เคาะไปกวา 20 คน สวน

ภาคใตตอนนี้ยังขาดเพียงไมกี่จังหวัดเทานั้น 

ภาคเหนือผูแทนเกายังอยูกับเราหมด 

ทําเนียบรัฐบาล • โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” 

ปลื้ม ปชช.ตอบรับคนละครึ่ง เฟส 4 ลง

ทะเบียนเต็ม 29 ลานสิทธิแลว ขณะยอด

คาใชจายมาตรการลดคาครองชีพของรัฐ 

เพียง 10 วัน พุง 2.3 หม� นลานบาท สั่ง

ทุกกระทรวงเรงตามขอเสนอแนะของสํานัก

งบประมาณ รีบดําเนินการจัดซื้อจัดจางงบ

ลงทุนรายการปเดียว ใหกอหนี้ผูกพันใหเสร็จ

ภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ

เม� อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2565 นาย

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม มีความยินดีที่กระแสตอบ

รับจากประชาชนพอใจและช� นชอบมาตรการ

ลดภาระคาครองชีพและฟนฟูเศรษฐกิจ

จากผลกระทบ COVID-19 ของรัฐบาล ทั้ง 

3 โครงการ โดยหลังเปดใหใชจายเม� อวันที่ 

1 กุมภาพันธ 2565 ความคืบหนาการใชจาย

ลาสุด (ขอมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2565) 

ผู ใชสิทธิสะสมรวม 34.42 ลานคน ยอดใช

จายสะสมรวม 23,032.55 ลานบาท 

แบงเปน 1.โครงการคนละครึ่ง ระยะ

ที่ 4 มีผูใชสิทธิสะสม 22.23 ลานคน 

ทําเนียบรัฐบาล • ฉุดไมอยูแลว ไทยพบผูติด

เชื้อโควิดเพิ่มขึ้นทุบสถิติรอบใหมเปนรายวัน 

ลาสุด 16,330 ราย แตอัตราการเสียชีวิตยัง

ทรงๆ 25 คน “หมอยง” เผยผูเสียชีวิตสวน

ใหญอยูในกลุม 608 จึงตองดูแลเปนพิเศษ

เม� อวันที่ 12 ก.พ. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา  พบผูติดเชื้อราย

ใหม 16,330 ราย ติดเชื้อในประเทศ 16,049 

ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

15,809 ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก 240 

ราย, มาจากเรือนจํา 131 ราย เปนผูเดินทาง

มาจากตางประเทศ 150 ราย หายปวยเพิ่ม

ขึ้น 9,205 ราย อยูระหวางรักษา 118,493 

ราย อาการหนัก 610 ราย ใสเคร� องชวย

หายใจ 128 ราย

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 25 ราย เปนชาย 13 

ราย หญิง 12 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 20 ราย มี

โรคเรื้อรัง 5 ราย ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 2,577,445 ราย 

มียอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

2,436,540 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 22,412 ราย สวนยอดฉีด

วัคซีนวันที่ 11 ก.พ. 451,666 โดส ยอด

ฉีดสะสมตั้งแตวันท่ี 28 ก.พ.64 จํานวน 

119,463,313 โดส

ไทยโพสต • เพ� อไทยเคาะกะลา! กําลัง

ซอมซักฟอกไมลงมติ ฟุงรัฐบาลเสร็จแน� 

ประชาชนจะหมดศรัทธาในอีกไมนาน โฆษก

รัฐบาลยอนเกล็ด พท. ถามแตกมากี่รอบแลว 

หนักกวา พปชร.อีก เยยอภิปรายตัดแปะ 

ยันรัฐบาลอยูยาว “แรมโบ” เห็นดวย “ส.ว. 

สมชาย” ชี้ชอง ปชช.ย� นสอบ ส.ส.สันหลังยาว 

ไมทําหนาที่ประชุม ผิดจรรยาบรรณรายแรง

เม� อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2565 นายสุทิน 

คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ� อไทย ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรครวมฝายคาน (วิปฝายคาน) กลาวถึง

ความพรอมการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 152 ที่จะมีขึ้นวันที่ 17-18 ก.พ.วา 

พรรครวมฝายคานพรอมเต็มที่ เร� องเวลาได

จัดสรรปนสวนลงตัว ทั้งในสวนของพรรค

รวมฝายคานและภายในพรรค โดยพรรคได

เวลาอภิปราย 760 นาที ตอนนี้เหลือเพียง

การขัดเกลาและฝกซอมเพ� อใหการอภิปราย

แมนยําในเนื้อหาของตัวเอง

“เช� อวาการอภิปรายครั้งนี้จะสงผลตอ

ความเช� อมั่นและความศรัทธาของรัฐบาลที่

เส� อมลงทุกอยาง คนจะไดเห็นขอบกพรอง

ของรัฐบาลอยางชัดเจน แมรัฐบาลทํางาน

ตอได แตจะเขาสูการนับถอยหลัง เพราะ

ประชาชนหมดศรัทธา หากอยูตอไดก็คงอยู

ตอไดอีกไมนาน” ประธานวิปฝายคานกลาว

ดานนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนา

พรรคประชาธิปตย รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กลาว

วา ไมถึงขั้นเขยาเสถียรภาพรัฐบาล แต

ถือวาเปนการทําหนาที่ของฝายคาน ซึ่งตน

สนับสนุน เพราะเราเคยเปนทั้งฝายคานและ

ฝายรัฐบาล เม� อเขามีหนาที่เปนฝายคาน 

ยิ่งไพในมือ ‘บิ๊กตู’ นอยลงเทา

ไหร ไมตางอะไรกับนาทีทอง 

เปดชองใหทุกฝายพากันเพิ่ม

มูลคาตัวเอง หลังจากนี้เกม

ตอรองทั้งภายใน-ภายนอก

รัฐบาลจะมากกวาเดิมอีก
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2 ในประเทศ

4

(1)                                                                           

ารหันมาสนใจเร� องพระ เร� องเจา กันในตอน 

แกๆ นั้น...คงตองยอมรับวา ออกจะเปนอะไรที่

เหมาะสม สอดคลอง ที่ล� นไหล ลงตัว กับความ

เปนไปของ วัย ของ อายุ-อานาม และ สังขาร 

ไดอยางมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ คือไมถึงกับตองไปตั้ง

เปา ตั้งจุดมุงหมาย วาจะทําใหตัวเองกลายสภาพเปน คนดี 

หรือ คนดีย หรือถึงขั้นคิดไปนิพพง-นิพพาน เอาเลยถึงขั้น

นั้น เอาแคใหเปนเสมือนหนึ่ง ยาบํารุง หรือ ยาถาย ที่พอ

ชวยใหเกิดความปลอดโปรง โลงสบาย...ก็พอแลว!!!

(2)                                                                        

เพราะโดยความเส� อมโทรม เส� อมถอย ของอวัยวะ

ทุกสัดสวน ของระบบประสาท หรือแมแตพลังทางจิตใจ จิต

วิญญาณ ที่มันมีแตจะลดนอยถอยลงยิ่งเขาไปทุกที สําหรับ

ผูที่ตองมีอายุ-อานาม ลวงเลยไปตามวัยและสังขาร ตาม

ความหมุนเวียนเปลี่ยนผันของ กงลอแหงกาลเวลา นั้น 

วาไปแลว...มันแทบไมมี ตัวยา ใดๆ ไมวาจะเปนยาบํารุง 

อาหารเสริม สมุนไพรยุคโบร่ําโบราณ หรือเทคนิคทางการ

แพทยสมัยใหม ฯลฯ ประเภทที่โฆษณาแลว-โฆษณาเลา 

ตามทีวีชองตางๆ มาชวยใหเกิดความ ปงๆ ปงๆ ไปตลอด

ชั่วนิรันดรกาลไดเลย คือยังไงๆ...มันคงตองเส� อม ตองทรุด 

ตองโทรม ไปตามสภาพนั่นแหละทั่น อาจแคชวยใหเกิดการ 

ยืดเวลา ออกไปเล็กๆ นอยๆ แตสุดทาย...มันคงตองนําไป

สูการ เดดสะมอเรย อิน เดอะ เทงทึง ขึ้นมาในวันใด-วัน

หนึ่งจนได...

(3)                                                                         

ภายใตสภาพเชนนี้นี่เอง...ที่มันเลยทําใหเร� อง พระ 

เร� อง เจา เร� อง ศาสนา จึงเปนอะไรที่มีความสําคัญเอา

มากๆ สําหรับบรรดาปวงประดา คนแก ทั้งหลาย พูดงายๆ 

วา...ไมวาจะศาสนาไหนตอศาสนาไหนก็แลวแต ลวนแทบไม

ตางอะไรไปจาก คูมือ ในการปรับตัว ปรับสภาพ ที่จะชวย

ใหเกิดความสอดคลอง ตองกัน ระหวาง ตัวตนของตน กับ

ความเปนไปของ สภาวะแวดลอม ไมวาจะในยุคไหน-สมัย

ไหน หรือทําใหผูที่กําลังอยูในชวงซึ่งอะไรตอมิอะไรกําลัง

เส� อม กําลังโทรม ลงไปทุกที กําลังกาวเขาสูชวงระยะเวลา

แหงการดับสูญลงไป อันเปน กฎเกณฑทางธรรมชาติ ที่

มิอาจหลีกเลี่ยงไดเลย ในอีกไมชา-ไมนาน ไมใกล-ไมไกล 

ไดมีโอกาส เขาถึง และ เขาใจ ตอสภาวะความเปนไปที่

กําลังรอคอยอยูเบื้องหนา จนแทบไมตองเสียเวลาไปดิ้นรน 

กระวนกระวาย สะบัดรอน-สะบัดหนาวใดๆ อีกตอไปแลว...

(4)                                                                         

อันน้ีน่ีแหละ...ท่ีมันเลยไมตางอะไรไปจาก ยาถาย หรือ 

ยาบํารุง ท่ียากจะหา โอสถ ชนิดใดๆ มาเปรียบเทียบได คือ

ไมเพียงชวยใหเกิดความปลอดโปรง โลงสบาย ในการใชชีวิต

ในแตละวัน แตละช่ัวโมง-นาที แตอาจยังชวยใหเกิดความ

คึกคักเขมแข็ง ในแงกําลังใจ จิตใจ จิตวิญญาณ แมวาอวัยวะ

สวนตางๆ อันแทบไมตางอะไรไปจากเส้ือผา หรือส่ิงท่ีสวมใส

เอาไวภายนอก มันจะเส� อมโทรม ทรุดโทรม ลงไปถึงข้ันไหน 

การหันมาใหความสนใจในเร� อง พระ เร� อง เจา เร� องศาสนา

ในแตละศาสนา จึงเปนอะไรท่ีเหมาะสมและสอดคลองไปกับ

ความแก หรือคนแก ไปดวยประการฉะน้ี...

(5)                                                                            

ตางไปจากเร� อง การบาน-การเมือง หรือเร� องของ

การชวงชิง แกงแยง การเอาชนะคะคานเพ� อใหไดมาซึ่ง ผล

ประโยชน ในรูปแบบตางๆ ที่มันอาจกลายเปน ของแสลง 

สําหรับบรรดาคนแกทั้งหลาย ชนิดตองหาทางบริโภคให

พอเหมาะ พอควร จะยถา-วริวะหา ยถา-วริวะหน ยัดหา

โดยแทบไมตองไปสน วา กินทุเรียน เขาไปแลวกี่เม็ด อัน

นี้...อาจถึงขั้นตองอวกแตกตายเอางายๆ!!! เพราะอวัยวะ

ภายนอกในแตละสวน มันอาจ ไมพรอม ที่จะรองรับความ

อยาก ความปรารถนา ความหิวกระหาย อันแทบไมมีที่สิ้น

สุดของบรรดามวลมนุษย ผูที่ตองเกิด-ตองตาย ตองเกิดขึ้น-

ตั้งอยู-และดับไป ไดเลยแมแตนอย...

(6)                                                                               

ดังนั้น...สําหรับผูที่ไมไดคิดจะสนใจในเร� องศาสนา 

เร� องพระ เร� องเจา มองเปนแคเร� อง เคร� องมือทางจิตวิทยา 

ที่จะเอาไวใชปกครอง คนดี หรือ คนดีย ก็แลวแต แต

สุดทาย...ก็ดวยกฎเกณฑความเปนไปทางธรรมชาตินั่นเอง ที่

ทําใหยังไงๆ ก็หนีไมพนที่จะตองยอมรับตอ ขอเสนอมิอาจ

ปฏิเสธ หรือ ความเปนจริงที่มิอาจปฏิเสธ ไดเลยแมแต

นอย หรือหนีไมพนตองยอมศิโรราบ วาอะไรตอมิอะไรใน

ทางศาสนา ไมวาจะพุทธ-คริสต-อิสลาม-ฮินดู ไปจนถึงโซโร

อัสเตอร ฯลฯ โน�นเลย ลวนแลวแตมี คําตอบ มี คําอธิบาย 

อันเน� องมาจากการลงทุน-ลงแรง ของบรรดาทาน ศาสดา 

แหงศาสนาทั้งหลาย จนกลายเปนสิ่งที่เหมาะสม สอดคลอง 

กับมวลมนุษยไมวาชาติไหน ภาษาไหน และไมวายุคใด 

สมัยใด อีกดวยตางหาก...

(7)                                                                               

ดวยเหตุนี้...แทนที่จะไปเสียเวล่ํา เวลา กับการเถียง

กันไป-เถียงกันมา ในเร� อง การบาน-การเมือง แบบชนิดคอ

เปนเอ็น หรือแบบตองตัดขาด แยกขาด ไปจากสายใยความ

ผูกพันระหวางพี่ๆ-นองๆ เพ� อนฝูง-มิตรสหาย ไปจนถึงพอๆ-

แมๆ และลูกๆ เอาเลยก็ยังมี สูหันมาปรับเปลี่ยนความสนใจ 

จากเร� องที่ไมไดเร� อง-ไมไดราว ไมไดกอใหเกิดประโยชน

โพดผลใดๆ ตอตัวเองและผูอ� นมากมายซักเทาไหรนัก มา

สนใจในเร� อง พระ เร� อง เจา หรือเร� อง ศาสนา ติดปลาย

นวมเอาไวมั่ง น�าจะเขาทากวาเปนไหนๆ สวนบรรดา ตัว

ละคร ที่เปนเสมือนหนึ่ง มายาภาพ ทางการเมืองทั้งหลาย 

ไมวาจะ เกิดขึ้น ในรูปใด เง� อนไขหนึ่ง-เง� อนไขใดก็เถอะ 

สุดทาย...มันก็คง ตั้งอยู และ ดับไป ตามกฎเกณฑทาง

ธรรมชาติดวยกันทั้งสิ้น ชนิดแทบไมตองเสียเวลาไปออก

เรี่ยว ออกแรง ดิ้นรนกระวนกระวาย สะบัดรอน-สะบัด

หนาว ใหตองเปลืองเนื้อ-เปลืองตัวโดยใชเหตุ...

‘ศาสนา’ กับ ‘คนแก’

ก

ลายคนชักไมมั่นใจ ‘บิ๊กตู’ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะอยูถึง

ตอนรับผูนําประเทศ ในฐานะเจาภาพจัดการประชุม

กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟก (เอเปก) ตอนเดือนพฤศจิกายนนี้หรือไม 

ตอใหลาสุด ‘บิ๊กตู’ จะประกาศอาแขนยินดีตอนรับผาน

ถอยแถลงการเปนเจาภาพเอเปกในชวงปลายป 2565 รายถึง

การประชุมครั้งสําคัญครั้งนี้  

“ผมรอที่จะตอนรับผูนําเอเปกทุกทานสูประเทศไทย

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งทุกทานจะไดเปนสวนหนึ่งของการ

กําหนดเปาหมายที่สําคัญสําหรับภูมิภาคของพวกเรารวมกัน” 

แตอาการรัฐบาล พล.อ.ประยุทธตอนนี้มันรอแร 

โคลงเคลง เอนไปเอนมา ตองบอกวา สภาพที่เปนอยู แคไดถึง

กลางปนี้นับวาเกงแลว  

เพิ่งจะเขาปเสือมาไดเดือนที่สอง แตเจอสารพันปญหา

รุมเรา ทั้งปญหาภายในวงศวาน 3 ป. โดยเฉพาะ ‘บิ๊ก

ตู’ กับ ‘บิ๊กปอม’ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีและหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ ปญหาภายในพรรค

รวมรัฐบาล “ปญหาหอกขางแคร” พรรคเศรษฐกิจไทย ใน

สภา  

โดยเฉพาะตอนนี้ฝายการเมือง ไมวาจะเปนฝายคาน 

ฝายรัฐบาล ยืมสภาเปนสถานที่ปนประสาท ขบเหลี่ยมเฉือน

คม ตอรองผลประโยชน จนประชาชนระอา สายหนากับ

มาตรฐานผูแทนไทย เรียกรองอยากจะใหงดจายเงินเดือน 

เพราะเสียดายภาษี 

เขาประชุม แตไมแสดงตน ตั้งใจให ‘ลมซ้ําซาก’ สิ่งที่

ไมอยากเช� อวาจะไดเห็นก็ไดเห็น 

ถึงตอนนี้สภาผูแทนราษฎรลมไปแลว 17 ครั้ง เปนครั้ง

ที่ 4 ของป 2565 และเปนครั้งที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ ทั้งที่

เพิ่งจะผานมาไมถึงครึ่งเดือน  

เรียกวาปญหาการเมืองหนักพอตัว แตปญหาการบาน

สาหัสยิ่งกวา ขาวของเคร� องใช สินคาอุปโภคบริโภคแพงทั้ง

แผนดิน สินคาฟุมเฟอยอยางน้ํามันทะยานขึ้น ไมมีวี่แววจะลง

ใหชาวบานชาวชองชื้นใจ 

หันหนาไปทางไหน ‘บิ๊กตู’ ก็เจอแตแรงกระแทก อาการ

ออนเปลี้ยเพลียแรงเวลาใหสัมภาษณ ดูรางกายไมสดช� น พอ

จะอนุมานไดเหมือนกันวา ผูนําก็กินไมไดนอนไมหลับ เหน� อย

กับปญหาที่ตองเผชิญ 

ตอนนี้ประเมินกันแลววา ‘บิ๊กตู’ จะอึดทนทานไปไดอีก

สักกี่น้ํา เพราะดูจากสภาพแวดลอมภายใน-ภายนอกรัฐบาล 

ไมมีสัญญาณวาจะฟนงายๆ 

ยิ่งกับช็อตลาสุดความขัดแยงเร� องสัญญาขยายสัมปทาน

โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ระหวางกระทรวงมหาดไทย ที่

มี ‘บิ๊กปอก’ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทยคุม กับ 

กระทรวงคมนาคม ภายใตการกุมบังเหียนของ ‘เสี่ยโอ’ นาย

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ยี่หอบุรีรัมย ที่ถึงขั้นสราง

วัฒนธรรมใหม 7 รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย บอยคอตนัดกันไม

เขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีเพ� อแสดงสัญลักษณคัดคาน 

“เหตุการณ ไมเคยเห็นก็ไดเห็น” รัฐมนตรีชวนกันโดดรม 

เพราะไมเห็นดวย

แน�นอนวา โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว คงไมถึงขั้น

ทําให ‘บิ๊กตู’ กับพรรคภูมิใจไทยแตกหัก เพราะยังตองพึ่งพา

อาศัยกันไปอีกระยะ แตปรากฏการณครั้งนี้มันก็ทําใหเห็นวา 

อาการเกรงใจกันของพรรครวมรัฐบาลมันนอยลงกวาเดิมไป

เยอะ เม� อเทียบกับตอน 1-2 ปแรก ที่คนของพรรคภูมิใจไทย

ทําตัวน�ารักกวาเด็กพรรคประชาธิปตยดวยซ้ํา  

ธรรมชาติปลายเทอมของทุกรัฐบาลที่อยูกันดวยผล

ประโยชนมากกวาความจริงใจมักจะเปนแบบนี้ 

โดยเฉพาะภาพ ‘เสี่ยหนู’ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรค

ภูมิใจไทย พินอบพิเทา ‘ผูกองนัส’ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

ส.ส.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย หอกขางแครนัมเบอรวัน

ของ ‘บิ๊กตู’ ในสภา ที่วันเดือนปไมเคยหลุดออกมา แตมาวอน

โซเชียลเอาในวันที่มีปญหากับวัน ครม.ที่รัฐมนตรีพรรคภูมิใจ

ไทยบอยคอตพอดิบพอดี 

ไมใชเร� องบังเอิญเดินไปเจอเกลอเกาแน� หากแตมีคน

จงใจใหใครบนตึกไทยคูฟาหงุดหงิด

ภาพนี้ใครเห็นก็นึกถึงวรรคทองของ ‘ผูกองนัส’ ที่

โพสตผานเฟซบุกในวันที่พรรคพลังประชารัฐแพเลือกตั้งซอม 

ส.ส.กทม.ยับเยิน ‘ศัตรูของศัตรูคือมิตร’  

ใครเปนศัตรู ‘บิ๊กตู’ คือ ‘มิตร’ ของ ‘ผูกองนัส’ หมด 

สถานการณ ‘บิ๊กตู’ โมงยามนี้เหมือนโดนรุมกินโตะขึ้น

เร� อยๆ ไมเจอกระโดดหนี ก็เจอแทงขางหลัง ความมั่นคงบน

คานอํานาจนับวันมีแตจะออนแอ  

ภูมิตานทานรัฐบาลเหลือนอย และนั่นก็เปนการเปด

ชองใหแผนกรอซ้ํา เปดปฏิบัติการบิวตรายวันใหสละเรือ ‘ยุบ

สภา’ คืนอํานาจใหแกประชาชน   

แตมันก็ไมใชวาทํากันงายๆ เพราะสายบิวตพวกนี้ก็เปน

ประเภทปากกลาขาสั่น ‘บิ๊กตู’ หมันไสลมกระดานกดปุมยุบ

สภาขึ้นมาจริงๆ หนาจะเหลือแคสองนิ้วเอา   

โดยเฉพาะพรรคเล็กที่จับกลุมรวมตัวกันตอนนี้ อาศัย

ชวงเสียงรัฐบาลปริ่มน้ําออกมากดดันให ‘บิ๊กตู’ ยุบสภาเชา-

เย็น สุดทายก็เปนแคพอคาอาวุธสงคราม หาผลประโยชนบน

ความขัดแยง  

ไปไลจี้ถามเรียงตัว ลึกๆ อยากให ‘บิ๊กตู’ ยุบสภา หรือ

อยูในอาการปอแปแบบนี้ สุดทายก็เลือกอยางหลังหมด เพราะ

จะไดมีเวลากอบโกยใหคุมคา ไหนๆ เลือกตั้งรอบหนาโอกาส

กลับมาก็ยากมากๆ 

หลายพรรคการเมืองตอนนี้กําลังฉวยจังหวะความเปน

เกมปวนของ  ‘ผูกองนัส’ กดดัน ตอรองรัฐบาล เพราะรูวาฝาย

อํานาจไมไดอยูในสถานะที่จะตอบโตไดหนักหน�วงเหมือนแต

กอน 

ยิ่งไพในมือ ‘บิ๊กตู’ นอยลงเทาไหร 

ไมตางอะไรกับนาทีทอง เปดชองใหทุก

ฝายพากันเพิ่มมูลคาตัวเอง หลังจากนี้

เกมตอรองทั้งภายใน-ภายนอกรัฐบาลจะ

มากกวาเดิมอีก 

 สภาจะถูกใชเปนเคร� องมือสําคัญ 

เพ� อคอยบีบรัฐบาล แตคงไมกลาเลนกัน

แรงเทาไหร คงเปนไปในลักษณะ “เดิน

ชน ขัดขา” ไมถึงขนาดเอาเปนเอาตาย 

เพราะยังติดเง� อนไขเร� องกฎหมาย

ลูก 2 ฉบับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งราง 

พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และราง 

พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง

ตามไทมไลนนายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี อยางเร็วที่สุดมีผล

บังคับใชเดือนกรกฎาคม อยางชาที่สุด

เดือนกันยายน อยางไรตองเลี้ยงไขกันไป

จนกวากฎหมายลูกจะมีผลบังคับใช 

เพราะถาเลนแรงเกินไป ‘บิ๊ก

ตู’ ตัดสินใจยุบสภา อาจเจอ

สภาวะ ‘สุญญากาศ’ ได แมรัฐธรรมนูญ

ฉบับแกไขจะมีผลบังคับใชไปแลว แต

อยาลืมวา กฎหมายลูกไมเสร็จ ไมมีวิธี

นับคะแนนตัดสิน 

ขณะเดียวกัน ‘บิ๊กตู’ เองก็ไมกลาอยากจะยุบในเร็ววันนี้

แน� เพราะปฏิเสธไมไดวา กระแสตัวเองไมไดดี มิหนําซ้ํายังมี

ปญหาภายใน โดยเฉพาะวงศวาน 3 ป. ยังเคลียรกันไมลงตัว  

เลือกตั้งรอบหนายังไมรูจะใชพรรคไหน จะคลองแขน

กันตอหรือไม เพราะทีมงานขางกาย ‘บิ๊กตู’ ก็เที่ยวไปตั้งพรรค

อะไหล ไวสแตนบายดใหหลายพรรค อยางนอยๆ 2 พรรค 

คือ ‘รวมไทยสรางชาติ’ ของ ‘แรมโบอีสาน’ เสกสกล อัต

ถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี กับ ‘ไทย

สรางสรรค’ ของ ‘เสี่ยตั้น’ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.

ศึกษาธิการ  

ในขณะที่พี่ใหญอยาง ‘บิ๊กปอม’ ยืนยันไมเปลี่ยนบาน 

จะใชพรรคพลังประชารัฐเปนนั่งรานให ‘บิ๊กตู’ ตอ พรอม

ประกาศกวาด 150 ที่นั่ง   

พี่นอง 3 ป.ยังชิงเหลี่ยมเลนเกมกันอยูเลย 

อีกทั้งถา ‘บิ๊กตู’ จะไปเริ่มกับพรรคใหม อยางนอยก็ตอง

มีเวลาเผ� อเหลือเผ� อขาดลวงหนากันพอสมควร เพ� อใหนักเลือก

ตั้งเขามาสังกัด 90 วัน ถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งได 

หากยุบสภาไปตอนนี้ ไมมีเวลา “โยกยายถาย

สํามะโนครัวทางการเมือง” แน� 

ยกเวนเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกอน อยางที่หลายคน

พุงเปาไปที่เดือนพฤษภาคม ที่ฝายคานไดฤกษเปดศึกอภิปราย

ไมไววางใจ มีโอกาสจะเกิด ‘กบฏลมนายกฯ ภาค 2’ อีกหรือ

ไม เพราะชั่วโมงนี้ ไวใจใครไมได แมแตตัว ‘บิ๊กปอม’ เอง ก็

ไมรูวา ‘บิ๊กตู’ ยังเช� อใจไดอยูหรือเปลา  

จับตาดูใหดี ถาเห็นทาไมดีจะมีรายการชัตดาวนตัวเอง

กอนหรือไม 

ในจังหวะที่มันไปไมได ยอมยุบสภาใหเกิดสุญญากาศ ดี

กวายอมกระเด็นกระดอนตกเกาอี้คาสภา เพราะ ‘บิ๊กตู’ คงไม

ใหใครมาลูบคมแบบนั้น 

นักการเมืองเองก็ตายใจไมได ที่ปลอยใหการเมืองมัน

เละเทะทุกวันนี้ ภาพลักษณสภาปนป ประชาชนระอาคุณภาพ

ผูแทนยุคปจจุบัน ระวังจะเขาทางปน 

เกิดมีคนเตะปลั๊กขึ้นมาแลวจะยุง. 

‘หอกขางแคร’ ออกฤทธิ์ ‘มิตรเทียม’ ออกลาย 

ปลายเทอม ‘บิ๊กตู’ ทนไดอีกกี่ยก 

ห



ายหลังการประชุม ศบค.เม� อวันศุกร พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี หารือนอกรอบกับ “เสี่ยหนู” 

อนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ”  

รมว.คมนาคม “สุชาติ ชมกลิ่น” รมว.แรงงาน และ “ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ” 

รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม โดยพูดคุยถึงการประชุมสภาผูแทน

ราษฎร โดยเฉพาะเร� ององคประชุมในศึกอภิปรายทั่วไปแบบไมลงมติที่

จะมีขึ้นในวันที่  17-18 ก.พ.นี้ แตที่หลาย

คนโฟกัสคงหนีไมพนปมปญหาความไม

ลงรอยระหวางภูมิใจไทยกับมหาดไทย ใน

ประเด็นรถไฟฟาสายสีเขียว จน 7 รมต.

ของ ภท.ไมเขาประชุม ครม.เม� อวัน

อังคารที่ผานมา ซึ่งมีรายงานตามมาวา 

ชวงหนึ่งของการพูดคุย นายกฯ ไดหันไป

กลาวกับนายอนุทินวา “หนูชวยกันหน�อย

นะ” นับเปนประโยคสั้นๆ  แตสําคัญ 

และน�าจะเปนครั้งแรกที่ พล.อ.ประยุทธ

เอยปากในทํานองนี้ เพราะยอนกลับ

ไปตอน ศบค.รับมือกับโควิดชวงพีกๆ 

มักมีหลายเร� องที่ไมเปนเนื้อเดียวกับ

สาธารณสุข  โดยมี “ลุงตู” กับ “เสี่ยหนู” เปนหนังหนาไฟใหสัมภาษณ

ไปคนละทาง จนหลายเร� องดูเหมือนจะซัดกันหนัก แตในที่สุด “เสี่ยหนู” 

ก็ยอมกัดฟนยิ้มแหงๆ ยืนเคียงคู “ลุงตู” มาตลอดแบบไรรองรอยความ

กินแหนงแคลงใจ  

 สภาผูแทนราษฎรเม� อสัปดาหที่ผานมายิ่งกวาโรงลิเก  มีตัวเอก 

ตัวราย ตัวประกอบ ที่ทําใหอุณหภูมิการเมืองรอนขึ้นในชวงที่ “รัฐบาล

ประยุทธ” กําลังมึนๆ แถมมีพล็อตเร� องที่ไมรูวามีคนเขียนขึ้น หรือ

เปนการตีความสถานการณความขัดแยง

ของพรรค ภท.กับ “ลุงๆ” ออกมาเปนภาพ

ขาว การทักทายสนทนา จับแขน สบตา 

ของ “เสี่ยหนู” กับ ผูกองธรรมนัส 

พรหมเผา เขากันกับคําวา “ศัตรูของศัตรู

คือมิตร” ตามที่ผูกองวาเอาไว แตจากการ

รายงานของผูส� อขาวอธิบายความตนตอ

ภาพชุดดังกลาวใหฟงวา เปนการสงมา

จากชางภาพฝายประชาสัมพันธของสภา

ผูแทนราษฎร ที่ถายครอบคลุมทั้งหมดใน

ทุกชวงตอน ตั้งแตระหวางประชุมและ

บรรยากาศหลังการประชุม เน� องจากสภา

ยังไมอนุญาตใหชางภาพจากสํานักขาว

ตางๆ เขาไปทําหนาที่ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไวตามมาตรการปองกันโควิด-19 

ซึ่งหากยอนดูบรรยากาศหลังการประชุมจะไมตางจากนัดที่ผานมา ที่ 

รมต.จะลงมาคุยกับ ส.ส.ดานลางเปนประจํา บางครั้ง ส.ส.ตางพรรค

ก็มาพูดคุยกันตอ บางคนก็ถายภาพเซลฟเหมือนเปนชวงติดพัน สวน

เร� องการจับมาเปนประเด็นก็แลวแตผูเสพขาวและภาพตามรสนิยม

สงสัยจะติดตามประวัติศาสตรการเมืองมาตั้งแตชวงวัยรุน “เต” 

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคไทยศรีวิไลย เลย

ตั้งตัวเปนผูประสานงาน “กลุม 16” เปดตัวกลุม ส.ส.พรรคเล็ก รวม

ถึง ส.ส.พรรคฝายคานบางสวน รวม 16 คน โดยมี “เฮียหมา” พิเชษฐ 

สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) เปนหัวหนา ทําการ

เมืองเร� องผลประโยชนของประชาชน แต

ปรากฏวาผูที่ตกเปนขาวหลายคนที่มีช� อ

จะมารวมกลุม ตางออกมายืนยันวาไม

ไดเขารวมกิจกรรมของ “กลุม 16” ทิพย 

แตอยางใด จนทายสุดกลายเปนเร� อง 

“โอละพอ” ชกวืดอีกครั้งตามสไตล “เต 

พระราม 7”  มีคําแนะนําวาถาจะใหดูดีมี

ราคา “เต” น�าจะศึกษาบทเรียนจากรุนพี่

กลุม 16  ที่สรางแรงสั่นสะเทือนทางการ

เมืองในยุค 80 ไลมาตั้งแต สมพงษ 

อมรวิวัฒน, เนวิน ชิดชอบ, สุชาติ 

ตันเจริญ,  จําลอง ครุฑขุนทด, สนธยา คุณปลื้ม, วราเทพ รัตนากร,  

สรอรรถ กลิ่นประทุม วาในอดีตการรวมกลุมดังกลาวเปาหมายคืออะไร 

อีกทั้งตองใชพลัง ขอมูล และกลยุทธใดในการกอรางสรางกลุม  

ศาลอาญาใหประกันตัว “ไผ ดาวดิน” กับ “ไมค” ภาณุพงศ จาดนอก 

โดยมีเง� อนไขหามชุมนุม-ออกจากบานหลัง 6 โมงเย็น ติดอุปกรณติดตาม

ตัวอิเล็กทรอนิกส หรือกําไลอีเอ็ม ในขณะที่

ยังมีแกนนําสามนิ้วอยูในเรือนจํายังไมไดรับ

การปลอยตัวชั่วคราวหลายคน ฟงเสียงของ 

“ไผ” ใหสัมภาษณหลังไดรับการปลอยตัว ก็

เช� อไดวาคงไมปลอยชวงเวลาทองที่รัฐบาล

กําลังงอนแงนใหกับการสูศึกในสภา และ

พรรครวมอยางแน�นอน เพียงแตจะกําหนด

ทิศทางและการตอสูการเมืองนอกสภา

อยางไรใหเหมาะสมกับสถานการณ  และ

ใหตัวเองไมตองกลับเขาไปอยูในคุกก็เทานั้น 

ขณะที่ “ลูกเกด” ชลธิชา แจงเร็ว แกน

นํากลุมฟนฟูประชาธิปไตย โพสตเฟซบุก

ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ปทุมธานี เขต 3 ในนามพรรคกาวไกล 

ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งถัดไป เลือกเสนทางการเมืองตอสูในสภา. 
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3ในประเทศ

อนุทิน ชาญวีรกูล

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา

และสนามบินอูตะเภา ไปยังฐานทัพอเมริกันจังหวัด

นครราชสีมา ในสมัยสงครามอินโดจีน ปจจุบันถนน

สาย 331 พนมสารคาม-สัตหีบ เปลี่ยนโฉมจากเสนทาง

ยุทธศาสตรทางการทหาร กลายมาเปนเสนทางระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) •

เปนการแจงความจํานงอยางไมเปนทางการของ

จีน  ผานบริษัทที่มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจที่ดูแลบริหาร

เรือดําน้ํามือสองของกองเรือดําน้ําจีนมายังไทยวา มี

เรือดําน้ํามือสองหลายลําอยูในการดูแล น�าจะเปน

ประโยชนกับ ทร.ไทย...แปลจีนเปนไทย แปลไทยเปน

ไทย คือ สนใจไหม? แตไมมีรายละเอียดวาใหเปลาหรือ

ขาย แตเขาใจกันวา เรือดําน้ํามือ 2 ที่จีนใหแกมิตร

ประเทศ มักไมไดขาย แตเปนการใหเชิงยุทธศาสตร 

และทดแทนขอสัญญาในสัญญาอ� นๆ ที่ไมเปนไปตามที่

ตกลง ทวากวาจะปรับคืนสภาพเพ� อใชงานไดจริง 

ตองใชงบประมาณหลักพันลาน โดยเฉพาะแบตเตอรี่

สําหรับเรือดําน้ําดีเซล คาดวาอีกไมนานขอเสนอแบบ

เปนทางการคงถึงมือ พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย 

ผูบัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และคงมีคณะทํางานใน

การพิจารณาอยางละเอียด ที่เปนทางลัดในการไดเรือดํา

น้ําครบ 3 ลําเขาประจําการไดตามตองการ หรือจะรอ

ซื้อเรือดําน้ํามือ 1 ในลําที่ 2-3 ที่คาดวาเปนไปไดยากใน

ชวงขาวยากหมากแพง •

เปนธรรมชาติของไทยที่ไมใชประเทศคูสงครามไม

วายุคสมัยไหน คงสถานะการเขารวมในฐานะพันธมิตร

เทานั้น ทําให “กลิ่น” สงครามที่ครึกโครมกันอยูขณะ

นี้ ยังดูแผวๆ ในสายตาของนักวิเคราะหดานความมั่นคง 

และเช� อวานโยบายดานการตางประเทศจะทําใหไทย

พนเง� อนไขการตอง เลือกขาง ไปได แตความแน�นอน

ก็คือ ความไมแน�นอน ไมเชนนั้นเพ� อนบานคงไมขยับ

เร� องกําลังรบกันคึกคัก ซึ่งก็มีผลไมมากก็นอยในเร� อง

แตมตอการเจรจาในเร� องอ� นๆ ดวย หลังจากส� อฝรั่งเศส

เสนอขาวการลงนามจัดหาเคร� องบินขับไล  Rafale 6 

ลําจาก 42 เคร� อง กับอินโดนีเซีย ก็มีขาววามีความ

เปนไปไดที่สภาคองเกรสสหรัฐฯ จะขายเคร� องบินขับ

ไล F-15ID จํานวน 36 เคร� อง พรอมอุปกรณตางๆ และ

ระบบสนับสนุนใหอินโดนีเซีย ขณะที่ ทอ.ไทยยืนยัน

เจตนารมณเสนอโครงการจัดหาเคร� องบิน F-35 จํานวน  

4 เคร� องในงบประมาณป 2566 ซึ่งตองรอดูความคืบ

หนาในเร� องนี้วาจะเปนอยางไร ซึ่งในสัปดาหหนางาน

แอร โชวระดับโลกที่จัดขึ้นที่สิงคโปร บริษัททางดานการ

บินอยาง Lockheed Martin ตองมาอยางแน�นอน คาด

วา บิ๊กปอง-พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ผบ.ทอ.คงไม

พลาด  เพราะ ดีล พิเศษในฐานะมหามิตรระหวางไทย-

สหรัฐฯ เปนลมใตปกที่หนุนสงใหเอื้อมใกลถึง เคร� อง

เทพ เขาไปทุกที การไดพบเจอ คุยกันแบบมองตา-รูใจ 

ใกลๆ ประเทศไทยแคนี้ น�าจะทําใหการโครงการจัดซื้อ 

F-35 ที่ ทอ.ไทยเดินเคร� องอยูราบร� น •

ริ่มมีการถกเถียง เริ่มมีการเมาธกันภายใน กรม

ปทุมวัน ถึงการแตงตั้ง นายพล วาระเดือน

เมษายน หรือวาระกลางป จะมีการแตงตั้ง

ตําแหน�ง รอง ผบ.ตร. แทนที่ บิ๊กตอย-พล.ต.อ.

วิระชัย ทรงเมตตา ที่ศาลปกครองสูงสุดกลับคําสั่งไม

คุมครองชั่วคราว ตองไปอยูในตําแหน�ง สํารองราชการ

สํานักงานตํารวจแหงชาติตามเดิมหรือไม เพราะเทา

ที่มีขอมูลรายงานออกมาตําแหน�ง รอง ผบ.ตร.ซึ่งเปน

ตําแหน�งเฉพาะตัว ที่คณะกรรมการขาราชการตํารวจ  

หรือ ก.ตร.ไดขอเปดเพ� อใหเปนไปตามคําสั่งศาลปกครอง

กลาง ซึ่ง ก.ตร.ก็ยังใหคงตําแหน�งดังกลาวไว จนกวา

ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําพิพากษาออกมา หรือจนกวา 

พล.ต.อ.วิระชัย เกษียณอายุราชการ ซึ่งเม� อถึงเวลา

นั้น ก.ตร.จะมีการพิจารณาตําแหน�งดังกลาวอีกครั้ง

วาจะดําเนินการอยางไรตอไป นั่นหมายถึงวาเกาอี้ 

รอง ผบ.ตร.(เฉพาะตัว) ถึงจะยังไมมีคนมานั่ง ก็ใชวา

จะวาง เพราะเปนตําแหน�งที่เปดขึ้นมาตามคําสั่งศาล

ปกครองกลางเพ� อแกปญหาของ บิ๊กตอย และเม� อปม

นี้ยังไมสิ้นสุด หรือ บิ๊กตอย ยังไมไดออกไปจาก ตร. มี

เกาอี้นี้ก็เหมือนไมมี ก็ยอมแสดงวาแตงตั้งกลางปเดือน

เมษายน เกาอี้ รอง ผบ.ตร. ก็ไมมีวาง แม ผูชวย ผบ.ตร. 

ดาวรุง ดาวโรจนใดๆ ขึ้นมานั่งก็ยังไมไดอยางกระนั้น

หรือ คงตองให ผบ.ปด-พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข 

แมทัพใหญสีกากี ชี้แจงแถลงไข หรือจะมอบหมายให

กระบอกเสียงขางกาย บิ๊กแรก-พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค 

โฆษกสํานักงานตํารวจแหงชาติ ออกมาบอกกลาวก็น�าจะ

คลายความสับสน คลายความกังวลใหหลายๆ คนที่สงสัย

ไดหายของใจ •

เลนสุดเกจจริงๆ คําสั่งแตงตั้งตํารวจระดับ รอง

สารวัตร (รอง สว.) - ผูบังคับหมู (ผบ.หมู) วาระประจํา

ป 2564 กวาจะคลอดออกมาให สีกากี ที่รอลุน รอฟง

ขาว ก็ปาเขาไปวันสุดทายที่คําสั่งจะมีผลบังคับใชพรอม

กันวันที่ 7 ก.พ.65 ถึงจะโลงอก โลงใจ ใครไดยาย 

ใครไดขยับตามที่ตองการก็ขอแสดงความยินดีดวย 

สวนใครขอกลับบานไปแลวแตยังไมได ก็กลับไปตั้งใจ

ทํางานเพ� อประชาชน ไวครั้งหนาเขาสูฤดูการแตงตั้ง

คอย เอาใหม แตสิ่งสําคัญที่ บิ๊กเบิ้ม-พล.ต.อ.ปยะ 

อุทาโย รอง ผบ.ตร.ดูแลงานบริหาร กําชับทุกหน�วย

ทั่วประเทศ เม� อการแตงตั้งโยกยายเรียบรอยแลว การ

สงมอบสิ่งของของราชการที่ไดเบิกคืน รวมทั้งการ

สงมอบคืนอาคารบานพักก็ใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่ 

ตร.กําหนดอยางเครงครัด...แตไหนๆ บิ๊กเบิ้ม สั่งเรงรัด

คืนหอง คืนอาคารบานพักแลว ตํารวจชั้นผูนอยหลาย

คนก็ฝากมากระซิบ ทานรอง นอกจากสั่งแลวอยา

ลืมตรวจสอบขอสั่งการดวยวา ปฏิบัติ  ตามกันหรือ

ไม เพราะหลายปที่ผานมาบางคนยายไปแลว บางคน

เกษียณอายุราชการไปแลว แตก็ยังกั๊ก ยังไมยอมออก

จากแฟลต ออกจากหอง เด็กใหมๆ จะเขาไปอยูก็เขาไม

ได เดือดรอนกันไปทั่ว ขอให นาย ลงมาดูปญหาจริงๆ 

จังๆ กับคําที่สั่งไปดวย จักเปนพระคุณยิ่งตอลูกนอง •

ดูทาชั่วโมงนี้ พล.ต.ต.ชุมพล พุมพวง ผบก.ภ.จว.

สมุทรปราการ น�าจะตองหนาวๆ รอนๆ เพราะแคเพียง

สัปดาหเดียว 2 โรงพักในสังกัดโดนจับกุมบอนการ

พนันซ้ําแลวซ้ําเลา ถึงขนาด บิ๊กอุย-พล.ต.ท.จิรพัฒน 

ภูมิจิตร  ผบช.ภ.1 เซ็นคําสั่งให 5 เสือโรงพักไปชวย

ราชการมือเปนระวิง ตั้งแตพื้นที่ สภ.บางเสาธง ถูกจับ

บอนพนันไฮโลไดผูตองหา 53 คน ผกก.บางเสาธง ลง

ไปยัน สว.โดนเดงเขากรุมาปฏิบัติหนาที่ที่ตํารวจภูธร

ภาค 1 โดยใหขาดจากตําแหน�งเดิม จากนั้นถัดมา

อีกเพียง 4-5 วัน บิ๊กอุย ก็ตองสั่งเดง 5 เสือโรงพัก

พระประแดงไปปฏิบัติราชการที่ศูนยปฏิบัติการตํารวจ

ภูธรภาค 1 โดยขาดจากตําแหน�งเดิม หลังจากตํารวจ

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 1 ได

รวมกันจับกุมผูลักลอบเลนการพนันไพเสียบ พนันเอา

ทรัพยสินกันโดยไมไดรับอนุญาต โดยไดตัวผูตองหา

รวม 26 คน พรอมของกลางหลายรายการ พรอมให 

พ.ต.อ.ธีระ เถระพัฒน  รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ 

มารักษาราชการแทน ผกก.สภ.พระประแดง ไมรู

คิวตอไปจะเปนช� อ ผูการ หรือเปลา  ตองถามใจ 

บิ๊กรอย-พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน รอง ผบ.ตร. และ 

พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ ผูชวย ผบ.ตร. ที่รับผิดชอบการ

ปองกันปราบปรามการลักลอบเลนการพนันและ

อบายมุข ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จะพิจารณา

อยางไร •

เปนอีกหนึ่งภาพ เปนอีกหนึ่งขาว ที่ไดเห็นไดยิน

ไดฟงแลวตอง อมยิ้ม กับภาพที่ชาวบาน อ.หาดใหญ 

จ.สงขลา จัดขบวนรถจักรยานยนตสามลอพวงขาง

เกือบ 20 คันมาสง  ร.ต.ท.สุชาติ เดชพรหม รอง สว.(ป.) 

สภ.หาดใหญ จ.สงขลา ที่ยายไปดํารงตําแหน�ง รอง 

สว.(ป.) สภ.คูเตา จ.สงขลา พรอมมอบชอดอกไมเพ� อ

เปนกําลังใจ และเคล� อนขบวนแหโดยให ร.ต.ท.สุชาติกับ

ภรรยานั่งบนรถจักรยานยนตสามลอพวงขางออกจาก 

สภ.หาดใหญ ไปยังชุมชนรัตนอุทิศในเมืองหาดใหญ ซึ่ง

ตลอดทางมีชาวบานออกมาใหกําลัง ร.ต.ท.สุชาติ บอก

รูสึกดีใจที่มีชาวบานจัดขบวนรถสามลอพวงขางมา

สง เพราะคุนเคยและทํางานคลุกคลีชาวบานมานาน 

เชนเดียวกับชาวบานที่บอกมาสงเพราะเปนตํารวจที่ดี 

ประชาชนพึ่งพาได แมจะเสียใจที่ตองยายไปก็ตาม •

พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผูบัญชาการ

ทหารบก  (ผบ.ทบ.) พรอม ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษา

ราชการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจํา

ประเทศไทย เยี่ยมชมอาคารและโรงเก็บยานเกราะ

สไตรเกอร ที่คายพนัสบดีศรีอุทัย อ. เกาะจันทร จ.ชลบุรี 

ที่เปนสวนหนึ่งของโครงการจัดหายานเกราะลอยาง

เขาประจําการตั้งแตชวงที่ บิ๊กแดง-พล.อ.อภิรัชต 

คงสมพงษ เปน ผบ.ทบ.เริ่มตนไว สหรัฐฯ ไดอนุมัติ

ขายใหไทยดวยโครงการความชวยเหลือทางทหาร หรือ

เอฟเอ็มเอส และมีการสนับสนุนทั้งการฝกและการ

ซอมบํารุง สําหรับคายดังกลาวถูกตั้งเปน Home of 

Stryker และเปนที่ตั้งของกรมทหารราบที่ 112 แม

จะอยูหางจากตัวเมืองชลบุรีเกือบ 60 กิโลเมตร และ

หางจากอําเภอพนัสนิคม 20 กิโลเมตร แตก็อยูใกล

ถนนสาย 331 พนมสารคาม-สัตหีบ หรือ ถนนสาย

ยุทธศาสตร ระยะทาง 157 กิโลเมตรเคยเปนเสนทาง

กองทัพสหรัฐฯ ขนอาวุธยุทโธปกรณจากทาเรือจุกเสม็ด 

พล.ต.ต.ชุมพล 

พุมพวงมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท

ชลธิชา แจงเร็ว 

พล.อ.อ.นภาเดช 

ธูปะเตมีย

เ

ภ

พล.อ.ณรงพันธ 

จิตตแกวแท

พล.ต.อ.วิระชัย 

ทรงเมตตา
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4 บทความ

พิพิธภัณฑบริติชเผยแพรภาพกลองหิน, ลูกบอลหินและปนที่ทําจากกระดูกที่ขุดพบ 

ซึ่งมีอายุราว 5,000 ป

พิพิธภัณฑอังกฤษเผยโฉมกลองหิน 5,000 ป 

สโตนเฮนจชวงดวงอาทิตยขึ้นเม� อวันที่ 19 ม.ค.2565

ากใครบางคนกดลิฟตขึ้นไปยังชั้นดาดฟาของโรงแรม 

Jetwing ในเมืองจาฟฟนาโดยที่เขาไมไดเปนแขกของ

โรงแรม ใหสันนิษฐานวาเขาตองการขึ้นไปด� มเคร� องดอง

ของเมาเปนการเฉพาะ เพราะบนชั้นดาดฟาคือที่ตั้งของ 

Rooftop Bar และตามขอมูลที่ผมไดรับนี่คือบารแหงเดียวในตัวเมือง

จาฟฟนา

คัมภีรพระเวทของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ระบุไววา การ

เสพของมึนเมาถือเปนบาป ฉะนั้นในเมืองที่ประชากรสวนใหญเปน

ชาวฮินดูก็มักจะไมมีการสนับสนุนใหมีผับ-บาร จาฟฟนาของศรี

ลังกาคือหนึ่งในนั้น แมวาในเขตตัวเมืองจะมีรานจําหน�ายเคร� องด� ม

แอลกอฮอลไดรับอนุญาตอยูหลายราน แตก็เปนรานแบบซื้อกลับไป

บริโภคที่บาน รานเหลานี้จะลงทายดวยคําวา Wine Stores ซื้อขาย

ไวน เหลา เบียร ผานลูกกรงแบบรานรับจํานํา นอกจากนี้ก็มีราน

อาหารที่เสิรฟเคร� องด� มแอลกอฮอลอยู (เทาที่รู) อีก 1 ราน ช� อ Liquor 

Restaurant No.1 ตั้งอยูใกลๆ ปอมจาฟฟนา ซึ่งคาดวาใบอนุญาตคง

มีราคาสูงลิ่ว และดูๆ ไปเปนที่ด� มกินของคนทองถิ่นมากกวานักทอง

เที่ยวตางชาติ

สําหรับโรงแรม Jetwing Jaffna บนถนน Hospital Rd. ตัดกับ

ถนน Mahathma Gandhi Rd. ที่ผมเดินเขามาในชวงเย็นของวันนี้ตั้ง

อยูหางจากปอมจาฟฟนาประมาณ 1 กิโลเมตร Jetwing เปนโฮเทล

เชนช� อดังของศรีลังกา โรงแรม Jetwing Jaffna มีอีกช� อคือ Jetwing 

Yarl และอันที่จริงเจาของคือ Yarl Hotels เปนจอยตเวนเจอรระหวาง 

Jetwing และกลุมธนาคาร MMBL

คําวา Yarl นี้เราจะเห็นไดทั่วไปในจาฟฟนา เพราะช� อเดิมของ

จาฟฟนา (Jaffna) คือ “ยาล” และยาลคือเคร� องดนตรีประเภทสาย 

ขึงเสนลวดหรือเอ็นบนวัสดุที่ดัดหรือแตงเปนรูปโคงคลายคันธนู ใช

มือดีดเพ� อใหเกิดเสียง ยาลมีหลายชนิด บางชนิดมีขนาดสูงถึง 6 ฟุต 

และใชเสนลวดถึง 1,000 เสน

ตํานานที่บันทึกไวมีอยูวา นักดนตรีตาบอดนาม “วีระ ราฆ

วาน” แหงอาณาจักรโจฬะจากอนุทวีปอินเดียไดเดินทางมายังตอน

เหนือของศรีลังกา ชาวเมืองนิยมชมชอบความไพเราะในการดีด 

“ยาล” ของเขาเปนอันมาก ความทราบไปถึงเจาเมืองทางเหนือของศรี

ลังกาในเวลานั้น จึงมีคนตามใหนักดนตรีตาบอดไปเลนยาลใหเจาเมือง

ฟง ซึ่งตามธรรมเนียมแลวเจาเมืองไมสามารถพบคนตาบอดได แตก็

สามารถแกปญหาโดยการขึงมานกั้นระหวางเจาเมืองและนักดนตรี

เจาเมืองพอใจฝมือของนักดนตรีตาบอดเปนอยางมาก มอบ

ที่ดินริมทะเลผืนใหญ (ไมหางจากปอมจาฟฟนาในปจจุบัน) ใหเปน

รางวัล ตอมานักดนตรีตาบอดกลับไปชักชวนญาติมิตรและเพ� อนบาน

ในอินเดียตอนใตใหเดินทางมาตั้งรกรากในเขตที่ดินที่ไดรับจากเจา

เมือง เขตดังกลาวจึงถูกเรียกวา “ยาลปานัม” หรือเมืองของนักเลน

ยาล

ยาลปานัมเขียนเปนภาษาโรมันวา Yarlpanam หรือ Yalpanam 

ภาษาพูดของ Yalpanam คือ Yappanam พอโปรตุเกสเขายึดตอน

เหนือของศรีลังกา พวกเขาเรียกเพี้ยนเปน Jaffna เพราะ Y และ J 

ใชแทนกันได เชนเดียวกับ pp และ ff สวนตัวสะกด m ก็ถูกตัดออก

ไป

เพราะฉะนั้น Yarl หรือ Yal ก็คือ “Jaffna” และในหมูชาว

ทมิฬก็ยังมีคนเรียกเมืองหลวงของจังหวัดนอรเทิรนแหงนี้วาเมืองยาล 

ช� อโรงแรมและรานรวงจํานวนมากตั้งช� อวา “ยาล” รวมทั้งโฮสเทลที่

ผมพัก

กลับมาที่โรงแรม Jetwing Jaffna ของเรากันอีกครั้ง ชั้น

ดาดฟาของโรงแรมคือราน Rooftop Bar เปนสถานที่ด� มกินของนัก

ทองเที่ยว ทั้งจากภูมิภาคอ� นของศรีลังกาและนักทองเที่ยวตางชาติ 

รวมถึงคนที่อยากมาเจอนักทองเที่ยวตางชาติ

หนุมศรีลังกา 2 คนนั่งคุยอยูกับฝรั่งชาย-หญิงคูหนึ่งตอนที่ผม

เดินเขาไปนั่งที่โตะใกลๆ เคานเตอรบาร สั่งเบียร Lion ขนาด 1 ไพนต 

สวนกับแกลมคือไขเจียวมาซาลาและปลาทูน�าทอดสมุนไพร ฝรั่งคู

นั้นเช็กบิลลุกออกไปจากราน หนุมศรีลังกา 2 คนกลับไปนั่งที่โตะของ

พวกเขา แลวหนึ่งในนั้นซึ่งเปนคนที่พูดมากหันมาทักผม เขาคนนี้พูด

มากก็จริง แตแทบไมพูดภาษาอังกฤษ ผมสังเกตเห็นตอนที่พวกเขานั่ง

คุยกับฝรั่ง เพ� อนอีกคนทําหนาที่ลามคอยแปล

ผมจิบเบียรไปไดเพียงนิดเดียว กับแกลมอีกหน�อย คนพูดมากก็

ยกจานไกทอดของเขามาใหผม บอกวา “สะอาด กินไดเลย” เขากลับ

ไปนั่งไดไมถึงนาทีก็เดินกลับมาใหม นั่งลงที่เกาอี้ดานขวามือของผม 

อีกคนเดินมากลาวขอโทษแทนเพ� อนของเขา แลวชวนกันกลับไปนั่ง

ที่เดิม แตคนพูดมากก็ลุกมานั่งที่โตะผมอีก ฝายเพ� อนคงเห็นวาหาม

ยังไงก็ไมฟงแน� ลุกตามมานั่งดวย ประกบผมซาย-ขวา สารภาพวา

ผมไมอยากใหพวกเขามายุงดวยเลย ทั้งเพราะกลัวโควิด และรังเกียจ

พฤติกรรมบางอยางของหนุมคนพูดมาก แตจะใหทําไงได นี่มันบาน

ของพวกเขา

คุยไปคุยมาจึงทราบวาพวกเขาอายุ 27 ปเทากัน ทั้งคูเปน

ชาวทมิฬ คนพูดมากช� อประกิต อีกคนช� อคีรี พวกเขาขี่มอเตอรไซค

กันมาด� มที่นี่โดยถือหมวกกันน็อกขึ้นมาดวย ผมสังเกตเห็นหลาย

ครั้งวาคนขี่มอเตอรไซคในศรีลังกา

จะไมปลอยใหหมวกกันน็อกหางจาก

ตัว บางคนขี่มอเตอรไซคไปตกปลา 

จอดมอเตอรไซคไวตรงไหนก็ไมรู แต

ขณะตกปลาก็ยังสวมหมวกกันน็อก ได

ความวาหากอยูหางกาย หมวกกันน็อก                                            

จะหายเอางายๆ และหมวกกันน็อก

ของพวกเขาลวนแลวแตมีขนาดใหญ 

คลุมทั้งศีรษะและลําคอ ไมเหมือนใน

บานเราที่หลายคนชอบสวมใบเล็กๆ 

เปดหนา เปดคอ กันอะไรแทบไมได 

นอกจากกันตํารวจ

คีรีทํางานเปนคนขับรถสงของอยู

ที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด กลับ

มาเยี่ยมบานเปนครั้งแรกในรอบ 5 ป 

ที่ฟนแลนดเขาเขาผับบารเปนวาเลนจึงมีภูมิตานทาน ไมเมางายๆ 

เหมือนประกิต เขาทั้งคูด� มเทาๆ กัน แตประกิตเมามากกวาหลายเทา 

คีรีกลาวขอโทษหลายครั้งที่ประกิตรบกวนผม และเขาก็ไมสามารถ

ลากใหเพ� อนกลับไปนั่งโตะได พนักงานของรานเดินผานไปมาก็มอง

เชิงตําหนิ แตไมกลาตักเตือน คีรีบอกผมวาพอของประกิตคอนขางมี

อิทธิพล และหากวาผมมีเร� องมีราว หรือถูกตํารวจจับในจาฟฟนาแลว

ละก็ โทรหาประกิตไดทันที

ประกิตขอเบอร โทรศัพทผมไปและกดหมายเลขโทรเขาเคร� อง

ของผม เขาบอกใหผมโทรหาในวันพรุงนี้ เขาจะไปรับผมจากโฮสเทล

ไปกินขาวที่บาน

“แมผมทําอาหารอรอย” คีรีแปลใหฟง เขายังเสนอวามีสาวๆ 

จะแนะนําใหรูจัก

พอเห็นวาผมไมมีทาทีกระตือรือรนหรือสนใจสาวๆ ศรีลังกาเปน

พิเศษ คีรียิงคําถามวา “คุณไมชอบผูหญิงศรีลังกา เพราะวาพวกเธอ

ผิวดําใชมั้ย?” ผมขอใหเขาพูดวาผิวคล้ํา ไมใชผิวดํา คีรียืนยัน “ผิว

ดําน�ะถูกแลว โอเคคุณจะใหคําตอบไดหรือยัง” ผมตอบวาถาสวยก็

ชอบ เขาจองยิ้มๆ แลวพูดวา “คุณไมชอบผูหญิงศรีลังกา เพราะพวก

เธอผิวดํา” ผมจนใจ ตอบไปวา “แลวแตจะคิด” แลวผมก็นึกถึงผูหญิง

ศรีลังกาคนนั้นที่เจอในรถไฟระหวางการโดยสารจากโคลัมโบ-อนุราธปุ

ระ เธอผิวคล้ําแตสวยมาก ปลายทางของเธอวันนั้นคือ Kankesanturai 

สถานีเหนือสุดของศรีลังกา

เบียรของพวกเขาหมดลง คีรีชวนประกิตกลับ แตเพ� อนเมา

พูดไมรูเร� อง และพูดน้ําลายกระเซ็น ผมนุงกางเกงขาสั้นก็รูสึกได

วากระเซ็นมาโดนแถวหนาแขง 2-3 ครั้ง หมอนี่ยังถมน้ําลายลงใน

กระถางตนไมขางๆ โตะอีกตางหาก เขาไมยอมกลับและบอกวาบุหรี่

หมด อยากสูบบุหรี่ตอ คีรีผูมีเงินมาจากฟนแลนดบอกผมวาตองพาห

มอนี่มาเลี้ยงแทบทุกวันตั้งแตกลับมา แตวันนี้เงินสดเขาหมดลงแลว 

ประกิตขอใหผมซื้อบุหรี่ให ผมคิดวาซื้อใหแลวพวกเขาจะลุกไป แต

ก็ไมไดเปนเชนนั้น พวกเขาอยากด� มเบียรตอ คีรีขอ Lion เหมือนผม 

สวนประกิตขอ Carlsberg ซึ่งแพงกวา

ผมเรียกเช็กบิลเพ� อแสดงใหเห็นวากําลังจะกลับ คาบุหรี่ของ

ประกิต 2,300 รูป ซึ่งเปนราคามากกวาครึ่งของบิล 4,000 รูปกอน

ภาษีและเซอรวิสชารจ ผมไมรูเลยวาบุหรี่ในศรีลังกาจะแพงขนาด

นี้ 2,300 รูปคิดเปนเงินไทยประมาณ 400 บาท วันตอมาจึงรูวาราคา

ของบุหรี่จากรานจําหน�ายในเมืองจาฟฟนาตกซองละ 1,400 รูป ซึ่ง

คิดเปนเงินไทยราว 230 บาท

เหลาและเบียรของศรีลังการาคาถูกกวาบานเราอยูนิดหน�อย 

แตบุหรี่แพงกวามาก จึงไมแปลกใจที่บางรานมีบุหรี่แบงขายเปนมวน 

คืนหนึ่งในกรุงโคลัมโบ คนขับตุกๆ ที่ผมชวนไปด� มสั่ง

บุหรี่จากบริกรมาสูบใหรางวัลตัวเอง 1 มวน ผมนึกวา

เขาขอ พอถามจึงรูวาซื้อ

เปนผมท่ีลุกออกจากรานไปกอน 2 หนุมทมิฬ 

แวะซ้ือเบียร Lion อีก 1 กระปองยาว ระหวางทาง

กลับ Yaarl Hostel บนถนน Stanley Rd. ซูเฟยน-หนุม

จอรแดนเพ� อนรวมหองดอรมน่ังด� มเบียรอยูแลวและกําลัง

สูบพันลํา ชัตติ-หนุมทมิฬผูดูแลโฮสเทลและควบตําแหน�ง

ครูฝกในยิมออกกําลังกายเขามาสมทบ หมดเบียรผมหยิบ 

Tamnavulin ออกมาจากกระเปาเปนคร้ังแรกหลังจากเปด

ด� มท่ีเมืองนีกัมโบเม� อราว 10 วันกอนหนาน้ี

ชัตติอาสาไปเอาแกวจากในครัว ผมขอใหเขา

หยิบมาเผ� อตัวเขาเองดวย แตเขาหยิบมาเพียง 2 ใบ 

ผมรินใสแกวทั้ง 2 ใบ ประมาณใบละ 2 ช็อต ย� นใบ

หนึ่งใหซูเฟยน เขาจิบแลวสงตอใหชัตติ บอกวา “ไอไมใชแฟนวิสกี้” 

สวนชัตติรับไปแลวซดรวดเดียวหมดแกว ผมเกือบพูดออกไปวา “อยา

ด� มซิงเกิลมอลตแบบนั้น” แกวตอๆ มาเขาก็ด� มจนแหงแบบรวดเดียว 

ทําใหผมคิดวาวิสกี้ขวดนี้ ไมน�าจะอยูจนจบทริปตามแผนที่วางไว (และ

ก็เปนเชนนั้น คืนตอมาชัตติซดเอาๆ จนเกลี้ยงขวด)

กอนนอนชัตติถามวาพรุงนี้เชาตองการกาแฟหรือชา ทั้งผมและ

ซูเฟยนตอบกาแฟเหมือนกัน และเวลาประมาณ 8 โมงเชา เสียงเคาะ

ประตูหองดังขึ้น ผมหันไปทางเตียงของซูเฟยน เขาไมขยับตัว ผมเดิน

ออกไปเปดประตู ชัตติถือแกวกาแฟรอนทั้งมือซายและมือขวา ผมนึก

วาเขาจะเตรียมไวในหองครัว นี่เลนเสิรฟกันถึงเตียงนอนเลยทีเดียว 

เปนกาแฟสําเร็จรูปใสครีมเทียมและน้ําตาล ผมจําตองด� มเพราะรูแลว

วาในจาฟฟนาหากาแฟด� มไดยากเย็นขนาดไหน

เม� อตอนบายวานนี้ ผมเดินหารานกาแฟยังไงก็ไมเจอ ชัตติแนะ                                        

นํารานเบเกอรี่ช� อ Rolex’s Bake Mart มีขนมปง เคก และเบเกอรี่

หลากหลาย รวมถึงกาแฟชงสําเร็จรูปพรอมด� มแบบกดจากถังของ 

“เนสที” หวานจนอยากบวนทิ้ง เขาซูเปอรมารเก็ตช� อ Cargills สาขา

ใกลที่พัก มองหากาแฟกระปอง แตไมมี ลุง รปภ.เดินมาชวยหา แก

ชี้ ไปที่สินคากลองขนาด 1 ลิตรเขียนวา Cold Coffee แตพอซื้อมา

เปดด� มที่โฮสเทลก็พบวาเปนเพียงนมวัวรสกาแฟ จึงสรุปกับตัวเองได

วาถาอยากด� มกาแฟ (แบบที่อยากด� ม) ก็คงตองไปที่โรงแรม Jetwing 

Jaffna เพียงแตวาตองเดินประมาณ 1 กิโลเมตร

ซูเฟยนต� นมาด� มกาแฟแลวตามผมขึ้นไปยังหองครัว ชัตติทํา

ทุกอยางใหพวกเรา ทั้งเตรียมขนมปง เนย+แยม ทอดไขเจียว และ

แลวเราก็ไดพบกับสตรีผูทําใหซูเฟยนตองยายไปนอนหองเดียวกับผม 

เธอเปนสาวเยอรมัน ผิวขาว ผมสีบลอนด ตัวสูง หุนออกไปทางอวบ 

ใบหนาสวย หนาอกโต และไมใสยกทรง คะเนอายุประมาณ 25 ป

ผมมีขนมปงโฮลเกรนที่ซื้อมาจาก Rolex วานนี้ แบงใหเธอครึ่ง

หนึ่ง นมรสกาแฟยกใหเธอทั้งหมด กลวยหอมเหลืออยู 2 ลูกก็ใหเธอ

ไป เช� อหรือไม เธอฟาดเกลี้ยงทุกอยาง เห็นเธอกินจุอยางนี้ก็คิดวาน�า

จะเปนเด็กกําลังโต ผมตองเดาอายุใหม ไมแน�เธออาจยังไมถึง 20

เคลาเดีย คือช� อที่ผมเรียกเธอ เปนช� ออางอิงที่ผมใชเรียกผูหญิง

เยอรมันผมบลอนดเกือบทุกคน มาจาก “เคลาเดีย ชีฟเฟอร” อดีต

นางแบบช� อดัง เธอแปลกใจที่ผมมั่วไดใกลเคียง เพราะเคลาเดียเปน

ช� อกลางของเธอ สวนช� อหนาคือ “ฮันนาห”

วันนี้ฝนตกลงมาตั้งแตเชา แผนการของผมวันนี้คงตองพับไว

กอนจนกวาฝนจะหยุด ซูเฟยนก็เชนกัน แตไมใชฮันนาห เธอขอรมจา

กชัตติออกเดินชมเมือง ภารกิจตามหารานกาแฟของผมยังคงลมเหลว

อีกวัน ตอนบายก็ไปลงเอยที่ Rolex’s เหมือนเดิม

มีเร� องแปลกประหลาดเกิดขึ้น วานนี้ผมซื้อขนมปงโฮลเกรน 1 

แพ็ก ราคา 100 รูป กาแฟหวาน 20 รูป วันนี้แคชเชียรหนุมคิดรา

คาโฮลเกรนแค 65 รูป สวนกาแฟหวานเพิ่มเปน 50 รูป วันตอมาซู

เฟยนไปซื้อขนมรานนี้ เขาบอกวาแคชเชียรสํารวจใบหนาแลวจึงคอย

คิดเงิน แสดงวาราคาสินคาในรานขึ้นอยูกับอารมณและระดับความพึง

พอใจของแคชเชียรลวนๆ

เวลาเกือบ 5 โมงเย็น ฮันนาหกลับมา เธอแวะทักผมและซู

เฟยนที่เปดประตูหองเอาไว บอกวาเดินไปโน�นไปนี่มาตั้งหลายที่ เดิน

ไกลหลายกิโล เดินจนเดินไมไหวก็เรียกตุกๆ ทําใหผมและซูเฟยนรูสึก

อับอายที่เปนชายอกสามศอก แตมีความกลานอยนิด สูผูหญิงอายุนอย

ก็ไมได ยอมแพใหกับฟาฝน ไมไปไหนไกลนอกจากหาของกินกับอยูใน

ที่พัก

พอฮันนาหเขาหองของเธอไป ผมและซูเฟยนก็มองหนากัน ลง

ความเห็นวาควรเดินลงไปยังชั้นลางและออกจากที่พักอยางเรงดวน 

สวนจะไปไหนคอยตัดสินใจ

กอนที่จะถูกเด็กสาวหัวเราะเยาะ.

วา กลองหินนี้เปนหนึ่งในวัตถุที่แกะสลักอยางประณีตมากที่สุดใน

ยุคหินใหมที่พบในอังกฤษและไอรแลนด สไตลการแกะสลักสะทอน

วากลองนี้มาจากสโตนเฮนจและสถานที่ที่เกี่ยวของ ดูเหมือนวา

กลองหินนี้สรางขึ้นเพ� อเปนงานประติมากรรมหรือเปนเคร� องราง 

มากกวาที่จะใชเปนเคร� องดนตรีจริงๆ 

กลองหินโบราณนี้พบในหลุมฝงศพของเด็ก 3 คนที่อยูใน

หลุมเดียวกัน สภาพศพใกลชิดกันหรือจับมือกัน กลองนี้วางอยู

เหนือศีรษะของเด็กที่อายุมากที่สุด ในหลุมยังพบลูกบอลที่ทําจาก

หินชอลกและปนที่ทําจากกระดูกที่ขัดอยางดี

กลองหินนี้ขุดพบหางจากสโตนเฮนจราว 380 กิโลเมตร ใกล

กับหมูบานที่ช� อเบอรตันอักเนส ซึ่งลูกบอลหินและปนที่คลายกันนี้ 

พบที่พื้นที่ดานในและที่ใกลกับสโตนเฮนจมาแลว 

พิพิธภัณฑบริติชระบุวา การคนพบเชนนี้สันนิษฐานวา 

ชุมชนทั่วอังกฤษและไอรแลนดในยุคกอนประวัติศาสตร มีสไตล

ของศิลปะรวมกันและอาจมีความเช� อแบบเดียวกันดวย แมจะตั้ง

ถิ่นฐานอยูหางกันมาก 

วิลคินกลาววา การวิเคราะหลวดลายที่แกะสลักบนกลองหิน

วันฝนตกในเมืองจาฟฟนา

โบราณนี้จะชวยเราถอดรหัสสัญลักษณและความเช� อในชวงที่มีการ 

สรางสโตนเฮนจ 

นอกจากกลองหินโบราณที่เพิ่งมาเปดเผยนี้ ของสะสมของ

พิพิธภัณฑบริติชยังมีกลองที่คลายกันนี้อีก 3 ใบที่ขุดพบในป 2432 

ในหลุมฝงศพของเด็กคนหนึ่ง หางจากจุดที่พบกลองใบใหมนี้ราว 

24 กิโลเมตร 

ผลการหาอายุจากคารบอนกัมมันตรังสีพบวา กลองหินทั้ง 4 

ใบนี้สรางขึ้นในเวลาเดียวกับชวงแรกของการกอสรางสโตนเฮนจ 

หรือราว 3005 ถึง 2890 กอนคริสตกาล.

ห

พิธภัณฑบริติชในกรุงลอนดอนเผยโฉมกลองหินแกะ

สลักอายุ 5,000 ป หนึ่งในศิลปะกอนประวัติศาสตรทรง

คุณคาที่คนพบในสหราชอาณาจักรในรอบ 100 ป และมี

ความเช� อมโยงกับสโตนเฮนจ

เอเอฟพีรายงานวา กลองหินโบราณนี้ที่แกะสลักจากหิน

ชอลก จะนํามาจัดแสดงครั้งแรกในนิทรรศการเกี่ยวกับยุคหินใหม

ของสโตนเฮนจและบริบท

ทางประวัติศาสตร 

กลองหินนี้ขุดพบ

ใกลกับหมูบานแหงหนึ่ง

ในเทศมณฑลยอรกเชอร

ทางเหนือของอังกฤษในป 

2558 แตเพิ่งนํามาเปดเผย

เม� อวันพฤหัสบดีที่ผานมา 

พิพิธภัณฑบริติชยืนยันวา 

กลองหินนี้เปนหนึ่งในวัตถุ

โบราณที่มีความสําคัญมาก

ที่พบบนเกาะอังกฤษ

นีล วิลคิน ภัณฑา                                                                        

รักษของนิทรรศการ “โลก

ของสโตนเฮนจ” ที่จะ

เปดแสดงในวันที่ 17 

กุมภาพันธนี้ กลาวถึงกลอง

หินเกาแกนี้วา เปนหนึ่งใน

ศิลปะกอนประวัติศาสตร

ทรงคุณคาซึ่งพบในอังกฤษ

ในรอบ 100 ป

พิพิธภัณฑบริติชระบุ

พิ

ซุมขายล็อตเตอรีริมถนนในเมืองจาฟฟนาถนนยานศูนยการคาที่คอนขางซบเซาในเวลานี้

ตัวเมืองจาฟฟนา ถนนแคบแตคอนขางสะอาด

มากก็จริง แตแทบไมพูดภาษาอังกฤษ ผมสังเกตเห็นตอนที่พวกเขานั่ง

หนุมทมิฬและสาวเยอรมัน
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5ตางประเทศ

ปญหาขาดดุลการคาเปนสวนหนึ่งทําใหยอดหนี้สาธารณะ

อเมริกาสูงเกิน 30 ลานลานดอลลารแลว เพียง 2 ปเศษนับจาก

ปลายป 2019 ที่โควิด-19 เริ่มระบาดรัฐบาลอเมริกันกูเงินถึง 7 

ลานลานดอลลาร นับวันสหรัฐมีลักษณะเปน “รัฐสวัสดิการ” มาก

ขึ้น โควิด-19 เรงใหเร็วขึ้น ไมวารัฐบาลที่มาจากรีพับลิกันหรือ

เดโมแครตตางกูเงินมหาศาลเพ� อเปนสวัสดิการชวยเหลือเยียวยา

หลัก free and fair:

ปลายเดือนกรกฎาคม 2018 รัฐบาลทรัมปกับอียูสรางขอ

ตกลงการคาใหม ประธานาธิบดีทรัมปกลาววา “เปนวันสําคัญของ

การคาเสรีและเปนธรรม” (free and fair trade) เปนหลักการใหม

แตกตางจากแนวทางในอดีต

ซิกมาร กาเบรียล (Sigmar Gabriel) อดีตรัฐมนตรีกระทรวง

ตางประเทศเยอรมนีกลาววา นับจากป 1945 (หลังสิ้นสงครามโลก

ครั้งที่ 2) เปนตนมา รัฐบาลสหรัฐพร่ําบอกใหสราง “ระเบียบ

เสรีนิยม” (liberal order) เพ� อใชหลักนี้แทนกฎแหงปา (law of the 

jungle-ใครดีใครอยู) ผลคือไดระเบียบโลกใหมที่มีสหรัฐเปนแกนนํา 

ในการนี้สหรัฐชวยฟนฟูยุโรปที่เสียหายหนักจากสงคราม แตทั้งนี้

เพราะสหรัฐเห็นวาความมั่นคงของยุโรปเปนผลประโยชนแกตน

บัดนี้สหรัฐถอยหางจาก “ระเบียบเสรีนิยม” ที่สรางขึ้นมา

เองกับมือ พยายามกีดกันการคาเสรีดวยเหตุผลทําใหตนขาดดุล

มหาศาล

โทมัส เดอโนฮวย (Thomas Donohue) ประธานหอการคา

สหรัฐเม� อป 2016 ใหความเห็นวาภายใตระบบเศรษฐกิจโลก การ

คาระหวางประเทศชวยเพิ่มการจางงาน ขยายกําลังซื้อของผูบริโภค 

สงเสริมการแขงขัน สหรัฐตองการการคาเสรี ไมใชลดการคาเสรี

มิถุนายน 2018 กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) 

เตือนรัฐบาลทรัมปวาการขึ้นภาษีสินคานําเขาจะทําลายระบบการ

คาโลก หากตอบโตไปมาระบบการคาโลกจะถอยหางจากการคาที่

เปดกวาง ยุติธรรม อยูภายใตกฎเกณฑ สุดทายทุกประเทศเสียหาย 

เศรษฐกิจอเมริกาจะเสียหายดวย

มีผูที่เห็นตางจากรัฐบาลทรัมปอีกมาก แตทรัมปยืนยันเดิน

หนานโยบายขึ้นภาษีสินคานําเขาหลายประเทศหลายรายการโดย

เฉพาะสินคาจากจีน

ลาสุดมีขอมูลวาสินคาจีนมูลคา 350,000 ลานดอลลารที่

ม� อกลางสัปดาหที่ผานมา ไมรอน บริลเลียนท (Myron 

Brilliant) จากหอการคาสหรัฐ เผยวารัฐบาลไบเดนกําลัง

พิจารณาขึ้นภาษีสินคานําเขาจากจีน ดวยเหตุผลจีนไม

ซื้อสินคาสหรัฐมากพอตามสัญญาที่ทําไว และรอบนี้จะไมขึ้นภาษี

สินคาจีนเพียงลําพังแตจะรวมมือกับชาติพันธมิตรชวยกันกดดันจีน 

ความรวมมือนี้จะลงลึกถึงระดับบริษัทเอกชน

ยอนรอยสมัยทรัมป:

สมัยประธานาธิบดีทรัมปกลาวเสมอวา สินคาจีนเปนเหตุ

ใหคนอเมริกันตกงาน หลายบริษัทปดกิจการ จึงทําสงครามการคา

ดวยการขึ้นภาษีสินคานําเขาจากจีนหลายระลอก บางรายการขึ้น

ถึง 25% ในที่สุดป 2020 จีนกับสหรัฐบรรลุขอตกลง Phase One 

จีนสัญญาวาจะนําเขาสินคาอเมริกามากขึ้น โดยเฉพาะกลุมสินคา

เกษตร พลังงาน แตจนบัดนี้จีนซื้อเพียง 60% ของจํานวนที่ตกลง

กันไว รัฐบาลไบเดนจึงชี้วาตนมีความชอบธรรมที่จะคงอัตราภาษี

เทาเดิมและกําลังคิดหามาตรการเลนงานจีนเพิ่มอีก

ไมรอน บริลเลียนท ย้ําวา จากประสบการณที่ผานมาเรียน

รูวาหากหวังกดดันจีนตองทํารวมกับประเทศอ� น บริษัทนานาชาติ

โดยเฉพาะยุโรปกับเอเชียจึงจะมีประสิทธิภาพ

การที่นโยบายลงลึกถึงระดับเอกชนบริษัทตางชาติเปน

แนวทางที่รัฐบาลไบเดนมุงเนน ถาวิเคราะหดวยหลักการแบงขั้ว

สามารถตีความวา รัฐบาลสหรัฐพยายามสรางขั้ว แบงขั้วลงลึกถึง

ระดับเอกชนของทุกประเทศ

สงครามการคานี้กระทบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกโดยตรง เปน

สวนหนึ่งของการจัดระเบียบเศรษฐกิจภายใตกรอบเศรษฐกิจอินโด-

แปซิฟก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) คาดวา

สหรัฐจะมุงติดตอซื้อขาย มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับพันธมิตร 

มิตรประเทศ สอดคลองกับยุทธศาสตรแบงขั้ว

ปญหาขาดดุล:

กระทรวงพาณิชยสหรัฐรายงานวา ปที่แลว (2021) ประเทศ

ขาดดุลการคาถึง 859,100 ลานดอลลารเพิ่มขึ้น 27% เน� องจาก

นําเขาสินคาเพิ่มขึ้นมหาศาลถึง 1.8 ลานลานดอลลาร สวนหนึ่ง

เปนผลจากการอัดฉีดเงินชวยเหลือเยียวยา 6 ลานลานดอลลาร

ของรัฐบาล ประชาชนนําไปจับจายซื้อสินคา แมการสงออกเพิ่ม

ขึ้นดวยแตยอดรวมขาดดุล คาดวาจะเปนเชนนี้อีกระยะจนกวา

สถานการณ โรคระบาดจะคืนสูปกติ

กรณีจีน สหรัฐขาดดุลจีน 355,300 ลานดอลลาร (41% ของ

ยอดขาดดุลการคา) เพิ่มจาก 310,300 ลานดอลลารเม� อป 2020 เปน

หลักฐานวาคนอเมริกันยังนิยมซื้อสินคา MADE IN CHINA การ

เลี่ยงไปซื้อชิ้นสวนวัตถุดิบประเทศอ� นๆ ยังตองใชเวลาอีกหลายป

สงครามการคาสหรัฐ-จีนสมัยไบเดนกําลังกอตัว

www.chanchaivision.com

ภาพ: คําขวัญ “ซื้อสินคาอเมริกัน จางแรงงานอเมริกัน” สมัยรัฐบาลทรัมป

ที่มา: https://www.wpr.org/shows/how-trumps-buy-american-hire-american-order-will-affect-economy

รัฐบาลไบเดนคงอัตราภาษีเทาสมัยทรัมป

ใครเสียประโยชน คนอเมริกันคือผูจาย:

ดังที่เคยอธิบายวาผูบริโภคอเมริกันเปนผูจายคาภาษีเหลานี้ 

ตองซื้อในราคาสูงขึ้น และหากสินคาที่วาคือชิ้นสวนวัตถุดิบที่บริษัท

เอกชนอเมริกันนําเขายอมทําใหตนทุนสินคาที่ผลิตสูงขึ้นดวย ดัง

นั้นผลเสียจากการขึ้นภาษีสินคาจีนจึงตกแกคนอเมริกัน ผูประกอบ

การในอเมริกาโดยตรง 

ในสมัยทรัมป รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยจีนเตือนสหรัฐ

วาสงครามการคาจะทําใหกรรมกรและชาวนาอเมริกันเจ็บปวด 

เปนการทํารายตัวเอง 

ทางเลี่ยงที่น�าจะเปนไปไดคือคนอเมริกันหันไปซื้อกินซื้อใช

สินคาประเทศอ� นๆ ที่ไมใชมาจากจีน แตสถิติลาสุดชี้วาสหรัฐยังคง

นําเขาสินคาจีนตอเน� อง ไมวาจะซื้อเพราะราคา คุณภาพ รสนิยม

หรืออะไรก็แลว ไดพิสูจนแลวคนชาวอเมริกันนิยมสินคาที่ผลิต

จากจีน 

ตนทุนที่สูงขึ้นของภาคเอกชนเปนขอจํากัดการขึ้นภาษีสินคา

จีน สตีฟ ลามาร (Steve Lamar) ประธานสมาคม American 

Apparel and Footwear Association เปนอีกคนที่กลาววาสภาพ

เศรษฐกิจขณะนี้ที่ออนแอ ผลจากโรคระบาดโควิด-19 ปญหา supply 

chain อัตราเงินเฟอพุง ฯลฯ ไมเหมาะขึ้นภาษีสินคาจีน 

ลาสุด หลังรายงานอัตราเงินเฟอสหรัฐพุงสูงสุดในรอบ 40 ป 

ประธานาธิบดีไบเดนแถลงวาการลดราคาสินคาที่เกิดจากเงินเฟอ

อันเน� องจากโรคระบาดเปน 1 ใน 2 นโยบายสําคัญของรัฐบาล 

เห็นชัดวามีขอจํากัดหากรัฐบาลจะเพิ่มราคาสินคาดวยการขึ้นภาษี

สินคาจากจีน

นานาชาติพยายามลดภาษีตอกันตามหลักการคาเสรี คลาย

ขอจํากัดตางๆ แตรัฐบาลสหรัฐไมวาจะมาจากพรรครีพับลิกันหรือ

เดโมแครตกําลังทําตรงขาม ดวยการขึ้นภาษีสินคาหลายประเทศ

ตามหลักการใหมที่เรียกวา “free and fair” แตหลักการนี้มีจุดออน

ในตัวเอง รัฐบาลสหรัฐควรเอยปากยอมรับวาการขึ้นภาษีสินคาจีน

เทากับทํารายประชาชน เปนตัวถวงการฟนตัวทางเศรษฐกิจ

ในอีกมุมมองชี้วาคนอเมริกันจํานวนมากมีนิสัยบริโภคเกินตัว 

หลายคนซื้อบานเพราะไมตองมีเงินดาวน ผอนนอยผอนนาน และ

พวกเขาคาดหวังวาราคาอสังหาริมทรัพยจะสูงขึ้น และทันทีที่ราคา

บานสูงขึ้นพวกเขาจะย� นขอรีไฟแนนซเพ� อกูเพิ่มเติม แตแทนที่จะ

นําเงินมาเพิ่มมูลคาของบาน กลับนําเงินกูที่ ไดมาไปซื้อสินคาตางๆ 

รวมทั้งสินคาตางประเทศ

ในสมัยรัฐบาลทรัมป สหรัฐประกาศทําสงครามเศรษฐกิจกับ

จีน โยนความผิดเร� องขาดดุลการคา ขาดดุลงบประมาณแกจีน ยึด

หลัก “free and fair” ที่หามประเทศใดเกินดุลสหรัฐ หาไมแลวจะ

ถูกคว่ําบาตร (แตไมหามหากสหรัฐจะเกินดุลประเทศอ� น) บัดนี้รัฐ

บาลไบเดนจากพรรคเดโมแครตกําลังดําเนินนโยบายแนวทางเดียว

กับทรัมป และอาจรุนแรงหนักหน�วงกวาเดิมหากกดดันใหบริษัท

เอกชนนานาชาติตองรวมมือกับรัฐบาลสหรัฐกดดันจีน

ณ ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปวานโยบายเศรษฐกิจของ

ไบเดนตอจีนกําลังปรับเปลี่ยนเปนอยางไร คาดวาจะชัดเจนยิ่งขึ้น

ในอีกไมกี่เดือนหรือไมกี่สัปดาหขางหนา เปนสถานการณที่ควร

ติดตาม.

เ

คาดวารัฐบาลไบเดนจะยึดนโยบายขึ้นภาษีสินคาจีน

รอบนี้จะหนักกวาเดิมหากกดดันใหนานาชาติลงลึกถึง

บริษัทเอกชนทั่วโลกรวมกันกดดันจีน นี่คือการจัดระเบียบ

เศรษฐกิจโลกของรัฐบาลอเมริกัน

ลอยลอง • ผูชมสัมผัสประสบการณงานศิลปะจัดวางแบบโตตอบ ในช� อวา “Free 

the Air: How to hear the universe in a spider/web” ในนิทรรศการ “Tomas 

Saraceno: Particular Matter(s)” ที่ศูนยวัฒนธรรมเดอะเชดในนครนิวยอรก (AFP)

ทําอะไรกัน • หญิงชาวปาเลสไตนยืนวากลาวกองกําลังความมั่นคงอิสราเอลที่ยิงกระสุนยางขับไลชาวปาเลสไตนที่ขวางปา

กอนหินตอบโต ระหวางการปะทะที่เมืองเฮบรอนในเขตเวสตแบงก เม� อ 9 ก.พ.2565 (AFP)

ขวัญใจเด็กๆ • 

เหลานักแสดง

ในชุดซูเปอรฮีโร

ถายภาพคูกับเด็ก

ที่มาฉีดวัคซีน

ไฟเซอร-ไบออน

เทคที่เมืองซาน

ฮวนซิตีชานกรุง

มะนิลา ฟลิปปนส

จัดโครงการนี้เพ� อ

ชักชวนเด็ก 5-

11 ขวบมาฉีด

วัคซีนโควิด-19 

(AFP) คล� นโถม • รถอเมริกันรุนเกาวิ่งผานถนนเลียบทาเรือฮาวานาขณะคล� นลมหอบน้ําทะเลซัดฝงแตกกระจาย (AFP)

เกยหาด • ซากวาฬหลังคอมยาวรวม 10 เมตร เกยชายหาดใกลกับเมือง 

กาเลสของฝรั่งเศสเม� อกลางสัปดาหที่ผานมา เปนเหตุการณที่ผูเชี่ยวชาญเรียก

วาเปนปรากฏการณพิเศษ (AFP)

ฉลามตู • นักทองเที่ยวดูฉลามวาฬชีวจักรกลตัวแรกของโลก ที่แหวก

วายในพิพิธภัณฑฉลามภูเขาไฟของสวนน้ําไหชาง ในนครเซี่ยงไฮของ

จีน (Getty Images)
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EZVIZ รุ่น C8PF คว้ารางวัลตอกย้ำานวัตกรรม

EZVIZ (อีซี่วิซ) โชว์ศักยภาพพร้อมตอกย้ำาการเป็นผู้นำานวัตกรรม

เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมโซลูชั่นระดับโลก ที่ครองใจผู้ใช้ด้วยนวัตกรรมที่โดดเด่น

และตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างตรงใจมากที่สุด การันตีด้วยรางวัลแห่งความ

สำาเร็จครั้งล่าสุด จากผลิตภัณฑ์กล้องสมาร์ทโฮมไร้สายเลนส์คู่อัจฉริยะ รุ่น C8PF 

ที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล “Home Security Innovation of the Year” สุดยอด

นวัตกรรมด้านความปลอดภัยภายในบ้านแห่งปี จากโครงการ IoT Breakthrough 

Awards ประจำาปี 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดย IoT Breakthrough เพื่อยกย่องให้ EZVIZ 

C8PF กล้องสมาร์ทโฮมแบบ Pen-Tilt-Zoom เลนส์คู่อัจฉริยะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่

พลิกโฉมแนวคิดการออกแบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน

ที่มีนวัตกรรมโดดเด่น ใช้งานง่าย ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และสร้าง

มูลค่าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนับล้านครอบครัวจากทั่วโลก

ทั้งนี้  EZVIZ C8PF เป็นนวัตกรรมกล้องสมาร์ทโฮมไร้สาย แบบ Pen-Tilt-

Zoom สำาหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายปี 2564 มา

พร้อมนวัตกรรมท่ีโดดเด่น ด้วยเลนส์คู่อัจฉริยะ และเทคโนโลยีการซูมอัตโนมัติแบบ 

ผสมสูงสุด 8 เท่า ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานแบบ All-in-One ด้วยการ

ทำางานสอดประสานระหว่างเลนส์ระยะไกลขนาด 12 มิลลิเมตร ผสานกับเลนส์

มุมกว้างขนาด 2.8 มิลลิเมตร ที่ถูกออกแบบการหมุนให้ทำางานได้ทั้งแนวนอนและ

แนวตั้ง ครอบคลุมมุมมองแบบพาโนรามา 360 องศา เสริมด้วยฟีเจอร์การแสดง

ผลแบบภาพซ้อนภาพ เพิ่มมุมมองผู้ใช้ด้วยการแสดงภาพระยะไกลแบบเต็มหน้า

จอโดยไม่ทำาให้ภาพเบลอ ร่วมสัมผัสประสบการณ์การใช้งานได้ที่ www.facebook.

com/ezvizthailandofficial สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ezvizlife.com/th

SiteMinder จับมือโรบินฮู้ดขยายบริการท่องเที่ยว

SiteMinder ผู้นำาแพลตฟอร์มระดับโลกด้านโฮเทลคอมเมิร์ซ

แบบ Open Platform จับมือกับ Robinhood แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีใน

ประเทศไทย ขยายธุรกิจเปิดตัว Robinhood Travel แพลตฟอร์มครบวงจร 

(All-in-One) ที่ครอบคลุมทั้งการจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ และ

กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ทำาให้ 

Robinhood Travel สามารถเข้าถึงโรงแรมนับพันแห่งในประเทศไทยที่อยู่

ภายใต้แพลตฟอร์มของ SiteMinder ได้ และถือเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของ 

Robinhood ในปี 2565 ในการสนับสนุนการฟื้นฟูของอุตสาหกรรมการท่อง

เที่ยว โดยการเพิ่มอัตราการจองโรงแรมให้กับธุรกิจการโรงแรมภายในประเทศ

โดยจะไม่มีการจัดเก็บค่าคอมมิชชั่น Robinhood Travel จะกำาหนดให้

โรงแรมที่ได้รับการจอง รอจนกว่าแขกของโรงแรมเข้าพักสำาเร็จเรียบร้อย จึง

จะได้รับการชำาระเงินแบบเต็มจำานวนโดยระบบการชำาระเงินของ Robinhood 

Travel ที่เป็นระบบการชำาระเงินแบบไร้เงินสด (Cashless) ได้รับการสนับสนุน

โดยธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ซึ่งเป็นผู้เปิดตัว Robinhood ในปี 2563 ทำาให้

มั่นใจได้ว่าโรงแรมแต่ละแห่งนั้นจะได้รับการชำาระเงินจากแขกผู้เข้าพักรวดเร็ว

กว่าการชำาระเงินปกติบนแพลตฟอร์มการจองออนไลน์อื่นๆ.

ถานการณ์ที่ ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2563  

ชี้ให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ จำาเป็นต้องเพิ่มขีดความ

สามารถในการปรับตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ภายในเวลาอันรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อที่จะให้ธุรกิจ

สามารถอยู่รอดและประสบความสำาเร็จในโลกยุคนี้ และ

ที่แน่ๆ คือ เรื่องนี้ ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่

คนในแวดวงธุรกิจแต่อย่างใด กล่าวคือ จากผลการศึกษา

ของ McKinsey เมื่อปี 2561 พบว่า มีบริษัทเพียง 8% 

เท่านั้นที่เชื่อว่าโมเดลธุรกิจของตนเองจะยังคงสามารถ

ใช้การได้ดีในแง่เศรษฐศาสตร์ในระยะยาวจนถึงช่วงที่มี

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในรอบถัดไป แต่ข่าวที่ไม่ค่อยดีก็

คือ แม้ว่าปี 2564 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

ครั้งใหญ่เกิดขึ้นต่อวงการธุรกิจ แต่ก็มีปัญหาท้าทายใหม่

ทางด้านเทคโนโลยีบางประการที่จำาเป็นจะต้องหยิบยกมา

พิจารณา

นายเติมศักดิ์ วีรขจรพงษ์ รองประธานภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอาท์ซิสเต็มส์ กล่าวว่า ได้

ทำาการสำารวจปัญหาท้าทายด้านเทคโนโลยี 6 ข้อที่ผู้

บริหารจำาเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้

สามารถแก้ไขปัญหาและประสบความสำาเร็จในการปรับ

เปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล หรือการทำาดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น 

(Digital Transformation)

ประการแรก 1.การพัฒนา Custom Code ถือ

เป็นเรื่องยาก ปัจจุบันโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

ส่วนใหญ่ใช้ โค้ดที่พัฒนาขึ้นเอง หรือ Custom Code แต่

การเขียนโค้ดประเภทนี้กลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นกว่าใน

อดีต และสุดท้ายแล้วโครงการจำานวนมากก็ต้องล้มเหลว

เนื่องจากเหตุผลจากการพัฒนาด้วย Custom Code นี้ 

ส่วนสาเหตุที่ทำาให้การเขียน Custom Code เป็นเรื่อง

ยากมีหลายสาเหตุ เช่น เทคโนโลยีมีความซับซ้อนเพิ่ม

มากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำาให้ต้องมี

การเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

ขณะเดียวกันทุกวันนี้นักพัฒนา

ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดการ

และดูแลรักษาโค้ดที่มีอยู่ จน

แทบไม่มีเวลาเหลือสำาหรับการ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

นอกจากนี้ การตอบสนอง

ความต้องการขั้นพื้นฐานที่ไม่

เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำางาน

โดยตรง เช่น การรักษาความปลอดภัย กลายเป็นเรื่อง

ยากมากขึ้น ถ้าคุณลองดูข้อซักถามของนักวิเคราะห์ระบบ 

คุณก็จะพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวิธีการจัดการ

เรื่องของความปลอดภัย และการขาดแคลนบุคลากรด้าน

การพัฒนา ซึ่งนำาไปสู่ปัญหาท้าทายถัดไป

ส่วนต่อมา 2.ช่องว่างด้านทักษะ เป็นเรื่องยาก

ที่จะสรรหานักพัฒนาให้เพียงพอสำาหรับการดำาเนิน

โครงการต่างๆ ตามที่บริษัทต้องการ จากรายงาน Speed 

of Change: How Fast Are You ระบุว่า บริษัทส่วน

ใหญ่ ไม่ว่าจะมีการพัฒนาทาง

ด้านดิจิทัลและความคล่องตัว

ในระดับใดก็ตาม ล้วนประสบ

ปัญหาขาดแคลนทักษะและ

บุคลากร ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ขัด

ขวางการปรับใช้สถาปัตยกรรม

ไอทีที่ทันสมัยภายในเวลาอัน

รวดเร็ว จึงไม่สามารถเพิ่มความ

คล่องตัวให้กับธุรกิจได้อย่างที่

ควรจะเป็น แม้กระทั่งบริษัทชั้นนำาในซิลิคอนวัลเลย์ก็ยัง

ประสบปัญหาเกี่ยวกับการว่าจ้างนักพัฒนาภายในกรอบ

เวลาที่รวดเร็ว และปัญหานี้ก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นไปอีก

สำาหรับบริษัทที่ไม่น่าดึงดูดใจในสายตาของนักพัฒนา

ขณะท่ี 3.เทคโนโลยีท่ีแยกเป็นส่วนๆ ไม่เชื่อมต่อกัน

ภายในบริษัท โดยความท้าทายน้ีเกิดข้ึนกับหลายๆ บริษัท

ท่ีอยู่ในระยะเร่ิมแรกของโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมช่ัน 

กล่าวคือ บริษัทตัดสินใจเลือกว่าจะทำาอะไรเป็นโครงการ

แรก ซ่ึงโดยมากแล้วการทำาดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมช่ันโครง

การแรกๆ มักจะเก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการปรับปรุง

ประสบการณ์สำาหรับลูกค้า และหลังจากน้ันบริษัทก็เลือก

เครื่องมือเฉพาะด้านสำาหรับรองรับโครงการดังกล่าว

จากนั้น อีกทีมงานหนึ่งภายในบริษัทก็เริ่มต้นคิด

ที่จะดำาเนินโครงการเกี่ยวกับระบบหลังบ้าน และเลือก

ใช้เครื่องมือที่ต่างออกไป และต่อมาอีกทีมหนึ่งก็ต้องการ

สร้าง Dashboard แสดงผลเรื่องการปฏิบัติงาน โดยเลือก

ใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่ง นี่เป็นสถานการณ์ที่พบเห็นได้

ความท้าทายของเทคโนโลยีที่ขัดขวางนวัตกรรม

ความท้าทายของเทคโนโลยี

OnlyFans เปิดทางใช้รูป NFT มาเป็นภาพโปรไฟล์

 OnlyFans กลายเป็นบริการโซเชียลรายล่าสุดที่เข้าวงการ NFT โดยได้มีเปิดให้

ผู้ใช้สามารถนำาภาพ NFT มาเป็นภาพโปรไฟล์ของตัวเองได้ ลักษณะเดียวกับที่ Twitter 

เพิ่งประกาศไป

Ami Gan ซีอีโอของ OnlyFans ให้ข้อมูลกับ Reuters ว่าภาพ NFT ในโปรไฟล์

ถือเป็นก้าวแรกของการใช้ NFT บนแพลตฟอร์มเท่านั้น โดยเบื้องต้นยังรองรับเฉพาะ

ภาพ NFT ที่อยู่บน  Ethereum เพียงอย่างเดียว และโปรไฟล์จะมีไอคอน Ethereum 

เล็กๆ แปะมาด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นภาพจาก NFT จริงๆ

Binance เข้าถือหุ้นสื่อดัง Forbes

CNBC รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า Binance ผู้ให้บริการตลาดซื้อ

ขายเงินคริปโตรายใหญ่ ได้ร่วมลงทุนเป็นเงิน 200 ล้านดอลลาร์ ใน Forbes บริษัทสื่อ

เก่าแก่เจ้าของนิตยสารชื่อเดียวกัน             

รายงานระบุว่า Forbes มีแผนนำาบริษัทเข้าตลาดหุ้นด้วยวิธีควบรวมกิจการ

แบบ SPAC โดยต้องการเงินทุนสำาหรับดีลนี้ 400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งก็ได้ Binance มา

ลงทุนครึ่งหนึ่ง โดยหลัง Forbes จดทะเบียนในตลาดหุ้นสำาเร็จ Binance จะเป็นหนึ่ง

ทั่วไป ซึ่งแทนที่บริษัทจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง

ตั้งแต่ต้นเพื่อรองรับโครงการธุรกิจที่หลากหลาย กลับ

กลายเป็นว่ามีการใช้เครื่องมือมากมายที่ไม่เชื่อมต่อกัน 

ส่งผลให้เกิดระบบต่างๆ ที่แยกออกจากกัน และนำาไปสู่

ทางตันในท้ายที่สุด

นายเติมศักดิ์ระบุต่ออีกว่า ข้อ 4.หนี้ทางเทคนิค 

(Technical Debt) หมายถึงเทคโนโลยีที่ถูกติดตั้งใช้งาน

เพื่อประโยชน์ในระยะสั้น ซึ่งมักจะเป็นผลมาจากการด่วน

ตัดสินใจโดยขาดความรอบคอบ แทนที่จะพัฒนาระบบ

อย่างรอบด้านในลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสม และผลลัพธ์

ที่ตามมาก็คือ แอปที่ใช้ทรัพยากร เวลา และพลังงาน

อย่างสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ และบั่นทอนขีด

ความสามารถของบริษัทใน

การแข่งขัน การสร้างสรรค์

นวัตกรรม และการปรับตัว

สำาหรับอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีข้อ 

5.คลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งให้

ประโยชน์มากมายแก่องค์กร

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับ

ขนาดของระบบได้อย่าง

ง่ายดายเพียงแค่กดปุ่ม การเข้าถึงระบบจากทุกอุปกรณ์ 

ทุกที่ ทุกเวลา หรือการคิดค่าบริการตามระดับการใช้

งานจริง อย่างไรก็ตาม การโยกย้ายไปสู่ระบบคลาวด์

อาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป และอาจทำาให้การดำาเนินงาน

หยุดชะงัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการพัฒนาธุรกิจใน

อนาคต

สุดท้ายคือ 6.การก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง ทุกคนตระหนักดีว่าการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการดำาเนินธุรกิจ 

ยิ่งไปกว่านั้น สถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

มากขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อตลาดอย่างกว้างขวาง 

ขณะที่เทคโนโลยีมีการ

พัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่าง

ต่อเนื่อง บริษัทต่างๆ จึง

จำาเป็นที่จะต้องพิจารณาถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ

รูปแบบการใช้เทคโนโลยีของผู้คน โดยตัวอย่างที่เห็นได้

อย่างชัดเจนก็คือ ระบบ 5G ซึ่งจะก่อให้เกิดแอปพลิเคชัน

รูปแบบใหม่ๆ ในโลกธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาการ

ให้บริการภาคสนามหรือการกระจายสินค้าอาจได้รับผล 

กระทบอย่างมากจากเทคโนโลยี 5G

อีกตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับอนาคตที่ไกลออกไป 

เป็นผลงานของอีลอน มัสก์ (Elon Musk) ในส่วนที่เกี่ยว

กับอินเตอร์เฟซระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัท 

Neuralink Corporation ของเขากำาลังศึกษาวิจัยเพื่อค้นหา

วิธีการเชื่อมต่อสมองของมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

เทคโนโลยีที่ว่านี้จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ต่อโลกของเราอย่างแน่นอน

ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่างๆ จึงจำาเป็นที่จะต้อง

สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและก้าวให้ทันกับความ

ก้าวหน้าใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งถึงแม้ในตอนนี้

อาจดูเป็นเรื่องที่ ไกลตัว แต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะกลายเป็น

โลกวิถีใหม่หรือ New Normal ในวันข้างหน้าก็เป็นได้.

  

• บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลระดับ 

Bronze Class จาก S&P Global ติดต่อกันเป็นปี

ที่ 3 จากผลการดำาเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กร

อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม และเป็นอีกครั้งหนึ่งเดลต้า

ได้รับการคัดเลือกในกลุ่มอุตสาหกรรม “ชิ้นส่วน

อุปกรณ์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์” หนึ่ง

เดียวจากประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่

ใน The Sustainability Year Book 2022 โดย

เมื่อปีที่แล้ว เดลต้า ประเทศไทย ผ่านการรับรอง

จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ประจำาปี 2564 ที่

มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อยกย่องการดำาเนินงานที่

มีประสิทธิภาพต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมา 

ภิบาล เป็นบริษัทเดียวของประเทศไทยในกลุ่ม

อุตสาหกรรม “ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และส่วนประกอบ

อิเล็กทรอนิกส์” ที่อยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI ประจำา

ปี 2564 ทั้งในรายการ DJSI World และ DJSI 

Emerging Markets region/country

• แกร็บ ประเทศไทย สู้ศึกตลาดควิกคอม

เมิร์ซ งัดกลยุทธ์ “โมเมนต์มาร์เก็ตติ้ง” (Moment 

Marketing) ดันยอด “แกร็บมาร์ท” ในช่วงเทศกาล 

ผนึกพันธมิตรผุดชุดของขวัญจากแบรนด์ชั้นนำา-ส่ง

โปรโมชั่นแรงเอาใจนักช็อปในวันแห่งความรัก 

พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ส่งของข้ามจังหวัด-ข้าม

ประเทศ เพิ่มโอกาสการใช้บริการ ชูจุดแข็งจัดส่งไว

ใน 25 นาที โดยยังสามารถสั่งสินค้าบนแอป เพื่อ

ส่งให้กับคนที่อยู่ใน 5 ประเทศ อันได้แก่ สิงคโปร์ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมา เพื่อ

กระตุ้นตลาดและส่งเสริมให้เกิดการใช้บริการใน

ช่วงเทศกาลสำาคัญ

• น้อง WinkWink กลับมาทั้งที ไม่มีได้ไง!! 

วัตสัน ส่งตรงความสดใสสู่หน้าจอไลน์ของเพื่อนๆ 

อีกครั้งด้วย สติกเกอร์ไลน์น้อง WinkWink สุด   

คิ้วต์ น่ารักปุ๊กปิ๊ก ดุ๊กดิ๊กได้ เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ที่จะ

มาแจกความมุ้งมิ้งและชวนให้เพื่อนๆ ได้ LOOK 

GOOD – DO GOOD - FEEL GREAT พร้อม

สร้างบรรยากาศคุยสนุก ปลุกสีสันให้การแชตให้มี

ชีวิตชีวากว่าที่เคย เพียงแค่มาเป็นเพื่อนกับวัตสัน                

ในแอปพลิเคชันไลน์ ก็สามารถดาวน์ โหลด                                                                 

สติกเกอร์ไลน์น้อง WinkWink ไปใช้ได้ฟรี

นานถึง 90 วัน! รีบไปโหลดกันได้เลยที่ LINE 

Official Account @WatsonsTH ตั้งแต่วันที่ 8 

กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2565 นี้เท่านั้น!

• LINE MELODY ร่วมฉลองเทศกาล

แห่งความรัก จัดแคมเปญ “มีคู่ต้องโหลด ยังโสด

ต้องซื้อ” ต้อนรับวาเลนไทน์ผ่านเมโลดี้ ชวนคน

ไทยบอกรักผ่านเสียงเพลง เปลี่ยนเสียงรอสาย

และเสียงเรียกเข้าให้เป็นเพลงบอกรักแทนใจสุด

โรแมนติกใน LINE Call ด้วยราคาพิเศษสำาหรับ

เมโลดี้เพลงบอกรักสำาหรับคนโสด หรือเพลงคลั่ง

รักสำาหรับคนมีคู่ รวมกว่า 28 เพลง เพียง 14 

บาท เฉพาะการดาวน์ โหลด LINE MELODY วันที่ 

13-14 กุมภาพันธ์ 2565 นี้เท่านั้น สามารถดูราย

ชื่อและดาวน์ โหลดเพลงรักฉลองวาเลนไทน์ได้ที่นี่ 

https://lin.ee/JrjP43OR/ddkh/valentineflashsale

ในสองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ดีลนี้สะท้อนถึงอิทธิพลของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่มากขึ้น จากก่อน

หน้านี้เราเห็นในรูปแบบผู้สนับสนุนสโมสรกีฬาต่างๆ หรือแคมเปญร่วมกับดารา

บุคคลมีชื่อเสียง

กูเกิลเปิดตัว Android 13 เวอร์ชั่นนักพัฒนา

กูเกิลเปิดตัว Android 13 Developer Preview 1 สำาหรับเริ่มกระบวนการ

พัฒนา Android รุ่นใหม่ของปี 2022 ของใหม่ใน Android 13 DP1 ยังเน้นไปที่

ฟีเจอร์และ API สำาหรับนักพัฒนาก่อนเช่นเคย กูเกิลบอกว่าธีมหลักของ Android 13 ยัง

เป็นเรื่องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และช่วยให้นักพัฒนาทำางานง่ายขึ้น โดยไฮไลต์

ของ Android 13 คือ Quick Settings Placement API เปิด API ให้แอปสามารถปรับแต่ง 

Quick Settings ได้ทันที โดยผู้ใช้ไม่ต้องเข้า Quick Settings ไปเพิ่มไอคอนเอง ระบบ

ธีม Material You รองรับการทำา dynamic color ไปยังไอคอนแล้ว รองรับการเลือกภาษา

เป็นรายแอปแล้ว แต่ละแอป

สามารถตั้งค่าภาษาที่แตกต่าง

กันได้ เป็นต้น ตอนนี้ Android 

13 DP1 เปิดให้ดาวน์ โหลด

แล้วบนอุปกรณ์ตระกูล Pixel 

โดยเริ่มจาก Pixel 4 ขึ้นไป กู

เกิลยังแนะนำาว่า DP1 ออกมา

เพื่อให้นักพัฒนาทดสอบความ

เข้ากันได้กับแอปเท่านั้น ยังไม่

เหมาะสำาหรับการใช้งานทั่วไป 

ซึ่งจะเริ่มในช่วง Beta.

ไอที6
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ช่วยลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรแล้ว ยัง

ถือเป็นการดำาเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อ

สิ่งแวดล้อมตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจะ

เป็นการลดภาระทางสิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นหลัง

ต่อไปในระยะยาว

“ไปรษณีย์ไทยจะเป็น

มากกว่าหน่วยงานที่ให้บริการ

ด้านการขนส่ง ผ่านการใช้

เทคโนโลยีเพื่อยกระดับ

คุณภาพสินค้าและบริการ

อย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ กับ

การช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆ 

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ

สาธารณสุข เป็นเพื่อนแท้ร่วม

ทางเคียงข้างคนไทยในยาม

วิกฤต และต่อยอดธุรกิจสู่น่าน

น้ำาใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น ล่าสุด

ที่ไปรษณีย์ไทยได้มีการพัฒนา

บริการ E-timestamping ซึ่งเป็นการ

ยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จะช่วยอำานวยความสะดวกแก่ภาค

ธุรกิจ ภาครัฐบาล และผู้บริโภค ซึ่ง

ผสมผสานบริการใหม่เข้ากับรูปแบบ

ดั้งเดิมได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อการ

บริหารจัดการเอกสารอย่างครบวงจร”.

าพรวมตลาดขนส่งแบบด่วน (Express Delivery) ท่ีมี

การแข่งขันกันอย่างดุเดือดในปัจจุบัน มีปัจจัยจากการ

ขยายตัวของช่องทางการค้ากลุ่มอีคอมเมิร์ซทั้งรายเล็ก

และรายใหญ่ ซึ่งมีมูลค่าเติบโตสูงถึง 7 แสนล้านบาท 

และนำามาสู่การขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้

ว่าผู้ให้บริการหลายรายต่างพัฒนาโซลูชันและมีเซอร์วิสใหม่ๆ ตอบ

โจทย์กับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะรูปแบบการขนส่ง

ด่วนที่ขณะนี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำาคัญของทั้งกลุ่มผู้ค้ารายย่อย การ

ขายของออนไลน์ วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ทั้งนี้

ผู้ให้บริการหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัดก็คือ

พี่ใหญ่ “ไปรษณีย์ไทย” ที่ล่าสุดได้มีการพัฒนาแคมเปญ “EMS 

ทุกวัน” พี่ ไปรฯ ทุกวัน เพื่อทุกวันที่ดีของคุณ บริการขนส่งด่วน

คุณภาพที่เข้าถึงง่าย รู้ใจทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทยทุกพื้นที่

ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์

ไทย จำากัด เล่าว่า แคมเปญ “EMS ทุกวัน” พี่ไปรฯ ทุกวัน เพื่อ

ทุกวันที่ดีของคุณ มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้

สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุมกับทุกความต้องการ รองรับ

ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงได้ง่าย และยังอำานวยความสะดวกแก่กลุ่ม

ลูกค้าทั้งภาคธุรกิจ รวมถึงผู้บริโภคทั่วไป ให้สามารถใช้บริการ

ฝากส่งสิ่งของผ่านไปรษณีย์ไทยได้อย่างไร้รอยต่อ โดยสามารถใช้

บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ EMS ยังเป็นการส่งด่วน

ที่มีมาตรฐานที่ดีทั้งในเรื่องความตรงต่อเวลา ความปลอดภัย และ

ความน่าเชื่อถือ โดยมีจุดให้บริการกว่า 10,000 แห่งครอบคลุมทุก

พื้นที่ทั่วประเทศไทย

พร้อมยังย้ำาว่า บริการ EMS ที่อยู่คู่คนไทยกว่า 30 ปี การนำา

เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมทำาให้ตอบโจทย์ทุก    

เทรนด์ในชีวิตประจำาวันของทุกคน ไม่ว่าจะ

เป็นการส่งต้นไม้ ที่ในปัจจุบันสายรักษ์ธรรมชาติ

กำาลังช็อปไม้ดอกไม้ประดับกันอย่างต่อเนื่อง การ

ให้บริการรับฝากส่งสิ่งของถึงบ้าน หรือ pick up 

service จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความลำาบากในการ

ฝากส่งของผู้ใช้บริการผ่านไลน์ออฟฟิเชียล การส่งของ

ขนาดใหญ่ ของรูปร่างพิเศษ น้ำาหนัก 20-200 กิโลกรัม 

ที่จะถึงที่หมายอย่างรวดเร็วภายใน 3-5 วัน หรือแม้แต่

กระทั่งบริการส่งเย็น ฟิ้วซ์ โพสต์ (Fuze Post) ที่ให้บริการ

ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ส่งอาหารสด และอาหารแช่แข็งต่างๆ ที่เริ่ม

มีการซื้อขายออนไลน์กันเพิ่มขึ้นในช่วงนี้”

ดนันท์ ยังบอกอีกว่า ไปรษณีย์ไทยดำาเนินธุรกิจมา

เกือบ 140 ปี แต่ไม่เคยหยุดยั้งเรื่องการ

พัฒนา จึงได้นำาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่

เข้ามาใช้มากยิ่งขึ้น เกิดเป็นบริการ

ดิจิทัลต่างๆ เพื่อสอดรับกับ

ความต้องการของกลุ่ม

อีคอมเมิร์ซในปัจจุบันที่มีแฟลตฟอร์มการค้าเพิ่มขึ้นมากมาย ทั้งผู้

ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ทำาให้มี

การขยายตัวเพิ่มขึ้นของระบบโลจิสติกส์ตามห่วงโซ่อุปทาน ที่ส่ง

ผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค จึงเสนอบริการผ่าน

การสร้างความไว้วางใจ (Trust) โดยจะเริ่มเห็นได้จากการอำานวย

ความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้ถึงที่บ้าน ‘บุรุษไปรษณีย์ ที่เป็นมากกว่า

บุรุษไปรษณีย์’ แต่ยังสามารถให้บริการอื่นๆ ได้ เช่น จำาหน่ายซิม 

การ์ดเติมเงิน จำาหน่ายซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ รวมถึงจุดแข็ง

ด้านบุคลากรของไปรษณีย์ไทยที่อยู่คู่องค์กร ซึ่งเป็นพลังสำาคัญ

เพราะบุคลากรคุณภาพซึ่งจะสามารถให้บริการและมอบสิ่งที่ดีที่สุด

เพื่อตอบแทนสังคมไทย

นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการการขนส่งโดยการนำา

พลังงานสะอาดมาใช้ทดแทนในรูปแบบการใช้รถ EV ซึ่งนอกจาก
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7เศรษฐกิจ

นขณะที่ ส.ส.ในสภาบางคนใช้กลยุทธ์เลวๆ ใน

การไล่นายกรัฐมนตรีที่ทำาให้ประชาชนระอาและ

เบื่อหน่ายนักการเมือง คนกรุงเทพฯ ก็มีอีกเรื่อง

หนึ่งที่ต้องเตรียมตัวเลือกผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร 

ตอนนี้มีการสำารวจสาธารณมติ (Poll) หลายครั้ง

หลายครา ปรากฏว่าคนที่ประกาศตัวก่อนใครว่าสนใจจะ

ลงแข่งขันเป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครยืนหน่ึงมาโดยตลอด 

เพราะตอนน้ันยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีใครลงแข่งขันบ้าง 

จะลงแบบอิสระไม่สังกัดพรรคหรือจะลงสังกัดพรรคใด

ต่อมาก็มีผู้ประกาศตนอีกว่าจะลงแข่งขันเป็น

ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร โดยประกาศชัดเจนว่าจะลง

แข่งขันในนามของพรรคที่เคยมีคะแนนทางการเมืองใน

กรุงเทพมหานครอย่างเข้มแข็ง เพิ่งจะมาเสียคะแนนไปใน

การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในปี 2562 เพราะการประกาศไม่

สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 

สวนกระแสความรู้สึกของคนกรุงเทพฯ จำานวนหนึ่งที่คิด

ว่าในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งนั้นพวกเขาเทใจอยากให้พล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นการ

ประกาศชัดเจนเช่นนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าคนกรุงเทพฯ จะ

ยังคงให้คะแนนกับคนที่ลงแข่งขันในนามของพรรคที่พวก

เขาตีจากมาในปี 2562 หรือไม่

ไม่ช้าไม่นานมาน้ีก็มีผู้ท่ีประกาศลงแข่งขันเป็นผู้ว่าฯ 

กรุงเทพมหานครอีกคนหน่ึง คนน้ียอมเสียสละตำาแหน่ง ส.ส. 

ด้วยการยอมลาออกในช่วงเวลาน้ีเลย ท้ังๆ ท่ียังไม่มีการ

กำาหนดเวลาท่ีแน่ชัดว่าจะมีการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร

เวลาใด ท่ีเป็นเช่นน้ีก็อาจจะเป็นเพราะว่า การไม่ประกาศออก

มาให้ชัดๆ ว่าจะเป็นทางเลือกให้คนกรุงเทพฯ อาจจะทำาให้

คนท่ีประกาศชัดๆ เป็นคนแรกโกยคะแนนไปเรื่อยๆ เหมือน

อย่างท่ีปรากฏเป็นผลของการทำาการหย่ังเสียงทุกคร้ังท่ีผ่าน

มา เป็นการให้เวลาในการหาเสียง ประกาศนโยบายและความ

ต้ังใจท่ีจะเข้ามารับใช้คนกรุงเทพมหานคร

นอกจาก 3 คนที่มีความชัดเจนและมีศักยภาพที่พอ

จะแข่งขันกันได้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็อาจจะมีคน

อื่นที่ประกาศออกมาแล้วเช่นกัน แต่ไม่น่าจะมีศักยภาพ

พอที่จะเข้าข่ายที่จะต้องจับตามอง แต่สำาหรับคนที่ยังไม่

ประกาศและเป็นคนที่ชาวกรุงเทพฯ กำาลังคอยดูว่าจะ

มาลงแข่งขันด้วยหรือไม่ยังมีอยู่อีกหลายคน เช่น ผู้ว่าฯ 

กรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน รองผู้ว่าฯ คนปัจจุบัน คนของ

พรรคเพื่อไทย คนของพรรคตั้งใหม่ของคุณหญิงที่ถือว่า

มีคะแนนนิยมในกรุงเทพมหานครในระดับหนึ่ง ตลอด

จนกระทั่งพรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำาจัดตั้งรัฐบาล 

ประชาชนกำาลังรอดูความชัดเจนของบุคคลเหล่านี้อยู่ หาก

ลังเลยังไม่ประกาศออกมาชัดๆ เวลาหาเสียงก็จะลดลง 

และอาจจะเสียเปรียบคนที่ประกาศตัวไปแล้ว เพราะจะมี

เวลาหาเสียงด้วยการประกาศนโยบายให้ประชาชนได้รับ

รู้ไม่นานพอ คนที่ประกาศก่อน หาเสียงด้วยการประกาศ

นโยบายก่อนจะได้เปรียบ

ในการลงคะแนนเลือกผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครใน

ครั้งนี้ คนกรุงเทพฯ คงต้องใช้ข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้งในการ

พิจารณา อย่าหลงใหลวาทกรรมโดยไม่หารายละเอียด

ที่สนับสนุน (Substantiate) วาทกรรมเหล่านั้น สำาหรับ

คนแรก วาทกรรมหลักของเขาคือสมญานามว่าเป็น “ผู้

แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี” เราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าสมญานามนี้เขา

ได้มาอย่างไร และสามารถใช้ในการตัดสินใจลงคะแนนให้

เขาได้หรือไม่

อีกรายหนึ่งวาทกรรมหลักของเขาคือ “กรุงเทพฯ 

ต้องเปลี่ยน” เราก็ต้องขอรายละเอียดว่าจะเปลี่ยน

อะไรบ้าง และสิ่งที่เขาจะมาเปลี่ยนนั้นสามารถเปลี่ยน

ได้จริงหรือไม่ อยู่ในอำานาจหน้าที่ของการเป็นผู้ว่าฯ 

กรุงเทพมหานครหรือไม่ และสิ่งที่เขาตั้งใจจะเข้ามาเปลี่ยน 

น้ันแท้ท่ีจริงมีการเปล่ียนไปแล้วหรือไม่ และคงต้องพิจารณา

คุณสมบัติและผลงานในอดีตเป็นองค์ประกอบด้วย

อีกรายหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะ “พุ่งชน” เราก็ต้องรู้

ให้ได้ว่าเขาจะพุ่งชนใคร หรือพุ่งชนอะไร เป็นการพุ่งชน

ถูกที่ถูกทางหรือไม่เพียงใด และการทำางานเพื่อพัฒนา

กรุงเทพมหานคร เพื่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ นั้น 

ควรจะใช้ยุทธศาสตร์พุ่งชนหรือไม่ ถ้าหากเขาต้องทำางาน

ร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

การท่องเที่ยวฯ กระทรวงศึกษาฯ กระทรวงการพัฒนา

สังคมฯ เขาจะสามารถร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นแบบ

บูรณาการให้ราบรื่นได้หรือไม่

สำาหรับผู้ว่าฯ คนปัจจุบันอาจจะเสียเปรียบคนอื่น 

เพราะถ้าประกาศตัวออกมาชัดๆ ก็คงจะมีคนเรียกร้องให้

ลาออกโดยอ้างว่าอย่าเอาเปรียบคนอื่น ซ่ึงเมื่อลาออกมา

แล้วงานท่ียังคงค้างอยู่ใครจะมาทำาต่อ เมื่อยังไม่ได้ประกาศ

เพื่ออยู่ทำางานต่อก็หาเสียงไม่ได้ เด๋ียวจะโดนกล่าวหาว่าเอา

เปรียบคนอื่น ตอนน้ีทำาได้อย่างมากท่ีสุดคือการปรับปรุง

การทำางานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ให้

เผยแพร่ผลงานท่ีผ่านมาตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในตำาแหน่ง 

และผู้ซ่ึงจะลงแข่งขันเป็น ส.ก. (ท่ีต้ังใจจะเป็นทีมของผู้

ว่าฯ คนปัจจุบัน) ต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลผลงานของผู้ว่าฯ คน

ปัจจุบันให้คนกรุงเทพฯ ได้รับรู้ ถ้าหากมีผลงาน แต่ไม่มี

การประชาสัมพันธ์ให้คนกรุงเทพฯ ได้รับรู้ ระวังนะจะ

เปิดโอกาสให้คู่แข่งโจมตีว่าทำางานมาต้ังหลายปีมีผลงาน

อะไร ต้องยอมรับว่าการประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนา

กรุงเทพมหานครท่ีผ่านมามีน้อยกว่าผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง

สำาหรับคนกรุงเทพฯ ท่ีจะต้องหย่อนบัตรลงคะแนน ก็

อยากจะขอเชิญชวนให้พวกเราใช้ข้อมูลท่ีเป็นความจริงเชิง

ประจักษ์ในการตัดสินใจนะคะ อย่าหลงกระแส “วาทกรรม” 

ท่ีไร้ข้อเท็จจริงสนับสนุนนะคะ.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

อย่าให้วาทกรรมนำาข้อมูล

ส่องโฉมใหม่EMSไปรษณีย์ ไทย

ขนส่งด่วนทุกไลฟ์สไตล์เพื่อวันที่ดี

ใ

ภ

ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในปัจจุบัน

ที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ได้นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพ เช่น ระดับน้ำาทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจากการ

ขยายตัวทางความร้อนของน้ำาในมหาสมุทร และก๊าซเรือน

กระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากชั้นดินเยือกแข็ง ส่งผลกระทบต่อ

ป่าไม้ รวมถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า ที่เกิดความสูญเสียด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพ ล่าสุด บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น 

และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(อสส.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือด้านการ

อนุรักษ์วิจัย การพัฒนาและขยายธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียว

เพื่อความยั่งยืน” ตลอดจนพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยคำานึงถึง

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดระยะเวลา 5 ปี

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บมจ.บางจาก 

กล่าวว่า ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมมือกันด้านการศึกษา วิจัย 

และการพัฒนา เพื่อขยายธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียวสำาหรับให้

บริการผู้ใช้บริการในพื้นที่ต่างๆ ของ อสส. รวมถึงการดำาเนิน

กิจกรรมโครงการต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

กันแล้ว ในเบื้องต้น บางจากฯ จะร่วมกับองค์การสวนสัตว์ฯ 

ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-

19 ด้วยการสร้างสีสันและความสดชื่นต้อนรับนักท่องเที่ยวใน

พื้นที่สวนสัตว์ ทดลองนำารถ Mobile อินทนิลไปเปิดจำาหน่าย

แก่ประชาชนภายในพื้นที่สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี สวนสัตว์

เชียงใหม่ และสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ใน

การต่อยอดธุรกิจในพื้นที่ของ อสส.

รวมถึงการขยายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิกบัตรบางจาก 

กรีนไมล์สกว่า 5 ล้านรายทั่วประเทศ ซึ่งไม่เพียงสะสมคะแนนจาก

ยอดเติมน้ำามัน แต่ยังมีส่วนร่วมในโครงการ “ต้นไม้ของคุณ” บน

แอปพลิเคชันบางจาก ที่เปิดให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่ง

แวดล้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำามันบางจากทุกชนิดที่มีส่วนผสม

จากพืชธรรมชาติ จึงช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ได้ดี เปรียบ

เสมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน

อากาศ 

ปัจจุบัน สมาชิกบัตรฯ มียอดสะสมการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการใช้น้ำามันบางจาก เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูก

ต้นไม้ อยู่ราว 1 ล้านต้นต่อเดือน บางจากฯ จึงมีความตั้งใจที่จะ

แปรยอดสะสมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้สู่การปฏิบัติให้

สามารถสร้างพื้นที่สีเขียวได้จริงบนพื้นที่ในความดูแลขององค์การ

สวนสัตว์ฯ กว่า 14,000 ไร่ เพราะหากป่ามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ย่อมสร้างระบบนิเวศที่ดีต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ และเกิดความ

ร่มรื่นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้เข้าใช้บริการ ทั้งยังมีส่วนช่วย

บรรเทาภาวะโลกร้อนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สำาหรับ

ความร่วมมืออื่นๆ อาทิ เชิญชวนสมาชิกบัตรบางจาก หรือนักเรียน

และเพื่อนบ้านในพื้นที่รอบโรงกลั่นไปเที่ยวชมสวนสัตว์ในจังหวัด

ต่างๆ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ ภาวะโลกร้อน การ

ปลูกป่าเพื่อดูดซับคาร์บอน เป็นต้น

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำานวยการองค์การสวนสัตว์

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) กล่าวว่า ได้

กำาหนดยุทธศาสตร์การยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์

ป่า การอนุรักษ์และการจัดการสวนสัตว์สู่สากล โดยกำาหนด

เป้าประสงค์ที่พัฒนาองค์ประกอบด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเป็นต้นแบบการจัดการสวนสัตว์ และรองรับการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โดยองค์การฯ มีสินทรัพย์อยู่ 2 อย่าง คือ สัตว์และ

กายภาพ ลักษณะทางกายภาพขององค์การฯ มีต้นไม้และ

น้ำา เป็นตัวช่วยลดภาวะโลกร้อน กรอบและทิศทางการแก้ไข

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทำาให้เกิดแนวคิดในการออกแบบเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) เพื่อการอนุรักษ์ และลดผลกระ

ทบกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างภูมิสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน

ธรรมชาติให้เข้ากับพื้นที่ โดยคำานึงถึงการประหยัดพลังงาน 

การนำากลับมาใช้ใหม่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สร้าง

สภาวะน่าสบายให้เกิดขึ้นในพื้นที่สวนสัตว์ และทำาให้เกิดการใช้

งานอย่างมีประสิทธิภาพ นำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“ความร่วมมือจากทั้ง 2 องค์กรในวันนี้จะเป็นก้าวสำาคัญ

เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำา ผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ

การท่องเที่ยว ซึ่งในระยะต่อไปจะขยายไปสู่การปลูกป่าเพื่อส่ง

เสริมการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ และมีความเป็นไปได้ที่จะ

นำาไปสู่การได้รับรองคาร์บอนเครดิตของทั้ง 2 ฝ่ายในอนาคต

ด้วย” นายสมชัยกล่าวทิ้งท้าย.

ก

บางจาก-อสส.พันธมิตรสีเขียว
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8 Life and City

นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น กลับเป็น

เรื่องใหญ่ระดับโลก เพราะสิ่งเล็กๆ ที่เรามองไม่เห็น ทุก

ครั้งที่สูดเข้าไป ทำาร้ายปอด หัวใจ และอวัยวะภายในอื่นๆ 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นซ้ำาๆ ทุก

ปี วันที่ 8 ก.พ.2565 ที่ผ่านมา กรุงเทพฯ มีค่ามลพิษทางอากาศ (AQI) 

สูงติดอันดับ 9 ของโลก จากข้อมูล AirVisual เว็บไซต์สำารวจคุณภาพ

อากาศทั่วโลกแบบเรียลไทม์รายงานว่า  ความเข้มข้นของฝุ่นพิษ PM 

2.5 ในอากาศของ กทม.วันดังกล่าว มีมากกว่าค่าแนวทางคุณภาพ

อากาศประจำาปีขององค์การอนามัยโลกถึง 14.6 เท่า

ประเด็นฝุ่นอันตรายถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์อย่างมาก และ

มีกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้วิกฤตมลพิษอากาศมาอย่างต่อ

เนื่อง ซึ่งมีแคมเปญที่น่าสนใจ ชื่อว่า “AIR YOU CAN EAT” เป็น

ประสบการณ์ใหม่ของคนเมือง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องฝุ่น 

PM 2.5 โดยมีไอเดียตั้งต้นจากการทำาให้ฝุ่นเล็กๆ เป็นเรื่องที่มองเห็น

และจับต้องได้ในรูปแบบของการรับประทานอาหาร ซึ่งแต่ละเมนู

เกิดจากการตีความปัจจัยการเกิดฝุ่นทั้งการเผาในที่โล่ง การคมนาคม

ขนส่งที่มีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมปล่อย

มลพิษเกินค่ามาตรฐาน ภาคก่อสร้างเมื่อเครื่องจักรทำางาน การขนส่ง

วัสดุก่อสร้าง จนกระทั่งหมอกควันข้ามแดนที่ไทยเผชิญปัญหาฝุ่นมา

จากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งการเลือกใช้วัตถุดิบกระบวนการปรุง การ

จัดวาง วิธีทาน เล่าปัญหาฝุ่นที่แตกต่างกัน แคมเปญนี้ขับเคลื่อนโดย

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สถานการณ์ฝุ่นในปัจจุบัน ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำานวยการสำานัก

สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า จาก

ข้อมูล ThaiHealth Watch 2022 จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย 

ปี 2565 พบฝุ่น PM 2.5 ที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผม 20-28 เท่า ส่ง

ผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยทั่วประเทศมากว่า 10 ปี ในแต่ละ

ภูมิภาคมีสาเหตุเกิดฝุ่นต่างกัน ทั้งจากไฟป่า หมอกควันข้าม

แดน การเผาเพื่อการเกษตร การจราจร การก่อสร้าง และโรงงาน

อุตสาหกรรม สสส.บูรณาการกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะมุ่งสร้างความรู้

ความเข้าใจให้สังคมตระหนักถึงปัญหาฝุ่น ผ่านการพัฒนานวัตกรรม

ที่เป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย สร้างประสบการณ์ร่วมในรูปแบบสื่อ

ออนไลน์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

“เช้าวันที่ 8 ก.พ. ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานใน 43 

พื้นที่ของกรุงเทพฯ ส่งผลให้ติดท็อปเท็นเมืองมลพิษอากาศสูงของ

โลก เราทำางานสร้างการเรียนรู้เพื่อต่อสู้กับปัญหาฝุ่นในหลายมิติ 

ส่วนแคมเปญใหม่ “AIR YOU CAN EAT” ใช้อาหารถ่ายทอดภัย

ฝุ่นที่บั่นทอนสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว ชวนให้ฉุกคิดและ

ร่วมแก้ปัญหานี้” 

 ชาติวุฒิบอกด้วยว่า จากข้อมูลคนกรุงเทพฯ สูดฝุ่นพิษเท่ากับ

การสูบบุหรี่ 5 มวนต่อวันทั้งที่ไม่ได้สูบ ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดิน

หายใจ นอกจากงานรณรงค์ เราร่วมกับเครือข่ายอากาศสะอาดผลัก

ดันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เพื่อให้คนไทยมีกฎหมายปกป้องสิทธิใน

ชีวิตและสุขภาพ แล้วยังมีโครงการปทุมวันโมเดลร่วมมือกับสำานักงาน

เขตปทุมวัน กรมควบคุมมลพิษ ผู้ประกอบการในพื้นที่ สถาบันการ

ศึกษา สร้างพื้นที่ต้นแบบลดมลพิษทางอากาศจากการจราจร เขตนี้

รถสัญจรหนาแน่น ขณะที่ห้องเรียนสู้ฝุ่นจากภาคเหนือจะขยายสู่เขต

เมืองเพื่อให้เยาวชนเรียนรู้และป้องกัน 

  ผู้อยู่เบื้องหลังเมนูครีเอต เชฟชาลี กาเดอร ์เชฟผู้เชี่ยวชาญ

และหลงใหลในวัฒนธรรมอาหารไทยอีสานสร้างสรรค์ 4 เมนูอาหาร 

สะท้อนปัญหาฝุ่น ทำาให้มองเห็นปัญหาฝุ่นชัดเจนขึ้น ทั้งมองเห็นและ

จับต้องได้ในรูปแบบของประสาทสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง  

เชฟชาลี กาเดอร ์บอกว่า เป็นโจทย์ที่ยากมากในการนำา

เรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่ไม่ควรเอาเข้าปาก มาคิดเมนูอาหาร แต่ละเมนู

ออกแบบมาเพื่อให้รู้สึกถึงอันตรายของ PM 2.5 เมื่อเข้าสู่ร่างกาย 

และเมื่อตักเข้าปากแล้วให้รสสัมผัสของขนาดที่วัตถุดิบที่แตกต่าง

กัน สร้างความเข้าใจขนาดของฝุ่นพิษแต่ละชนิด ซึ่งฝุ่นพิษเจอได้

ทุกภาคของไทย หรือเมนูที่เสิร์ฟพร้อมควัน สื่อถึงสาเหตุเกิดฝุ่น PM 

2.5 นอกจากนี้ มีเมนูที่ให้ความรู้เรื่องค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ  

AQI  ไม่ว่าค่าระดับใดก็กระทบต่อสุขภาพ ภาพรวมต้องการสื่อสารฝุ่น

มาจากกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน ทุกคนช่วยลดปัญหาได้ ลดการใช้

รถยนต์ ลดการเผาขยะ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

จานแรก เมนูฝุ่นตลบ ส่วนผสมที่คัดเลือกมาจากทุกภาค

ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นงาขี้ม่อน ผงแกงไตปลา หลน ปลาร้า 

น้ำาตาล และใบชะมวง ทานพร้อมเนื้อกุ้งและปู สะท้อนไปถึง

สถานการณ์ฝุ่นพิษที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จานนี้กลิ่น

ฉุนที่แสบจมูกและหน้าตาที่เผ็ดร้อนทำาให้รู้สึกถึงอันตรายของฝุ่น เมื่อ

เข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจ รวมถึงรสสัมผัสขนาดวัตถุดิบเล็กใหญ่

ต่างกัน แทนฝุ่นพิษ PM 2.5 หรือ PM 10 

ถัดมา ปลาลุยควัน เมนูนี้เชฟเสิร์ฟพร้อมกับควันและการ

ทุบก่อนทาน แสดงถึงสาเหตุสำาคัญที่เกิด PM 2.5 คือ การเผาไหม้

เครื่องยนต์ ควันโรงงาน รวมถึงฝุ่นจากการก่อสร้าง เมื่อทุบเกลือจน

แตกละเอียด จะพบกับปลาที่ซ่อนอยู่ด้านใน ความเค็มจากเกลือจะ

แทรกซึมเข้าไปในเนื้อปลาเหมือนฝุ่นที่เข้าไปอยู่ในกระแสเลือด

ส่วนเมนู ห้าคำา ห้าระดับ เมนูนี้ประกอบด้วย พาย

กรอบ มูสตับบด มัลเบอร์รี ชีสมัลชโก้ เทอร์รีนหมูบด ทั้ง 5 

combination นี้ถูกเสิร์ฟพร้อมกัน วัตถุดิบแต่ละอย่างให้ความ

รู้สึกกลืนง่ายยากแตกต่างกัน เชฟชาลีบอกจะชิมแต่ละคำาเรียง

ตามค่า AQI เหมือนค่าฝุ่นที่แบ่งเป็น 5 ระดับ หรือจะผสมผสาน

ทั้ง 5 คำาทีเดียวก็สร้างประสบการณ์การกินที่น่าสนใจและได้ความรู้

ไม่แตกต่างกัน

ปิดท้ายด้วยจานของหวาน สโมคสวีท ภาพที่เห็นเหมือนแผ่น

โฟมหรือพลาสติกหักอยู่เต็มจาน คือ เมอแรงกาบมะพร้าวรมควัน ที่มี

ชั้นของเปียกปูนซ้อนอยู่ด้านล่าง เหมือนต้นตอปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมในชีวิตประจำาวันของเรา เช่น ควันดำาจากการใช้ยานพาหนะ

เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ การเผาขยะในที่โล่งแจ้ง เป็นต้น เชฟหวังว่าภาพ

เหล่านี้จะสร้างความตระหนักรู้เรื่องฝุ่นในวงกว้าง เพื่อร่วมกันบอกต่อ 

ช่วยลดปัญหา และสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญ่ขึ้น

ครบทุกเมนู ได้สัมผัสประสบการณ์และได้ความรู้ที่จุดประกาย

ให้ฉุกคิดถึงความร้ายแรงของฝุ่นพิษที่ทุกคนเผชิญทุกวันนี้ ซึ่งเราช่วย

ได้แค่ดับเครื่องเมื่อจอดรถ ก็ลดปริมาณฝุ่นและสารมลพิษอื่นๆ ที่

ปล่อยจากรถยนต์ ดูแลสุขภาพรถอย่างสม่ำาเสมอ เลือกใช้รถสาธารณะ

ในวันที่ค่าฝุ่นสูง หรือหันมาใช้พลังงานสะอาด ใครมองหาไอเดียลด

ฝุ่น สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 

และ https://resourcecenter.thaihealth.or.th/.

เปิดสวนรับวาเลนไทน์ ชมดอกไม้สวย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า สำานักสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเนื่อง

ในเทศกาลวาเลนไทน์ เดือน ก.พ.2565 โดยผู้ใช้บริการสวนสาธารณะจะได้ชมดอกไม้

หลากสีสันในสวนสวย พร้อมถ่ายภาพจุดเช็กอินซึ่งได้จัดไว้ให้ เช่น สวนสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ขณะนี้ดอกฮอลลี่ฮ็อคหลากสีกว่า 47,000 ต้น กำาลังบานสะพรั่ง 

รายล้อมไปด้วยดอกสร้อยไก่, แววมยุรา, ดาวกระจาย, ดาวเรืองอเมริกันลิตเติลดักซ์, ดาว

เรืองฝรั่งเศส ซึ่งจะสวยงามตลอดเดือนนี้ รวมทั้งจะได้ชมดอกประดู่แดงที่บานช่วงนี้ เข้า

ชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 05.00-19.00 น. ส่วนสวนสราญรมย์ เขตพระนคร จัดซุ้มรูป

หัวใจประดับด้วยต้นไม้และดอกไม้จากวัสดุรีไซเคิล, สวนสันติภาพ เขตราชเทวี จัดซุ้มชา

ดัดรูปหัวใจประดับดอกไม้, สวนพระนคร เขตลาดกระบัง ประดับด้วยไม้ดัดและดอกไม้สี

เหลืองหลายชนิด ให้ภาพประทับใจ, สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ จัดกิจกรรม “RUN LA 

LOVE วิ่งแลกต้นไม้ วาเลนไทน์สีเขียว” ชวนเดิน

หรือวิ่งสะสมครบ 10 กม. แลกรับฟรี ต้นไม้  พร้อม

บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี เย็นวันที่ 14-15 ก.พ. 

บริเวณตรงข้ามลานสุขภาพ

ชวนคู่รักจดทะเบียน ‘ทวีวัฒนาสัญญาแห่ง

รัก’

นายดิชา คงศรี ผู้อำานวยการเขตทวีวัฒนา 

กทม. แจ้งว่า เขตกำาหนดจัดกิจกรรมจดทะเบียน

สมรสพร้อมรับของที่ระลึก ภายใต้ โครงการ “ทวี

วัฒนาสัญญาแห่งรัก” เนื่องในวันแห่งความรัก 14 

ก.พ.65 ณ สำานักงานเขตทวีวัฒนา เพื่อสนับสนุนให้คู่สมรสได้จดทะเบียนสมรสถูกต้อง

ตามกฎหมาย ก่อให้เกิดสิทธิ์และหน้าที่ต่อกันระหว่างสามีภรรยา และส่งเสริมให้สถาบัน

ครอบครัวมีความมั่นคง  โดยคู่สมรสที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงหลักฐานการ

ฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป ยื่นคำาร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน เวลา 08.00-16.00 น. โทร. 0-2441-

4973-84 ต่อ 5512

มหกรรมอารยสถาปัตย์ รวมนวัตกรรมคนพิการ-สูงวัย

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูล

นิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงานเอ็กซ์ โป Thailand Friendly Design Expo 2022 : 

มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-13 

ก.พ.นี้ ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และผ่านระบบออนไลน์ มี

กิจกรรมและนิทรรศการ ตลาดนัด พม.เพื่อคนทั้งมวล การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลใน 20 

จังหวัด สถาปัตยกรรมและบ้านสำาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ นวัตกรรมเมืองผู้สูงอายุและศูนย์

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อีกทั้งจัดแสดงนวัตกรรมและการเสวนาอารยสถาปัตย์จากประเทศญี่ปุ่น 

อิสราเอล อังกฤษ เบลเยียม ฯลฯ 

จัดระเบียบจุดแจกอาหารคนไร้บ้าน 

นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัด กทม. กล่าวว่า สำานักพัฒนาสังคม ร่วมกับภาครัฐ

และภาคเอกชน เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ทั้งกับประชาชนที่มาบริจาคสิ่งของ อาหาร 

เงิน ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเหมาะสมกับคนเร่ร่อน

ตามสภาพปัญหาแต่ละราย ทั้งในพื้นที่เขตพระนคร เขตปทุมวัน เขต

ป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางรัก เขตสาทร เขตยานนาวา โดยเฉพาะ

ย่านหัวลำาโพง ริมคลองผดุงกรุงเกษมและคลองช่องนนทรี และตั้งจุด

แจกอาหารบริเวณใต้เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า นอกจากนี้ หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่คัดกรอง ทำาประวัติ ให้คำาปรึกษากับคนเร่ร่อนที่

เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่สาธารณะ เพื่อช่วยเหลือด้านบริการสวัสดิการ

ทางสังคม และสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด ตลอดจนจัดตั้งจุดประสาน

งานเชิงรุกช่วยเหลือในพื้นที่เขตพระนคร 2 จุด ดังนี้ บริเวณหน้า

ธนาคารออมสิน สาขาถนนราชดำาเนิน ปฏิบัติงานในวันที่ 18 ก.พ.65 

ช่วงเวลา 14.00- 18.00 น. และบริเวณอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนน

ราชดำาเนินกลาง วันที่ 28 ก.พ. ช่วงเวลา 14.00-18.00 น.

ห่วงกำาจัดขยะติดเชื้อผิดวิธี แพร่ โรค-ก่อมลพิษ

ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ผลวิจัยชี้ว่าเชื้อโค

วิด-19 สามารถมีชีวิตอยู่บนพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนที่เป็นส่วนประกอบของหน้ากาก

อนามัยแบบใช้แล้วทิ้งได้นานถึง 7 วัน หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเป็นขยะติดเชื้อทั้งหมด 

จำาเป็นต้องมีวิธีการกำาจัดที่เหมาะสม เพราะถ้าทำาไม่ถูกต้อง นอกจากจะเป็นแหล่งแพร่

เชื้อโรคแล้ว ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมระยะยาว โดยเฉพาะระบบนิเวศทะเล คาดการณ์

ปี 2563 มีหน้ากากอนามัยใช้แล้ว 1.6 พันล้านชิ้นถูก

ทิ้งในมหาสมุทร เสนอให้เลือกใช้หน้ากากอนามัย

ที่สามารถใช้ซ้ำาได้ อย่างหน้ากากที่ทำาด้วย

ผ้า และควรพับหน้ากากที่ใช้แล้วก่อนทิ้ง

เสมอ ลดโอกาสการแพร่เชื้อโรค ไม่ควรทิ้ง

หน้ากากใช้แล้วในขวดน้ำาดื่มพลาสติกหรือ

ขวด PET เพราะทำาให้ขวดเป็นขยะติดเชื้อ 

ไปด้วย ไม่สามารถนำามารีไซเคิลได้ ต้อง

กำาจัดด้วยการเผาสร้างมลพิษเพิ่ม เช่น

เดียวกัน ขยะติดเชื้อ ชุดตรวจ ATK ใช้แล้ว 

ต้องกำาจัดอย่างถูกวิธี ไม่ทิ้งปะปนขยะทั่วไป 

ปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศล่าช้ากว่าแผน

กรุงเทพมหานครดำาเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัข

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ) พื้นที่ 13 ไร่ ให้เป็นคอกสุนัขต้นแบบของการพักพิงสุนัขอย่าง

ถูกสุขลักษณะ และเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข พร้อมคัดกรองโรคก่อนส่งต่อไปยังศูนย์

ควบคุมและพักพิงสุนัขจรจัด จ.อุทัยธานี จะสร้างอาคารกลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข 1 

หลัง, อาคารเก็บอาหาร 1 หลัง, อาคารคอกเลี้ยงสุนัข 18 หลัง รองรับสุนัข 1,000 ตัว, 

อาคารคอกเลี้ยงแมว 3 หลัง รองรับแมว 300 ตัว และอาคารและเตาเผาสุนัข 1 หลัง 

เริ่มสัญญา 20 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 11 ต.ค.65 แผนการดำาเนินงาน 28.79% ผลการ

ดำาเนินงาน 17.78% ล่าช้ากว่าแผน 11% เพราะสถานการณ์ โควิด-19.

ฝุ่

กินเมนู‘ฝุ่นตลบ’ปลุกกระแสแก้PM2.5

ปลาลุยควัน 1 ใน 4 เมนู สื่อ PM 2.5 จากการเผาไหม้

เชฟชาลี กาเดอร์ ผู้อยู่เบื้องหลังเมนูอาหารสะท้อน

ปัญหาฝุ่นพิษ

ชาติวุฒิ วังวล ชูแคมเปญ “AIR YOU CAN EAT” 

ใช้อาหารถ่ายทอดภัยฝุ่น

เมนูฝุ่นตลบ กลิ่นฉุน และหน้าตาเผ็ดร้อน สื่อพิษฝุ่น เมนู ห้าคำา ห้าระดับ เรียงตามระดับค่าฝุ่น AQI

‘สโมคสวีท’ เมอแรงกาบมะพร้าวรมควัน มีชั้นเปียก

ปูนซ้อน สื่อควันดำา
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9กีฬา

สุโขทัย • ความเคลื่อนไหวของทัพ 

“ค้างคาวไฟ” สุโขทัย เอฟซี ทีมรองจ่าฝูง

ในศึกฟุตบอลเอ็ม-150 แชมเปียนชิพ ฤดูกาล 

2021/2022 นัดที่ 23 เปิดสนามทะเลหลวง

ต้อนรับทีมจากแดนใต้ “ฉลามอันดามัน” แกรนด์ อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด วันอาทิตย์ที่ 

13 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง T Sport7 และ AIS PLAY

ล่าสุด “เจ้าซัน” ปิยะราษฎร์ ลาจังหรีด กัปตันทีมบอกว่า ขุนพลค้างคาวไฟ

พร้อมกับเกมนัดนี้ ผู้เล่นตัวหลักไม่มีอาการบาดเจ็บ และมีสภาพร่างกาย ความฟิต

พร้อม 100% เพื่อทำาผลงานให้ได้ตามเป้าหมายคือ 3 แต้มสำาคัญนี้ให้ได้ เพื่อให้มี

คะแนนทิ้งระยะห่างทีมลำาพูน วอริเออร์ ทีมอันดับสาม และมีแต้มไล่บี้ทีมตราด เอฟ

ซี จ่าฝูงให้ได้

กัปตันทีมค้างคาวไฟบอกด้วยว่า ที่หลายคนมองว่าค้างคาวไฟอาจมี    

โอกาสบินสูงไต่อันดับถึงจ่าฝูง หลังตราด เอฟซี สะดุด สำาหรับเขามองว่าทีมมี

โอกาสแต่ไม่อยากให้นำามาเป็นประเด็นกดดันตัวเอง เพราะเป้าหมายหลักของ

ทีมตอนนี้คือการเลื่อนชั้นไปสู่ลีกสูงสุด และขณะนี้ทีมทำาผลงานได้ตามเป้า

หมาย ส่วนอนาคตจะได้แชมป์ลีกด้วยหรือไม่นั้น หากทำาได้ถือว่าเป็นกำาไร 

และขอย้ำาว่าทีมค้างคาวไฟขอมองเกมต่อเกมและทำาผลงานแต่ละเกมให้

ดีที่สุด

“เกมนัดนี้พวกเราเล่นในบ้าน จึงอยากขอกำาลังใจจากแฟน     

บอลให้เข้ามาเชียร์เต็มความจุของสนาม เพื่อส่งกำาลังใจให้นักเตะทุกคน

ทำาผลงานได้สำาเร็จและคว้าชัยชนะมาให้ได้” กัปตันทีมค้างคาวไฟกล่าว.

ปัจจุบัน การกีฬาแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นเรื่องการเสริม

สร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ รวมถึงส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ ซึ่ง

นักกีฬาคนพิการเป็นที่สนใจของประชาชนชาวไทยอย่างมาก 

และสามารถสร้างแรงบันดาลใจและสร้างแรงจูงใจให้กับ

นักกีฬาและประชาชนทั่วไป ซึ่งนักกีฬาคนพิการของไทยประสบ

ความสำาเร็จเป็นอย่างสูงในระดับโลก จึงเล็งเห็นว่าการยกย่อง

เชิดชูเกียรตินักกีฬาคนพิการ บุคลากรกีฬาคนพิการ และ

บุคลากรกีฬาอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน

ทั่วไปในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬา และเพื่อต่อยอดสู่

การเป็นนักกีฬาอาชีพในระดับโลก

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) ได้จัดทำาโครงการและดำาเนินการผลิตภาพยนตร์สารคดี 

“WONDER HERO ฮีโร่ ไม่เคยแพ้” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

นักกีฬาคนพิการ บุคลากรกีฬาคนพิการ และบุคลากรกีฬา

อาชีพ อัตชีวประวัตินักกีฬาคนพิการสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพใน

การแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ โดยรูปแบบของภาพยนตร์สารคดี

จะดำาเนินเรื่องโดยกลุ่มนักกีฬาคนพิการที่ก้าวข้ามข้อจำากัด

ทางด้านร่างกาย พัฒนาศักยภาพของตนเองจนเป็นตัวแทน

ประเทศไทยในการแข่งขัน Tokyo 2020 Paralympics และ

กลุ่มผู้ดูแลนักกีฬา วิธีในการคัดเลือกนักกีฬา การฝึกซ้อมที่ต้อง

ใช้เทคนิคพิเศษสำาหรับนักกีฬาคนพิการ ความพร้อมสู่เป้าหมาย

ในการแข่งขันและความสำาเร็จ รวมไปถึงผลงานการแข่งขันของ

นักกีฬาใน Tokyo 2020 Paralympics 

โดยการดำาเนินเรื่องจะสัมภาษณ์เจาะลึกถึงความรู้สึก

ของเหล่าทัพนักกีฬาผู้พิการ นำาโดย พงศกร แปยอ, ประวัติ วะ

โฮรัมย์, สายสุนีย์ จ๊ะนะ, ขวัญสุดา พวงกิจจา, รุ่งโรจน์ ไทย

นิยม, นักกีฬาบอคเซียประเภททีม และนักกีฬาฟุตบอลตาบอด 

ซึ่งบางคนพิการตั้งแต่กำาเนิด แต่นักกีฬาบางคนเพิ่งมาพิการ 

ทำาให้เห็นถึงความรู้สึกในใจของพวกเขา แต่การเปลี่ยนมุมมอง

และทัศนคติทำาให้นักกีฬาคนพิการเห็นคุณค่าในตัวเอง และ

เริ่มต้นที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬา การฝึกซ้อมที่ต้องมีความ

ตั้งใจ ความอดทน ความไม่ย่อท้อ รวมไปถึงเป้าหมายต่อไปใน

ชีวิตหลังจากจบการแข่งขัน ซึ่งการเล่นกีฬาและเป็นนักกีฬา

ทีมชาติไทยทำาให้ชีวิตของนักกีฬาคนพิการเปลี่ยนไปโดยสิ้น

เชิง นอกจากนี้การเล่นกีฬาไม่ใช่แค่เพื่อการแข่งขันหรือการได้

เหรียญรางวัล แต่ยังสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ

นักกีฬาอีกด้วย  

พงศกร แปยอ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งอันดับ 1 ของไทย 

เจ้าของ 3 เหรียญทองคนแรกของไทยใน “พาราลิมปิก โตเกียว 

2020” กล่าวว่า “การที่ได้มาเป็นนักกีฬา ในตอนแรกคิดแค่ว่า

เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตนเอง ไม่ได้คิดถึงขั้นที่จะเป็นนักกีฬาที่ได้

ชัยชนะและคว้าเหรียญรางวัลให้กับประเทศไทย การฝึกซ้อม

ในช่วงแรกต้องมีการใช้วีลแชร์ที่ไม่คุ้นเคยจึงทำาให้ต้องปรับตัวอยู่

พักใหญ่ และในการแข่งขันพาราลิมปิก โตเกียวเกมส์ 2020 ยังตั้ง

เป้าหมายในการสร้างสถิติโลก แต่เกินคาดที่สามารถคว้าเหรียญ

ทองได้ถึง 3 เหรียญ และยังสามารถทำาลายสถิติพาราลิมปิก และ

สถิติโลก สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับกีฬาคนพิการ นอกจากนี้

ยังมองว่าการเล่นกีฬาสามารถสร้างอาชีพและเลี้ยง

ครอบครัวได้ รวมถึงทำาให้ครอบครัวภาคภูมิใจ”

รุ่งโรจน์ ไทยนิยม นักกีฬาเทเบิลเทนนิส 

กล่าวว่า “เริ่มจากการที่มองหากีฬาที่ตนเองสามารถ

เล่นได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย โดย

ไม่ได้มีเป้าหมายในการเป็นนักกีฬาอาชีพ และนำา

คำาพูดของคนรอบตัวมาเป็นแรงผลักดันในชีวิต จึง

เริ่มเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เมื่อได้เล่นทุกวันทำาให้

ร่างกายมีการพัฒนาและแข็งแรงมากขึ้น จึงทำาให้มี

โอกาสเข้าสู่การเป็นนักกีฬาเต็มตัว ซึ่งมีความคิด ถ้า

คิดแต่ว่าพิการ ไม่กล้าออกไปสู้กับโลกภายนอก ก็จะ

ไม่สามารถก้าวข้ามข้อจำากัดของตนเองได้ ทุกอย่าง

ในชีวิตให้ลองลงมือทำาก่อน ก่อนที่จะพูดว่าทำาไม่ได้ 

ถึงแม้ในระหว่างการแข่งขันจะเจ็บหรือปวดร่างกาย

แค่ไหนก็ต้องทำาให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ

การที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นต้องทำาตัวเราให้ชนะ

ร่างกายตัวเองให้ได้เสียก่อน”

สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบ อัศวินกระบี่มือ 

หนึ่งของไทย ผู้คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก

เกมส์ที่กรุงโตเกียว 2020 กล่าวว่า “ช่วงแรกของสถานการณ์ โค

วิดทำาให้การแข่งขันถูกเลื่อนออกไป การฝึกซ้อมไม่มีทิศทาง ไม่

สามารถฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย 

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการพา

ราลิมปิกเกมส์ ได้จัดพื้นที่ให้นักกีฬาคนพิการได้

ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ มีการตรวจคนเข้าออกสนาม

ฝึกซ้อมอย่างเข้มงวด และสุดท้ายระยะเวลา

การฝึกซ้อมที่ยาวนานขึ้นก็ทำาให้ร่างกายแข็งแรง 

แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น จึงทำาให้สามารถคว้าเหรียญ

รางวัลมาให้ประชาชนชาวไทย”

ในมุมมองของผู้แลนักกีฬามองเห็นว่า กีฬา

บางประเภทไม่ได้จำากัดเฉพาะคนพิการ แต่แพร่

หลายมากขึ้น ซึ่งมีการนำาเอากีฬาของคนพิการนำา

ไปเป็นกีฬาหรือกิจกรรมของบุคคลทั่วไป จากการ

ฝึกซ้อมนักกีฬาคนพิการจะไม่ได้มีแค่การฝึกซ้อม

กีฬาอย่างเดียว แต่จะมีทางด้านจิตใจร่วมด้วย ผู้

ดูแลนักกีฬาจะต้องศึกษาและสัมผัสเรื่องราวของ

นักกีฬาแต่ละคน เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนเทคนิคใน

การพูดและการฝึกซ้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งนักกีฬาคน

พิการทุกคนมีความพยายามที่อยากจะสู้ เป็นหนึ่งสิ่งสำาคัญที่ทำาให้

การฝึกซ้อมและการแข่งขันประสบความสำาเร็จอย่างที่ตั้งใจ

ทัศนีพรรณ สิวราวุฒิ โค้ชผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบวีลแชร์ทีม

ชาติไทย กล่าวว่า “นักกีฬาคนพิการทุกคนมีความพยายาม และ

พร้อมที่จะสู้ การที่คนพิการได้มาเล่นกีฬาทำาให้พวกเขาได้เปิดโลก

ใหม่ ได้เล่นกีฬาใหม่ๆ เจอสังคมและเพื่อนที่เป็นคนพิการเหมือน

กันจากทั่วโลก สำาหรับการแข่งขันจะต้องตั้งเป้าหมายในการแข่ง

ทุกครั้ง โดยการพูดคุยกับนักกีฬาว่าถ้ามีเป้าหมายที่ตรงกันก็จะ

สามารถทำาให้การฝึกซ้อมไปในทิศทางเดียว ที่สำาคัญต้องศึกษาและ

เรียนรู้คู่ต่อสู้ และการสร้างสถิติให้กับตัวเองรวมถึงระดับโลก”

สัมฤทธ์ คนศิลา โค้ชผู้ฝึกสอนกีฬาบอคเซียทีมชาติไทย 

กล่าวว่า 

“สมรรถภาพ 

จิตใจ และ

เทคนิค คือ

สิ่งสำาคัญใน

การฝึกซ้อม

ให้กับนักกีฬา

คนพิการ ซึ่ง

แน่นอนว่า

ไม่ใช่แค่การฝึก

ซ้อมทางด้าน

ร่างกายเท่านั้น

ที่สำาคัญ แต่

ทางด้านจิตใจ

ของนักกีฬาก็

มีความสำาคัญ

มากเช่นกัน 

ซึ่งโค้ชจะต้อง

ศึกษาและพูด

คุยกับนักกีฬา

เป็นรายบุคคล 

การฝึกสอนจะต้องทำาให้นักกีฬารู้จักและเข้าใจพื้นฐานของตัว

เองก่อนถึงจะสามารถเรียนรู้คู่แข่ง และที่สำาคัญที่สุดคือกำาลังใจ

และการสนับสนุนนักกีฬา ไม่ใช่แค่จากคนรอบตัว แต่ยังรวมถึง

นักกีฬาทั่วไปและประชาชนชาวไทยที่จะเป็นแรงผลักดันและ

เติมพลังให้กับนักกีฬาคนพิการ ซึ่งในปัจจุบันกีฬาบอคเซียได้รับ

การสนับสนุนที่ดีมากจากการกีฬาแห่งประเทศไทย”

และเนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ยังทำาให้เหล่านักกีฬา

และผู้ดูแลนักกีฬาได้รับผลกระทบในการฝึกซ้อม ทุกคนต้อง

ระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก มีการเปลี่ยนแผนใน

การฝึกซ้อมเนื่องจากการแข่งขันได้ถูกเลื่อนออกไป และมีช่วง

เวลาที่ต้องหยุดฝึกซ้อม การฝึกซ้อมที่ไม่ต่อเนื่องทำาให้มีผลกระ

ทบในช่วงแรก แต่ในอีกมุมมองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่นักกีฬาได้มี

ระยะเวลาในการฝึกซ้อมที่มากขึ้น จึงทำาให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ภาพยนตร์สารคดี “WONDER HERO ฮีโร่ ไม่เคยแพ้” 

เรื่องราวของนักกีฬาผู้พิการใจสู้ท่ีก้าวผ่านข้อจำากัดของร่ายกาย 

พัฒนาความสามารถจนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันใน

ระดับนานาชาติ ผลงานของพวกเขาจะทำาให้ประชาชนชาวไทย

ภาคภูมิใจ และยกย่องนักกีฬาคนพิการว่าเป็นฮีโร่ท่ีสร้างชื่อเสียง

ให้ประเทศไทยได้เป็นท่ีรู้จักในระดับโลก รวมถึงการส่งเสริมและ

สนับสนุนกีฬาคนพิการสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ ภาพยนตร์

สารคดียังมีส่วนให้เยาวชนไทยเกิดความมุ่งม่ันและตื่นตัวท่ีจะ

พัฒนาตัวเองในด้านกีฬา รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬา

และประชาชนทั่วไปที่กำาลังย่อท้อ ให้ลุกขึ้นสู้กับอุปสรรคในชีวิต 

เพิ่มพลังใจในการดำาเนินชีวิตและไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง 

ซึ่งภาพยนตร์สารคดีสามารถรับชมได้ในปลายเดือน

กุมภาพันธ์นี้ ทางช่อง T Sports, 11 NBT, ททบ.5, JKN18 รับ

ชมออนไลน์ได้ที่ AIS Play, VIU, WeTV รวมถึงรับชมได้อีก

หนึ่งช่องทาง Youtube พระนครฟิลม,์ RightComedy และ 

Hollywood Thailand.

ภาพยนตร์สารคดี ‘WONDER HERO ฮี โร่ ไม่เคยแพ้’

กกท.เชิดชูเกียรตินักกีฬาคนพิการ สร้างแรงบันดาลใจสู้ชีวิต

‘ค้างคาวไฟ’พร้อมล่า‘ฉลามอันดามัน’ไล่บี้จ่าฝูง

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย (กกท.)

สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบ

พงศกร แปยอ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง เจ้าของ 3 เหรียญทองใน “พาราลิมปิก 

โตเกียว 2020”

ญี่ปุ่น • อุราวะ เรดส์ บุกน้อยต่อยหนัก 

อาตารุ เอซากะ เหมาสองเล่นงานคาวา

ซากิ ฟรอนตาเล ท่ีให้ “เจ” ชนาธิป สรง

กระสินธ์ ประเดิมสนาม 77 นาที ก่อนถูก

เปล่ียนตัวออก โดยชัยชนะเหนือแชมป์

เจลีก 2-0 ส่งให้อุราวะผงาดคว้าแชมป์

ซูเปอร์ คัพ เป็นสมัยท่ีสองต่อจากปี 2006

ศึกฟุตบอลถ้วย “ฟูจิฟิล์ม 

ซูเปอร์ คัพ 2022” หรือศึกแชมป์ชน

แชมป์ ประจำาวันเสาร์ที่ 12 ก.พ.

2565 ที่สนามนิสสัน สเตเดียม                   

เป็นเกมคู่ระหว่าง คาวาซากิ                      

ฟรอนตาเล ในฐานะแชมป์เจลีก 

2021 พบกับ อุราวะ เรดส์ เจ้าของแชมป์เอ็ม

เพอร์เรอร์ คัพ 2021 โดย โทรุ โอนิกิ กุนซือ

ฟรอนตาเล จัดการส่ง “เจ-ชนาธิป” กัปตันทีม

ชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิ คัพ ลงประเดิมสนาม

ภายใต้สีเสื้อใหม่ทันที ผนึกทำาเกมรุกเคียงข้าง

เลอันโดร ดามิเยา หัวหอกบราซิเลียน

ฝ่ังอุราวะ เรดส์ ของริคาร์โด โรดริเกซ ขนแข้งชุด

ใหญ่ลงสนามครบครัน มีท้ัง อาตารุ เอซากะ และทาคาฮิโร อา

กิโมโตะ ลงทำาเกมตรงแดนหน้า ส่วนแนวรับมี อเล็กซานเดอร์ 

โชลซ์ ปราการหลังชาวเดนมาร์ก ยืนตำาแหน่งเซ็นเตอร์ฮาล์ฟ

เริ่มเกมไม่นาน เป็นอุราวะ เรดส์ ชิงขึ้นนำาแต่ไก่โห่ 

จากจังหวะที่ฮิโรกิ ซาไก วิงแบ็กทีมชาติญี่ปุ่น เติมเกมขึ้นสูง

จากลูกทุ่ม แล้วจากนั้นปาดบอลมาหน้าประตูให้อาตารุ เอซา

กะ วิ่งมาแปบอลผ่านมือจุง ซุง-รยอง เข้าที่เสาสอง แชมป์

เอ็มเพอร์เรอร์ คัพ ขึ้นนำาแชมป์เจลีกไปก่อน 1-0 ในนาทีที่ 7

นาที 12 ชนาธิป สรงกระสินธ์ รับบอลต่อจากเรียว

ตะ โอชิมะ ตรงระยะ 30 หลาจากหน้าประตู แล้วตัดสินใจ

เปิดบอลจะให้อากิฮิโร อิเอนากะ ที่เสาสอง แต่บอลลึกไปเข้า

มือของชุซากุ นิชิคาวะ จบครึ่งแรก ทำาให้แชมป์เจลีกตกเป็น

ฝ่ายตามหลังอุราวะอยู่ 0-1

คร่ึงหลัง โทรุ โอนิกิ เฮดโค้ชฟรอนตาเล แก้เกมด้วยการ

เปล่ียนเอาตัวสำารองอย่างมาร์ซินโญ ตัวรุกริมเส้นชาวแซมบ้า 

ลงเล่นแทนชูเอา ชมิดท์ แล้วขยับชนาธิปหุบมาเล่นตรงกลาง

บทบาทของชนาธิปมีมากขึ้นเมื่อเข้ามาเล่นตรงกลาง 

นาที 59 “เจ” เปิดบอลไปตรงพื้นที่ว่างได้อย่างแม่นยำาให้กับ

ยามาเนะ แล้วตั้งใจจะปาดบอลมาหน้าประตูให้เพื่อนเข้าทำา 

ทว่ายังไปติดแนวรับอุราวะ เรดส์ ออกหลัง

นาที 67 ชนาธิปได้ โอกาสสับไกหวังพังประตูตีเสมอ

จากจังหวะเก็บตกบอลหน้าประตู ทว่ายิงไปติดบล็อกของผู้

เล่นอุราวะ ต่อมาเจ้าเจมาถูกเปลี่ยนออกในนาที 77 โดย ยู 

โคบายาชิ กองหน้าตัวเก๋าลงมาเล่นแทน

อุราวะใช้เกมโต้กลับเล่นงานฟรอนตาเลแล้วได้ผล 

นาที 81 ทาคาฮิโร อากิโมโตะ เบียดเอาชนะชินทาโร คุรุมา

ยะ ก่อนจะส่งต่อให้เอซากะจับบอลแล้วหลอกโชโกะ ทานิงูจิ 

หนึ่งจังหวะ แล้วซัดด้วยซ้ายตรงเส้นกรอบเขตโทษ บอลพุ่ง

เรียดชนิดที่จุง ซุง-รยอง ยืนขาตายหมดสิทธิ์ป้องกัน อุราวะ 

เรดส์ หนีเป็น 2-0

จากนั้น ไม่มีประตูเพิ่ม หมดเวลาการแข่งขัน อุราวะ 

เรดส์ เอาชนะ คาวาซากิ ฟรอนตาเล 2-0 ส่งผลให้ “ปีศาจ

แดงแห่งเอเชีย” คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่สองต่อจาก

ที่เคยได้ครั้งแรกเมื่อปี 2006 สำาหรับเกมนัดเปิดสนาม ‘เจ

ลีก 2022’ ของคาวาซากิ ฟรอนตาเล จะเปิดบ้านรับมือ 

เอฟซี โตเกียว ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00 น. 

ถ่ายทอดสดทาง SIAMSPORT YouTube Channel.

“เจ้าซัน” 

ปิยะราษฎร์ ลาจังหรีด 

กัปตันทีมสุโขทัย เอฟซี

‘เจ’ประเดิมให้ฟรอนตาเล

แพ้อุราวะชวดแชมป์ซูเปอร์คัพ
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10 บันเทิง

คทศวรรษ 1960s อัลบั้มเพลงบรรเลงจากวงดนตรีชื่อดัง

จากอเมริกา ออกจะเป็นที่ชื่นชอบของนักฟังเพลงและนัก

เล่นแผ่นเสียงบ้านเรา ช่วงนั้นที่นายวงดนตรีนอกจากจะเล่น

แบ็กอัพให้กับนักร้องในสังกัดแล้ว ยังออกมาบันทึกเสียงอัลบั้มเต็ม

แผ่นอีกด้วย ฝั่งอเมริกามีอยู่หลายคน อย่างเช่น บิลลี วอห์น เล่น

แบ็กอัพให้แพต บูน และนักร้องคนอื่นในสังกัด DOT ขณะเดียวกัน

ออกอัลบั้มเดี่ยวกว่า 300 ชุด เน้นเสียงแซ็กโซโฟน ผสมผสานดนตรี

เครื่องสาย แต่ที่ประสบความ

สำาเร็จสูงสุดเป็นที่รู้จักทั่วโลกรวม

ทั้งบ้านเราคือ เรย์ คอนนิฟฟ์ (Ray 

Conniff) เขาเป็นทั้งนักทรอมโบน 

มีทั้งวงออร์เคสตร้า และคณะนัก

ร้องที่ชื่อ Ray Conniff Singers 

ย่างเข้ายุคทศวรรษ 1980s สไตล์

ดนตรีของวงเรย์ คอนนิฟฟ์ เริ่ม

เสื่อมความนิยม คนสมัยใหม่ไม่

นิยมฟัง เวลาเดินไปตามตลาด

ขายของเก่าอย่างคลองถม เรา

มักจะมองเห็นแผ่นเสียงของ Ray 

Conniff วางขาย แต่ไม่มีใครสนใจ

อยากซื้อ ทั้งๆ ที่ราคาไม่แพงนัก 

ส่วนตัวผู้เขียนซึ่งใช้ชีวิตผ่านใน

ยุคเฟื่องฟูของเรย์ คอนนิฟฟ์ มี

อัลบั้มของเขามากมาย ต้องยอมรับ

ว่าเช่นเดียวกับหลายคนที่หยุดฟัง

อัลบั้มของ Ray Conniff อยู่หลาย

ปี จนกระทั่งเมื่อราว 15 ปีที่ผ่านมา มีโอกาสนำากลับมาฟังอีกครั้ง 

ทั้งจากแผ่นเสียง ซีดี และฟังผ่านช่องยูทูบ เห็นการแสดงสด ทั้ง

นักดนตรี ทั้งนักร้อง ต้องบอกว่าเยี่ยม ทั้งสไตล์ดนตรี ทำานอง ฟัง

รื่นหู ไร้กาลเวลาจริงๆ ลองคีย์ชื่อเพลง Stranger in Paradise  

หรือ Beyond the sea กับชื่อ Ray Conniff ในยูทูบสิครับ ฟังแล้ว

จะติดใจ คนในยุคนี้ยากที่จะเรียบเรียงเสียงประสานได้เท่ากับเรย์   

คอนนิฟฟ์ 

เพลงของกองทัพที่จะ

ออกอากาศทางวิทยุ 

เรย์จะเป็นผู้เรียบเรียง

เสียงประสาน หลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ

ลงในปี 1945 เรย์ได้

งานเป็นนักทรอมโบน

และนักเรียบเรียงเสียง

ประสานกับวงแฮร์รี 

เจมส์ ช่วงน้ัน แจ๊สบีบ็อป 

กำาลังได้รับความนิยม 

แต่ส่วนตัวเรย์ไม่ชอบ

ดนตรีสไตล์แนวนี้ จึงลา

ออก ว่างงานอยู่ 2 ปี 

ปี 1952 เรย์ 

คอนนิฟฟ์ ย้ายกลับมา

อยู่นิวยอร์ก เขาได้เจอะ

กับมิตช์ มิลเลอร์ (Mitch 

Miller) แมวมองและผู้

บริหารบริษัทแผ่นเสียงโคลัมเบีย มิตช์ชวนมาอยู่ด้วย ได้งานเรียบ

เรียงเสียงประสานทางดนตรี งานชิ้นแรกเรียบเรียงเสียงประสาน

ดนตรีแบ็กอัพเพลง Band of Gold ให้กับนักร้องชื่อ ดอน เชอร์รี 

ปรากฏว่ากลายเป็นเพลงฮิต จากนั้นได้งานเรียบเรียงเสียงประสาน

ให้กับจอห์นนี แมธิส ในเพลง It’s not for me to say, Chances 

are และ Wonderful, Wonderful ตามด้วยมาร์ตี ร็อบบินส์ ในเพลง 

A White Sport Coat, Singin’ the Blues จอห์นนี เรย์ ในเพลง 

Just walkin’ in the rain แฟรงกี เลน ในเพลง Moonlight gambler

เมื่อสังกัดโคลัมเบียเห็นฝีมือ จึงอนุญาตให้เรย์ คอนนิฟฟ์ 

ออกอัลบั้มของตัวเองได้ ชุดแรกออกในปี 1956 ชื่อชุด S’Wonderful 

ผสมผสานเสียงคอรัสของชาย 4 หญิง 4 เข้ากับวงบิ๊กแบนด์ 18 ชิ้น 

เสียงนักร้องชายแทนเสียงแซ็กโซโฟน เสียงนักร้องหญิงแทนเสียง

ทรัมเป็ต ดังออกมาเป็นทำานองเมโลดี บางครั้งเปล่งออกมาเป็นคำา

หรือประโยค บรรดาดีเจเมื่อได้พบกับสิ่งแปลกใหม่ ชอบใจเปิดออก

เรย์ คอนนิฟฟ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 1916 ที่เมือง

แอตเทิลโบโร (Attleboro) รัฐแมสซาชูเซตส์ พ่อเป็นนายวงดนตรีวง

เล็กชื่อ Jewelry City Band อีกทั้งเป็นนักทรอมโบนประจำาวง ส่วน

แม่เป็นนักเปียโน เรย์มักติดตามวงดนตรีพ่อไปทุกแห่งที่เปิดการ

แสดง วันหนึ่งในฤดูร้อน ขณะเรย์อายุ 5 ขวบ เรย์ได้ยินพ่อเป่า

ทรอมโบนกับวง เรย์เกิดหลงใหลอยากเป่าเป็นบ้าง จึงขอให้พ่อสอน 

เขาเริ่มฝึกฝนเป่าทรอมโบนตั้งแต่นั้นมา

เมื่อเรย์ คอนนิฟฟ์ 

เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย เขา

รวบรวมเพื่อนนักดนตรีตั้งเป็น

วงเล่นในงานลีลาศขึ้น เขาจะ

เล่นทรอมโบน ขณะเดียวกัน

เขาเริ่มสนใจเทคนิคการเรียบ

เรียงเสียงประสานทางดนตรี 

หาความรู้เรียนบทเรียนทาง

ไปรษณีย์ เขามีโอกาสเรียบ

เรียงเพลง Sweet Georgia 

Brown ให้กับวง หลังจบชั้น

มัธยมปลาย เรย์ คอนนิฟฟ์

ย้ายไปอยู่บอสตัน ทำางานเป็น

นักเป่าทรอมโบนให้กับวงท้อง

ถิ่น อย่างเช่นวง แดน เมอร์ฟีย์ 

เพื่อนนักดนตรีคนหนึ่งชวน

ไปอยู่นิวยอร์ก ซึ่งเปิดกว้าง

มากกว่า ที่นั่นเขาได้งานเป็นทั้ง

นักดนตรีและนักเรียบเรียงเสียง

ประสานให้กับวงบันนี เบอริแกน มีเวลาเรียนเทคนิคเรียบเรียงเสียง

ประสานที่วิทยาลัยดนตรีจูเลียด เรย์อยู่กับวงบันนี เบอริแกน 15 

เดือน แล้วย้ายไปอยู่กับวงบ็อบ ครอสบี อยู่แค่ปีเศษ แล้วในปี 1939 

ย้ายไปอยู่กับวงอาร์ตี ชอว์   เสียงทรอมโบนในเพลง Beyond the 

blue horizon เป็นฝีมือของเรย์ คอนนิฟฟ์ จากนั้นย้ายไปอยู่กับวง 

เกลน เกรย์ พักหนึ่ง พอดีถูกเรียกตัวเข้าประจำาการกองทัพบกสหรัฐ 

ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 พอดี เรย์อยู่หน่วยสันทนาการ 

อากาศ อัลบั้มติดท็อป 20 นาน 9 เดือน จากนั้นตามด้วยอัลบั้มซีรีส์ 

’S ได้แก่ ’S Marvelous และ  S’ Awful Nice

ปี 1965 เรย์ คอนนิฟฟ์ ออกอัลบั้มชุด It’s The Talk Of The 

Town ใช้นักร้องจำานวน 25 คน หญิง 12 คน ชาย 13 คน ถ่ายทอด

คำาร้องเต็มประโยค โดยมีวงบิ๊กแบนด์เล่นแบ็กอัพ เมื่อวางจำาหน่าย

ได้รับการต้อนรับเกินคาด ทำาให้เรย์แบ่งอัลบั้มเป็น Ray Conniff & 

His Orchestras กับ Ray Conniff Singers ระหว่างปี 1957-1975 

เรย์ คอนนิฟฟ์ ออกอัลบั้ม 37 ชุด อัลบั้มชุด Somewhere My Love 

เพลงจากหนังดอกเตอร์ชิวาโก ติดชาร์ตบิลบอร์ด ปี 1968 อีกทั้งเรย์ 

คอนนิฟฟ์ ได้รับรางวัลแกรมมีสาขา Best Performance by Chorus 

อีกเพลงในอัลบั้มที่ดีเจบ้านเราในยุคนั้นชอบเปิด ได้แก่เพลง The 

World will smile again ทำานองโดยมัวริส จาร์ร ใช้ประกอบในหนัง 

The Night of the generals นอกจากนั้นยังมีเพลงที่อยู่ในความ

ทรงจำาอย่าง Beyond tomorrow ทำานองโดยมิกิส ธีโอโดรากิส ใช้

ประกอบในหนังเรื่อง Serpico เช่นเดียวกับเพลง My Little Friend 

ทำานองโดยรอย บัดด์ ใช้ประกอบในหนัง Paper Tiger ความนิยม

ในผลงานของเรย์ คอนนิฟฟ์ ไม่เฉพาะแค่อเมริกา ในยุโรปอย่าง

เช่นสเปน มีการซื้อลิขสิทธิ์อัลบั้มเก่านำาไปออกเป็นซีดี Box set ใน

อเมริกาใต้อย่างบราซิล เมื่อวงเรย์ คอนนิฟฟ์ ไปเปิดการแสดงใน   

สเตเดียมใหญ่ มีการบันทึกเสียงออกเป็นอัลบั้ม Live in Rio เพลง 

My Way ในอัลบั้มเป็นเสียงร้องของตัวเรย์ คอนนิฟฟ์ เอง 

ครั้งสุดท้ายที่เรย์ คอนนิฟฟ์ ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน 

เป็นงานเลี้ยงพิธีสมรสระหว่างไลซา มิลเนลลี กับเดวิด เกสต์ ในปี 

2002 เรย์มาพร้อมกับวงบรรเลงเพลง Somewhere my love เรย์ 

คอนนิฟฟ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2002 ที่โรงพยาบาลพาโล

มารี เมืองเอสคอนดิโด หลังจากลื่นไถลหกล้ม ศีรษะฟาดกับพื้นที่

บ้าน สิริอายุรวม 86 ปี ปิดฉากตำานานนายวงดนตรีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง

ที่หลายคนไม่มีวันลืม.

ดหมายรักถึงนักข่าวอเมริกันในฝรั่งเศส ผู้เป็น

ด่านหน้ารายงานข่าวอย่างเสรีของหนังสือพิมพ์

อเมริกันในศตวรรษ

ที่ 20 คือนิยามของ The French 

Dispatch หนังเรื่องที่สิบที่มีชื่อ

เต็มยาวเหยียดว่า The French 

Dispatch of the Liberty, Kansas 

Evening Sun ของเวส  แอนเดอร์

สัน ดาวเด่นในเทศกาลหนังเมือง

คานส์ครั้งล่าสุด...วัดจากเวลา 9  

นาทีในการยืนตบมือของผู้ชม 

นักข่าวอเมริกันในฝรั่งเศสที่คุณพี่เวสเขียนถึงคือ กอง

บรรณาธิการนิตยสาร The French Dispatch ณ อันวี เซอ 

บลาเส (เมืองสมมติ) ในฝรั่งเศส ประวัติ ทั้งนิตยสารและผู้

ก่อตั้งที่รั้งตำาแหน่งหัวหน้ากองบรรณาธิการ  อาร์เธอร์ โฮวิต

เซอร์ จูเนียร์ (บิล เมอร์เรย์) ที่ถึงแก่กรรมเพราะหัวใจวาย 

บอกเล่าในบทนำาด้วยเสียงบรรยายของเจ้าป้า แองเจลิกา ฮุส

ตัน แล้วเข้าเรื่อง สี่บทความใน The French Dispatch ฉบับ

สุดท้าย  

เริ่มกันด้วย The Cycling Reporter บทความนำา

เที่ยว ขี่จักรยานชม (?) เมืองอันวี-เซอ-บลาเส ของเฮิร์บสท์

เซน ซาเซอแรค (โอเวน วิลสัน) แล้วเข้าสู่หนังสั้นที่แปลง

มาจากบทความที่อิงมาจากบทความใน The New Yorker 

นิตยสารเล่มโปรดของพี่เวสอีกที เริ่มด้วย The Concrete 

Masterpiece บทความศิลปะของ เจเคเอล เบเรนเซน      

(ทิลดา สวินตัน) ที่แปลง The day of  Duveen บทความ

เจาะลึกชีวิต โจเซฟ ดูวีน พ่อค้างานศิลปะที่ทรงอิทธิพลที่สุด

ตลอดกาล มาเป็นงานศิลป์จากคุก ผลงานของโมเสส โรเซน

ธาเลอร์ (เบนิชิโอ เดล โทโร) ฆาตกรโรคจิต ที่มีซีโมนผู้คุม

สาวเป็นแรงบันดาลใจ ที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อน

ร่วมคุก จูเลียน (เอเดรียน โบรดี) กลายมาเป็นพ่อค้างาน

ศิลปะ 

เรื่องที่ 2  Revisions to a Manifesto 

ของลูซินดา ครีเมนซ์ (ฟรานเซส แม็กดอร์

มานด์) ที่อิงมาจาก The Events in May: A 

Paris Notebook บทความสองตอนจบที่ว่า

ด้วยการประท้วง ที่ว่ากันว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่

สำาคัญทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม

ของฝรั่งเศส เมื่อปี 1968 ของมาวิส แกลลันต์ ซึ่งการประท้วงที่จุด

ประกายจากการเรียกร้องสิทธิไปมาหาสู่ระหว่างนักศึกษา การเข้า-

ออกอย่างเสรีระหว่างหอพักชาย-หญิง มาสู่การต่อต้านทุนนิยม-ล่า

อาณานิคมของตะวันตก นำาไปสู่การประท้วงหยุดงานของชนชั้น

แรงงานเข้ามาเป็นแนวร่วม และการปราบปรามของตำารวจเกือบ

กลายเป็นสงครามกลางเมือง กลายมาเป็นฉากหลังของชีวิตรักแก่นนำา

นักศึกษา (ทิโมธี ชาลาเมต์)  

เรื่องที่ 3 The Private Dining Room of the Police 

Commissioner ของโรบัค ไรต์ (เจฟฟรีย์ ไรต์) นักวิจารณ์อาหาร (ได้

แรงบันดาลใจจากเจมส์ บอลด์วิน นักเขียนเกย์ผิวสี และเอ เจ เลียบ

ลิง นักข่าวเจ้าของคำาคม เสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นของผู้ที่เป็นเจ้าของ 

- Freedom of the press belongs to those who own one) ที่ว่าด้วย

มื้อพิเศษ ไม่ใช่เพราะรสชาติของอาหาร แต่เป็นเพราะการลักพาตัว

ลูกชายผู้บัญชาการตำารวจผู้เป็นเจ้าภาพ   

และปิดท้ายด้วยการช่วยกันเขียนข่าวมรณกรรมของอาเธอร์ 

เอกลักษณ์ หรือบางคนเรียกว่า เครื่องหมายการค้า มาครบความ 

(เป็น) เวสในหนังเรื่องท่ีสิบ ในส่วนของงานภาพ สวยด้วยสีลูกกวาด  ฉาก 

เส้ือผ้า หน้าผม ไปจนถึงข้าวของประกอบฉาก ออกแบบ จัดวางอย่าง

ประณีต บรรจง และท่ีสำาคัญมีศิลปะ มุมกล้อง การเคลื่อนกล้องแนวต้ัง

และแนวนอน เล่นกับความสมมาตร คนหรือวัตถุหลักอยู่กลางเฟรม 

นักแสดง ใช้บริการเจ้าเก่า ที่มีบทเป็นชิ้นเป็นอันคือ บิล         

เมอร์เรย์, โอเวน วิลสัน, ทิลดา สวินตัน, เอ

เดรียน โบรดี, ฟรานเซส แม็กดอร์มานด์, ลี

อา เซย์ดูซ์ ส่วนคุณพี่เอ็ดเวิร์ด นอร์ตัน มา

ในฐานะนักแสดงสมทบ คนขับรถ แต่ก็มีหน้า

ใหม่อย่าง เบนิชิโอ เดล โทโร, ทิโมธี ชาลา

เมต์ และลีนา คูดรี มาร่วมทีม และทั้งหน้าเก่า

และใหม่ คงความเวส ด้วยท่วงท่าลีลาแบบตัว

การ์ตูน และความนิ่งของหน้า-แววตา เป็นตลก

หน้าตายที่เจือความเหงาความเศร้าเอาไว้อย่าง

บางเบา  

บทความ The New Yorker เป็นแรง

บันดาลใจ โดยหยิบมาเป็นฉากหลังของหนัง

สั้นในรูปของเบื้องหลังบทความ ด้วยลูกเล่น

เรื่องเล่าจากปากคำาของเจ้าของบทความ จาก

การเป็นวิทยากร เป็นแขกรับเชิญในรายการ

โทรทัศน์ และสุดท้ายกลายมาเป็นการอ่าน

ต้นฉบับของอาเธอร์ผู้เป็นบรรณาธิการ ซึ่ง

เนื้อหาของแต่ละเรื่องมีความเป็นเวส ด้วย 

ตลกร้ายจากพฤติกรรม บุคลิกเพี้ยนๆ ของ

ตัวละคร ความไม่ปกติของความสัมพันธ์ของ

ตัวละคร ที่เสียดสี จิกกัด สะท้อนสังคม จาก

ปัญหาครอบครัว การเลี้ยงลูก ไปจนถึงปัญหา

ระดับประเทศ การเมือง การศึกษา และขาด

ไม่ได้คือ สื่อ เล่นกับจรรยาบรรณ ความเป็น 

กลางของสื่อ  

แต่ดังนิยาม...จดหมายรักถึงนักข่าว 

สัมผัสได้ถึงความรักที่มีให้กับนักข่าว คอลัม

นิสต์ และบรรณาธิการรุ่นเก่าก่อน  

The French Dispatch เพี้ยน...แต่สวย

ด้วยภาพ ตามสไตล์พี่เวสค่ะคุณที่รัก.

จากจอ

รัชชพร เหล่าวานิช

ยุ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จ

คิดถึง‘เรย์ คอนนิฟฟ์’

The French Dispatch 
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11ดวง/อาหาร

ลาดพลู” เป็นสถานที่ที่ ได้ชื่อว่า เป็นชาน

ชาลาแห่งความอร่อย เป็นแหล่งรวบรวม

ของกินหลากหลายชนิด ร้านที่เปิดขาย

มานานและมีจุดเด่นในเรื่องความอร่อยจนถึงกับมีลูกค้า

อุดหนุนไม่ขาดสาย ร้านที่ว่านี้คือ “สุณี” ข้าวหมูแดง 

สภาพร้านนั้นไม่ได้ขายอยู่ในตึกอาคาร แต่เป็นร้านขนาด

เล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเพิง มีโต๊ะนั่งไม่กี่ตัวเท่านั้น ตั้งรวมปะปน

อยู่กับร้านอาหารอีกหลายเจ้า ซึ่งเปิดขายอยู่ริมทางรถไฟ 

สถานีตลาดพลู มาเป็นเวลานานกว่า 60 ปีแล้ว โดยคุณ

ป้าสุณี ลิมป์เฉลิม เป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรก ขายตั้งแต่สมัยยัง

สาวๆ จนทุกวันนี้ปล่อยให้รุ่นลูกเข้ามาสืบทอดและดูแลกิจการแทน ส่วนป้าสุณีก็มา

ช่วยเก็บเงินเป็นบางเวลา

จุดเด่นของหมูแดงร้านนี้ นอกจากเรื่องรสชาติความอร่อยที่ทุกคนต้องยอมรับ

แล้ว ในเรื่องคุณภาพสดใหม่และปริมาณคุ้มค่า รวมทั้งเรื่องราคาก็เป็นจุดเด่นสำาคัญ

ของร้านนี้ เพราะใส่ของให้แบบเต็มจานโดยไม่กลัวขาดทุน ส่วนราคาจานละ 40 

บาท พิเศษ 50 บาท เพิ่มไข่ 10 บาท ซึ่งแทบจะหากินในราคานี้ ได้ยากแล้ว

คำาแรกที่ได้ลองชิม ผมเลือกตักหมูกรอบก่อนเป็นอันดับแรก เพราะตัวหมู

กรอบถือเป็นพระเอกประจำาร้านที่ดึงดูดลูกค้าจำานวนมาก นอกจากความกรอบนอก

นุ่มในที่เคี้ยวเพลินไม่มีสะดุด ไม่มีน้ำามันเยิ้มไหลจากหมูกรอบออกมา แล้วยังได้

รสชาติของน้ำาซอสเข้มข้นแสนอร่อยที่ไม่เหมือนใคร หวานเค็มกลมกล่อม

คุณป้าสุณีเผยว่าเป็นข้าวหมูแดงสูตรเหมยโจ ซ่ึงเป็น

ตำาบลหน่ึงในเมืองจีน สำาหรับหมูแดงจะเลือกใช้เน้ือหมูส่วน

สันนอกมาหมักกับเครื่องปรุงต่างๆ จนเข้าเน้ือ แล้วนำาไปย่าง

บนเตาถ่านให้สุกหอม สังเกตดูว่าหมูแดงของท่ีน่ีจะไม่มีมัน 

แต่ถ้าลองชิมแล้วก็ยังได้ความนุ่ม หอม มีรสหวานๆ เค็มๆ 

เล็กน้อย ส่วนหมูกรอบก็จะเลือกใช้หมูสามช้ันท่ีเน้นช้ันของ

เน้ือมากกว่ามัน วิธีทำาจะค่อนข้างแปลกกว่าร้านอื่นๆ แต่ก็ได้

หมูกรอบอร่อยไม่น้อยคือ ปกติจะนำาหมูสามช้ันไปต้มก่อนแล้ว

ใช้เหล็กแหลมท่ิมให้เป็นรูพรุนๆ เพื่อให้น้ำามันหมูไหลออกจน

หมด แต่เจ้าน้ีไม่ใช้วิธีต้ม แต่นำาหมูสามช้ันไปย่างบนเตาถ่าน

จนกระท่ังสุกตามเคล็ดลับเฉพาะของทางร้าน ได้หนังกรอบ เน้ือนุ่มหอม ส่วนกุนเชียงก็

จะเลือกและคัดสรรมาเป็นพิเศษจากร้านเจ้าประจำา โดยเน้นท่ีกุนเชียงไม่มันมาก

ไฮไลต์เจ้านี้ก็คือ น้ำาซอสสีแดงราดข้าวที่ต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ จะใช้กระดูก

หมูส่วนสันหลังหรือที่เรียกว่าเล้ง มาเคี่ยวเป็นน้ำาซุป จากนั้นผสมเครื่องปรุงรสและ

เครื่องเทศต่างๆ เคี่ยวรวมกันจนได้ที่ และจะใส่งาขาวเยอะเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้กลิ่น

และรสชาติที่หอมละมุน ลองชิมน้ำาราดแล้วรสชาติกลมกล่อมกำาลังดี มีรสหวานเค็ม

ได้ที่ หากจะเพิ่มความจัดจ้านอีกนิดก็ยังมีน้ำาจิ้มซีอิ้วผสมน้ำาส้มและพริกไว้กินแก้เลี่ยน

อีกด้วย ส่วนผักแกล้มก็มีเฉพาะแตงกวาเท่านั้น ไม่มีต้นหอม

สุณีข้าวหมูแดงตั้งอยู่ที่ซอยเทอดไท 25 ตลาดริมทางรถไฟตลาดพลู เปิดขาย

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.30 น. โทร.08-9892-7857.

“ต

พื้นดวงชะตาคนเกิดมาจะเป็นนายกฯ

ภาพดวงชะตาพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา

กำาเนิดเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2497 จังหวัดนครราชสีมา

ไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอน-คาดว่าลัคนาสถิตราศีมังกร

หลังจากบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่แล้วได้ทำานายลาง

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากดวงชะตาเมืองที่จะเริ่มเห็นตั้งแต่

ประมาณ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี จะต้องฟันฝ่าเป็นระยะๆ ระยะแรกคือ ระหว่าง 

14 เมษายน-15 พฤษภาคม 2565 (ก่อน-หลังเจ็ดวันตามสูตรเดิมของ

ผู้เขียน) นั้น

หลายคนอยากทราบแนวโน้มความเป็นไปของชะตาชีวิตพล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ว่าจะรอดจากการไล่หรือไม่-จะเลือกทาง

ใด-จะหยุดหรือไปต่อ ฯลฯ

วันน้ีผู้เขียนจะขออนุญาตนำาดวงชะตาพลเอกประยุทธ์มาศึกษา

ตามศัพท์ชาวโหรคือ ข้ึนกระดาน เพราะถือว่าเป็น-ดวงครู-สมควรแก่

การนำามาเป็นตัวอย่างว่า พ้ืนดวงชะตาเดิมเป็นอย่างไร จึงส่งมาให้เป็น

นายกรัฐมนตรี คนแรกของประเทศท่ีเกิดอีสาน คือท่ี โคราช

แต่ก่อนอื่นต้องยอมรับกันว่าความคลาดเคลื่อนจะมีมากเพราะ 

ไม่ทราบเวลาตกฟาก หรือ เวลาเกิดที่แน่นอน ของท่านที่ จำาเป็น

มากสำาหรับหาลัคนาว่าสถิตราศีใด ว่าเป็นอย่างไร เพราะลัคนา 

เป็น จุดตั้งต้นของชีวิต บอกพื้นดวงชะตาเดิมว่าบุญญาวาสนา-

กรรม-จุดแข็ง-จุดอ่อนตั้งแต่เกิดจนตาย

ลัคนานี้ จึงสำาคัญมาก เพราะ เป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละ

คน ขนาดฝาแฝดคลานตามกันออกมายังไม่เหมือนกัน โหรเก่งๆ เมื่อ

ยากที่ดาวดวงใดคุม-คานได้ แต่สำาหรับคุณอภิสิทธิ์เป็นดวงกลับ คือ

มหาจักรกาลกิณีกุมลัคนาด้วย ตำาราบอกพลิกจากร้ายกลับเป็นให้คุณ

เอกอุ และท่านได้เป็นนายกฯ ขณะที่อายุย่าง 44 ปี ตามที่ผู้เขียนเคย

บอกไว้จริงๆ

คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คาดว่าลัคนาสถิตพิจิก เพราะดียิ่งพ้น

คิดยิ่งกว่าเผ่าพันธุ์ กล่าวคือ พี่ชายเป็นนายกฯ ท่านเป็นนายกฯ หญิง

คนแรกของประเทศ-พี่ชายเป็นนายกฯ ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม คุณยิ่งลักษณ์ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมหญิงคนแรกของประเทศ

อีกทั้งดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาดับรัศมีโหรสมัครเล่นอย่าง

ผู้เขียนเกือบสนิท เพราะก่อนหน้านั้นเคยทำานายว่าเมืองจะได้นา

ยกฯ หญิงคนแรก แต่ตัวบุคคลพลิกจากอักษรย่อ ส. ตามที่เคยบอก 

ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็น ย.

ที่นี้มาว่ากันที่ พื้นดวงชะตาพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่

ข้อมูลส่วนตัวคือ เกิด วันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม 2498 ท่ีนครราชสีมา 

ไม่ทราบเวลาเกิดท่ีแน่นอน จึงได้อาศัย โหรภิญโญ พงศ์เจริญ นายก

สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ช่วยหา ลัคนาเน (วาทะของครูโหร

เทพย์ สาริกบุตร ผู้ล่วงลับ) ให้ โดยการ ย้อนรอยชีวิตหลายๆ เรื่อง 

แล้ว เชื่อว่าลัคนาสถิตราศีมังกรตามรูป และพ้ืนดวงชะตาเดิมคือดังน้ี

1.ด้านดี เป็นผู้นำาประดุจธงชัยกองทัพ ตามอาการทั่วไป

ของคนลัคนาสถิตราศีมังกรที่คือ อึด-อดทนต่อแรงกดดัน ถีบเตะ

ต่อย-คอยจังหวะได้-รักคนยาก รักแล้วรักเลย เกลียดแล้วเกลียด

เลย-คิดมากวางแผนละเอียดทุกอย่างจนบางครั้งช้าหรือเสียโอกาสน่า

หงุดหงิดไม่ทันใจ แต่จะได้ความรอบคอบ

2.ด้านดี พระเสาร์ ๗ ดาวประจำาชีพลอยเด่นอยู่กลางฟ้าขณะ

เกิดคืออยู่ในราศีตุลภพที่สิบของดวงชะตาซึ่งเป็นบ้านเดิมของพระ

ศุกร์ ๖ ที่ได้มาตรฐานอุจจ์ที่สถิตราศีมีนเป็นอุจจ์เด่นสูงซ้อนอุจจ์เด่น

สูง นั่นคือเด่นทั้งตัวเองและบ้านที่อยู่

3.ด้านดี พระจันทร์ ๒ จุดต้ังรับของดวงชะตาสำาคัญพอๆ

รู้เวลาเกิดหาลัคนาได้แล้ว พวกท่านจะรู้การตายด้วยซ้ำา เช่น

พระยาโหราธิบดีบิดาของศรีปราชญ์หาลัคนาของลูกชายได้

แล้วรู้ว่าจะตายไม่ดี ท่านจึงขอสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไว้ว่า ถ้า

ศรีปราชญ์ทำาผิดอะไรขออย่าได้ทรงประหาร ขอให้เนรเทศแทน เมื่อ

ศรีปราชญ์ไปทะเลาะกับสนมเอก พระนารายณ์ก็ทรงเนรเทศไปเมือง

นครศรีธรรมราช แต่ในที่สุดศรีปราชญ์ก็ถูกเจ้าพระยานครตัดคอจน

ได้

โหรภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเคย

เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า โหรร่วมสมัยยุคนี้ท่านหนึ่งรู้ว่าชะตาจะขาด ท่าน

ไม่ออกจากบ้านไปไหนเลยหลายเดือน ต่อมาท่านคิดว่าพ้นเคราะห์

แล้วไปนอกบ้าน เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต

สำาหรับคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ถือว่าพื้นดวงชะตาเดิม

ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอน เพราะประเทศมีได้คราวละคนเท่านั้น แต่ละ

ท่านจึงต้องมีพื้นดวงชะตาเดิมที่ โดดเด่นจริงๆ ทั้ง ลัคนา และ

พระจันทร์ดวงเดิม (๒) ซึ่งเป็นจุดตั้งรับสำาคัญของดวงชะตารวมทั้ง 

ดาวประจำาชีพ-ดาวอาทิตย์ (๑) ซึ่งเป็นดาวการเมืองตัวแทนยศศักดิ์ 

ก็ต้องโดดเด่น-เข้มแข็ง เช่น

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ลัคนาสถิตราศีมีน พฤหัสบดี ๕ ดาว

ประจำาชีพและดาวการงานสถิตราศีกรกฎเป็นศรีวันเกิดและได้มาตร

ฐานอุจจ์ (สูงเด่น) กุมหรืออยู่ร่วมกับพระศุกร์ (๖) ราชาโชคสาดแสง

ถึงลัคนาให้เข้มแข็ง อีกทั้งพระอาทิตย์ (๑) สถิตมิถุนได้มาตรฐานราชา

โชคเล็งใส่พระจันทร์ดวงเดิม (๒) ที่สถิตราศีธนูทำาให้พระจันทร์เพ็ญ

โดดเด่นขึ้นมา เรียกได้ว่าเข้มแข็งทั้งลัคนา-พระจันทร์-ดาวประจำาชีพ-

ดาวการงานและพระอาทิตย์

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ลัคนาสถิตราศีเมษ พระอาทิตย์ (๑) 

ศรีเดิมมาตรฐานอุจจ์สูงเด่นอยู่คู่กับพระเสาร์ (๗) กาลกิณีมาตรฐาน

นิจได้คู่ธาตุไฟกุมลัคนา พาให้รุ่งโรจน์ อีกทั้ง พระอังคารดาว ๓ 

ประจำาชีพสถิตราศีกุมภ์ดินแดนโชคลาภและความสำาเร็จของชีวิตทำา

มุมถึงพระศุกร์ดวงเดิม ๖ ที่ราศีพฤษภได้มาตรฐานเกษตรเป็นคู่มิตร

ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดวงจันทร์-ครุ-สุริยา เป็นดวงอะสาทิสัง สูง

ล้ำา ระดับพายเรือออกจากสวนมาบวชก็จะได้เป็นพระราชาคณะ เกิด

หลังเขาก็จะมาโด่งดังใจกลางพระนคร อีกท้ังมีดาวในภพลาภะโชคลาภ

และความสำาเร็จของชีวิตสามดวง จึงรวยไม่เลิกแม้จะถูกยึดไปคร่ึงหน่ึง

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่โหรบางท่านบอกว่าดวงชะตาไม่ถึง

นายกฯ แต่ผู้เขียนบอกกับท่านว่าถึงแน่ เพราะลัคนากรกฎ พระจันทร์ 

(๒) ดาวประจำาตัวสถิตพฤษภดินแดนโชคลาภความสำาเร็จของชีวิตได้

มาตรฐานอุจจ์สูงเด่น สำาคัญคือเป็นไปตามตำาราเป๊ะคือดาวอาทิตย์ 

(๑) กาลกิณวันเกิดสถิตราศีกรกฎได้มาตรฐานมหาจักร ปกติจะร้ายนัก

กับลัคนาสถิตราศีกันย์ ธาตุดินได้มาตรฐานราชาโชค ได้แสงจาก

พระอาทิตย์ท่ีราศีมีนสาดแสงเล็งทำาให้พระจันทร์เพ็ญเด่นข้ึน และยังได้

แสงจากพระศุกร์ ๖ มาตรฐานอุจจ์ท่ีมีนสาดแสงถึงเป็นราชาโชค+อุจจ์

4.ด้านดี พฤหัสบดี ๕ สถิตพฤษภอยู่ถูกธาตุดิน สาดแสงถึง

ลัคนาที่มังกรสำาคัญคือสาดแสงถึงพระจันทร์ ๒ ราชาโชคที่สถิตราศี

กันย์ เป็นคู่อสีติธาตุดินเข้มแข็ง เหมือนโครงสร้างตึกที่มั่นคงแม้พายุ-

ลมแรงแค่ไหนก็พอจะต้านทานได้ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา พลเอก

ประยุทธ์เคยจวนเจียนมาหลายครั้ง แต่มีจังหวะรอดมาได้ทุกครั้ง

5.ด้านดี พระอังคาร ๓ ดาวตัวแทนโชคลาภความสำาเร็จของ

ชีวิตได้มาตรฐานเกษตราธิบดีที่ราศีพิจิก-ดาวตัวนี้ส่วนใหญ่ทำาให้

แคล้วคลาด

6.ด้านดีแกมร้าย พระอาทิตย์ดวงเดิม ๑ ซึ่งเป็นดาวยศศักดิ์

สำาคัญที่จะตัดสินว่าจะได้ดีทางการเมืองหรือไม่นั้น สถิตราศีมีน ภพ

ที่สาม-หรือสหัชชะของดวงชะตา ทางโหรถือว่าเป็นดวงแตก-ร้าว 

หรือ พินทุบาทว์ อีกแบบหนึ่ง (ตามโฉลก…ระวิ-อังคาร-พุธนั้นสาม

ลัคน์ แลสิบสองนั้นจักหมดแก้) ส่งผลให้มักจะเป็นคนถือยศศักดิ์ 

อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้ โหรอุตรภัทรผู้ล่วงลับบอก บางคนเหยียบ

ขี้ ไก่ไม่ฝ่อก็มี

เพียงแต่พระอาทิตย์ดวงนี้ของพลเอกประยุทธ์ได้รับแสงจาก

พระศุกร์ ๖ ที่ราศีมีนมาตรฐานสูงเด่นอุจจ์สถิตอยู่ด้วยกลายป็นแนวดี

คือ ได้สมพล-คู่พละกำาลัง-คู่อิทธิพล

7.ด้านร้าย พระพุธ ๔ เสียเพราะเป็นกาลกิณีวันเกิดมีปัญหา

เรื่องพูด-พูดเร็ว-รัว-ไม่ค่อยรู้เรื่อง-พูดมาก-ยาวยืด สถิตราศีกุมภ์นำา

หน้าลัคนา คำาพูดมาก่อนตัว

พระพุธ ๔ ได้อิทธิพลจากพระอังคาร ๓ ที่สถิตราศีพิจิกสาด

แสงถึงเป็น พุธนักเลง บางทีการไม่พูดจะดีกว่า แต่หากสภาวการณ์

บังคับต้องตอบโต้ด้วยคำาพูด ก็ถือว่า ไม่เป็นสองรองใคร

พระพุธเป็นตัวแทนปัญหาอุปสรรคและโชคของชีวิตด้วยจึงได้

ทุกขโชค-โชคทุกข์เพราะเป็นกาลกิณีวันเกิด และปัญหาจะนำาหน้า

ชีวิตให้ต้องแก้ไขตลอด

8.ด้านร้ายผสมดี พระราหู ๘ อยู่หลังลัคนาคือสถิตราศีธนู 

ถือเป็นดวงแตกอีกแบบหนึ่ง ทำาให้ ทรามยิ่งแท้แฮ แต่เพราะ ราศี

ธนูบ้านเดิมของพฤหัสบดี พระราหูอยู่ที่นี่เปรียบได้กับนักเลงอยู่วัด 

จึง บางคราวก็ได้แรงสนับสนุนจากนักเลง บางคราวก็ถูกนักเลงหัก

หลัง เจ้าชะตาจึงต้องจัดการให้ดีโดยตัวเอง เพราะพระเสาร์ ๗ ดาว

ประจำาชีพสาดแสงถึงพระราหูเป็นคู่มิตรใหญ่

สรุปคือ อ่านเมื่อหวยออกแล้วถือว่าดวงชะตานี้โดดเด่นมาก

จนได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ไม่มีใครเป็นนายกฯ ตลอดไป

ตอนหน้าเราจะมาว่ากันถึงชะตาจรหรือความเป็นไปของชีวิต

ในระยะอันใกล้พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่กำาลังถูกบีบทางการ

เมืองอย่างรุนแรงเป็นระยะ.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า

‘สุณี’ข้าวหมูแดงตลาดพลู

อิ่มอร่อยจานละ40บาท



ของพรรค ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคต่างกุมขมับ เพราะศึกครั้ง

นี้ ไม่เหมือนกับแต่ก่อนที่คนเมืองยอมเลือกประชาธิปัตย์เพราะ

ภาวะจำายอม ไม่ต้องการให้เพื่อไทยเข้ามาบริหารเมืองหลวง แต่

ครั้งนี้กลายเป็นว่าแรงต่อต้านอาจเปลี่ยนจากเพื่อไทยมาเป็น 

พล.อ.ประยุทธ์

เมื่อเราสแกนโปรไฟล์แคนดิเดตที่จะลงชิงชัยในตอนนี้ คนที่

ได้รับความนิยมสูงสุดคงหนีไม่พ้นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี ชัช

ชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระที่ได้ที่ 1 จากทุกโพล ถึงมี 10 โพล

ชายคนนี้ก็ยังเต็งหนึ่ง ซึ่งรายนี้มีความได้เปรียบคือ นอกจากได้

รับความนิยมในโลกออนไล์แล้ว ยังเปิดตัวลงชิงชัยให้คนเมือง

รู้จักก่อนใครๆ ทำาให้ชื่อเจ้าตัวในวงการเลือกตั้ง กทม.กว้างขวาง                 

อีกทั้งตลอด 2 ปียังได้ลงพื้นที่หลายเขตของกรุงเทพฯ เพื่อเก็บ

ข้อมูลมาจัดทำานโยบายเตรียมลงเลือกตั้งก่อนใคร ทำาให้มีโอกาส

สูงที่จะชนะมากกว่าทุกราย ทั้ง วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, ดร.เอ้-

ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ ที่มีความนิยมรองลงมา

จึงเป็นปัญหาอย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่า แล้วพลังประชารัฐ

จะนำาใครมาสู้? จากการวิเคราะห์มีทั้งหมด 3 ราย เริ่มจาก สกลธี            

ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. แต่มีกระแสว่าจะสมัครในนามพรรค

ไทยสร้างสรรค์ ที่มี “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ“ อดีต รมว.ศึกษาธิการ 

แกนนำาผู้บุกเบิกในการทำาพรรค คนที่สอง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมือง ผู้ว่าฯ กทม.คนปัจจุบัน 

และคนที่สามคือ มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำาซำา ที่เริ่มมี

กระแสหนาหูมาตั้งแต่ต้นปีว่าอาจลงเลือกตั้ง กทม. ซึ่งก็ได้พบ  

นายกฯ ถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกคือสวัสดีปีใหม่ และครั้งที่ 2  ตอนนำา

นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแชมป์อาเซียนมาพบนายกฯ ทำาให้เป็น

ไปได้ที่จะมีการพูดถึงเรื่องการเมือง และตัวมาดามแป้งเองก็ได้พูด

คุยกับ พล.อ.ประวิตรบ่อยครั้งด้วย นอกจากนี้เจ้าตัวยังชอบแชร์

ข่าวการเมืองในเฟซบุ๊กบ่อยครั้ง  ล่าสุดยังลงคลิปที่เป็นไวรัลใน

ช่องตัวเองที่มีคนถามว่าจะลงเลือกตั้งหรือไม่

เป็นไปได้ว่าในช่วงนี้พลังประชารัฐกำาลังลองกระแสว่า ใคร

มีคะแนนนิยมที่คู่ควรในการลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.มากที่สุด  ซึ่งจะ

ต้องลุ้นกันว่า สุดท้ายแล้วพรรคจะชูใครมาสู้กับยักษ์ใหญ่อย่างชัช

ชาติ.

ภาพข่าวกลางสภาว่าด้วยรอยยิ้มใต้หน้ากาก (อนามัย)  

ของ เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล กับ ผู้กองธรรมนัส พรหม

เผ่า ในช่วงที่ทั้งคู่ร้องเพลงคนละคีย์กับ “นายกฯ ลุงตู่” ทำาให้นัก

วิเคราะห์การเมืองเริ่มสืบค้นความสัมพันธ์ และคอนเนกชันของ 

ผู้กว้างขวาง กับ ลูกคุณหนู ว่าเป็นมาอย่างไรกันแน่ 

เริ่มตั้งแต่การเข้ารับการศึกษา หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักรรุ่นที่ 61 (วปอ.61) ก่อนจะมีการเลือกตั้งทั่วไป 

และก่อนที่ “ธรรมนัส” จะขึ้นหม้อเป็นลูกรักของ ลุงป้อม-

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยได้รับคัดเลือกมาในนามของผู้

แทนองค์กรธุรกิจ

ช่วงเวลานั้นภาพลักษณ์ของเขาที่เคยถูกกล่าวหาในคดี

ฆาตกรรม แม้ศาลจะพิพากษาว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่ก็มีการตั้ง

คำาถามจาก “คนใน” กระทรวงกลาโหม และกองทัพว่า  เหมาะ

สมแล้วหรือ?  

และหากในอนาคตมีผู้ใดที่เคยต้องคดี แต่ได้รับการเสนอชื่อ

เข้ามา แล้วภายหลังตรวจสอบพบว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม ก็

ถือว่ามีคุณสมบัติครบ จนประธานสภา วปอ. (รมว.กลาโหม โดย

ตำาแหน่ง) ต้องอนุมัติ จะกลายเป็นข้ออ้างให้ใครต่อใครเข้ามาร่วม

ชั้นเรียน ร่วมกับตัวแทนของนักธุรกิจ  ข้าราชการ จากหน่วยงาน

ต่างๆ ได้ง่ายดายหรือไม่ 

เรียกว่ากว่าจะมีชื่อได้เข้าศึกษาใน วปอ.61 ก็หืดขึ้นคอ  

เพราะต้องฝ่าคำาวิจารณ์และเสียงต้านมากมาย แต่เมื่อประกาศ

ชื่อออกมาแล้วยิ่งหนักกว่านั้น เพราะกระแสสังคมภายนอกเริ่ม

วิพากษ์วิจารณ์หนาหูและรุมถล่ม “ลุงป้อม” ยับ  

เป็นจังหวะพอดีกับที่พรรคพลังประชารัฐที่กำาลังก่อร่าง

สร้างการเมือง และกำาลังหามือดีที่ไว้ใจได้ไปคุมพื้นที่อีสานเพื่อสู้

ศึกเลือกตั้ง “ลุงป้อม” จึงสะกิดให้ “ธรรมนัส” ลาออก  นอกจาก

เป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว คือลดกระแสต้านลงได้แล้ว 

ยังได้คนช่วยคุมพื้นที่สีแดงไปในตัว

ทำาให้ “ธรรมนัส” เข้าไปร่วมงานเลี้ยงเพียงครั้งแรก และก็

ลาออกก่อนเปิดภาคการศึกษาเพียงแค่ 2 วัน  

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
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าใครเคยอ่านบทประพันธ์หรือดูภาพยนตร์เรื่องบ้านทรายทอง 

นอกจากจะระลึกถึงตัวเอกของเรื่องคือ พจมาน  พินิจนันท์ 

หรือสว่างวงศ์ และชายกลางแล้ว ก็ต้องนึกถึงพินัยกรรม

เจ้าคุณปู่ที่กำาหนดว่าทรัพย์มรดกจะตกได้แก่ใครบ้าง โดยมีเงื่อนไข

การแต่งงานระหว่างพจมานกับชายกลางเป็นตัวนำาเรื่องนั้น เป็น

นวนิยายโรแมนติกที่ประทับความทรงจำาของผู้สัมผัสผลงาน

ประพันธ์ได้เป็นอย่างดี แต่วันนี้ ไม่ได้มาเล่าเนื้อเรื่องของนวนิยาย 

แต่จะกล่าวถึงความสำาคัญของกฎหมายเรื่อง พินัยกรรม

พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนากำาหนดการเผื่อตายในเรื่อง

ทรัพย์สินของตนเองหรือในการต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้

ตามกฎหมายเมื่อตนตาย เช่น ผู้ตายทำาพินัยกรรมแสดงเจตนายก

ทรัพย์สินของตนเองให้ตกแก่บุตรคนใดคนหนึ่ง หรือตกแก่บุคคลใด

หรือองค์กรใดก็ได้ เป็นต้น

พินัยกรรมเป็นการแสดงเจตนาที่ประสงค์ให้มีผลเมื่อตนเอง

ตายไปแล้ว หากเป็นการแสดงเจตนาที่ไม่มีเจตนาประสงค์ดัง

กล่าว ก็ไม่ถือเป็นพินัยกรรม เช่น นายแดงบันทึกเอกสารว่าขอทำา

พินัยกรรมมอบเงิน 500,000 บาทแก่นางสาวส้มให้มีผลทันที ดังนี้

ไม่เป็นพินัยกรรมเพราะไม่มีข้อความกำาหนดการเผื่อตาย แต่กลาย

เป็นสัญญาให้ทรัพย์สินแก่นางสาวส้ม เป็นต้น

การแสดงเจตนากำาหนดการเผื่อตายไม่ได้จำากัดเฉพาะเรื่อง

ยกทรัพย์สินให้แก่ผู้ใด แต่รวมถึงการจัดการในเรื่องต่างๆ ด้วย เช่น 

ผู้ตายทำาพินัยกรรมอุทิศศพหรืออวัยวะส่วนใดของตนเองให้แก่โรง

พยาบาลเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป หรือให้จัดการ

ศพของตนอย่างเรียบง่าย   เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ทำาพินัยกรรม กฎหมายกำาหนดว่าต้องมีอายุ 

15 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หากพินัยกรรมใด

ทำาขึ้นฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวให้ถือว่าเป็นโมฆะ คือเสียเปล่าใช้เป็น

พินัยกรรมไม่ได้นั่นเอง

พินัยกรรมนั้นต้องทำาตามแบบซึ่งระบุไว้ในกฎหมายเท่านั้น 

หากไม่ถูกต้องตามแบบที่กำาหนดให้ถือว่าเป็นโมฆะ ไม่มีผลเป็น

พินัยกรรมเช่นกัน ซึ่งแบบพินัยกรรมมีด้วยกัน 6  ประเภท ดังนี้

1.พินัยกรรมแบบธรรมดา กฎหมายกำาหนดว่าต้องทำาเป็นหนังสือ

ลงวัน เดือน ปี ในขณะท่ีทำาข้ึน และผู้ทำาพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้

ต่อ กล่าวคือหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน ซ่ึงพยานสองคนน้ัน

ต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำาพินัยกรรมไว้ในขณะน้ัน

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่ง

พินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามแบบอย่าง

เดียวกับการทำาพินัยกรรมตามที่กล่าวข้างต้น

2.พินัยกรรมแบบเขียนขึ้นเอง กฎหมายกำาหนดว่าผู้ทำา

พินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี 

และลายมือชื่อของตน

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่ง

พินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ทำาพินัยกรรมจะได้ทำาด้วยมือ

ตนเอง และลงลายมือชื่อกำากับไว้

3.พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง กฎหมายกำาหนดให้ทำา 4 

ขั้นตอนดังนี้

(1) ผู้ทำาพินัยกรรมต้องไปแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่

ไว้ในพินัยกรรมของตนแก่กรมการอำาเภอต่อหน้าพยานอีกอย่างน้อย

สองคนพร้อมกัน

(2) กรมการอำาเภอต้องจดข้อความที่ผู้ทำาพินัยกรรมแจ้งให้

ทราบนั้นลงไว้ และอ่านข้อความนั้นให้ผู้ทำาพินัยกรรมและพยานฟัง

(3) เมื่อผู้ทำาพินัยกรรมและพยานทราบแน่ชัดว่า ข้อความที่

กรมการอำาเภอจดนั้นเป็นการถูกต้องตรงกันกับที่ผู้ทำาพินัยกรรมแจ้ง

ไว้แล้ว ให้ผู้ทำาพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นสำาคัญ

(4) ข้อความที่กรมการอำาเภอจดไว้นั้น ให้กรมการอำาเภอ

ลงลายมือชื่อและลงวันเดือนปีทั้งจดลงไว้ด้วยตนเองเป็นสำาคัญว่า

พินัยกรรมนั้นได้ทำาขึ้นถูกต้องตามบทบัญญัติตามข้อ 1 ถึง 3 ข้างต้น 

แล้วประทับตราตำาแหน่งไว้เป็นสำาคัญ

ขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่ง

พินัยกรรมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ทำาพินัยกรรม พยาน และ

กรมการอำาเภอจะได้ลงลายมือชื่อกำากับไว้

4.พินัยกรรมแบบเอกสารลับ กฎหมายกำาหนดให้ทำา 4 ขั้น

ตอนดังนี้

(1) ผู้ทำาพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรม

(2) ผู้ทำาพินัยกรรมต้องผนึกพินัยกรรมนั้น แล้วลงลายมือชื่อ

คาบรอยผนึกนั้น

(3) ผู้ทำาพินัยกรรมต้องนำาพินัยกรรมที่ผนึกนั้นไปแสดงต่อ

กรมการอำาเภอ และพยานอีกอย่างน้อยสองคน และให้ถ้อยคำาต่อ

บุคคลทั้งหมดเหล่านั้นว่าเป็นพินัยกรรมของตน ถ้าพินัยกรรมนั้นผู้

ทำาพินัยกรรมมิได้เป็นผู้เขียนเองโดยตลอด ผู้ทำาพินัยกรรมจะต้อง

แจ้งนามและภูมิลำาเนาของผู้เขียนให้ทราบด้วย

(4) เมื่อกรมการอำาเภอจดถ้อยคำาของผู้ทำาพินัยกรรมและวัน 

เดือน ปี ท่ีทำาพินัยกรรมมาแสดงไว้บนซองน้ันและประทับตราตำาแหน่ง

แล้ว ให้กรมการอำาเภอผู้ทำาพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อบนซองน้ัน

การขูดลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลงอย่างอื่นซ่ึงพินัยกรรม

น้ันย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ทำาพินัยกรรมจะได้ลงลายมือชื่อกำากับไว้

5.พินัยกรรมแบบทำาด้วยวาจา กฎหมายกำาหนดให้ทำา 4 ขั้น

ตอนดังนี้

(1) เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษซึ่งบุคคลใดไม่สามารถจะทำา

พินัยกรรมตามแบบอื่นที่กำาหนดไว้ได้ เช่น ตกอยู่ในอันตราย ใกล้

ความตาย หรือเวลามีโรคระบาด หรือสงคราม บุคคลนั้นจะทำา

พินัยกรรมด้วยวาจาก็ได้

(2) ผู้ทำาพินัยกรรมต้องแสดงเจตนากำาหนดข้อพินัยกรรมต่อ

หน้าพยานอย่างน้อยสองคนซึ่งอยู่พร้อมกัน ณ ที่นั้น

(3) พยานสองคนน้ันต้องไปแสดงตนต่อกรมการอำาเภอโดยมิ

ชักช้าและแจ้งข้อความท่ีผู้ทำาพินัยกรรมได้ส่ังไว้ด้วยวาจาน้ัน ท้ังต้องแจ้ง

วัน เดือน ปี สถานท่ีท่ีทำาพินัยกรรมและพฤติการณ์พิเศษน้ันไว้ด้วย

(4) กรมการอำาเภอจดข้อความท่ีพยานแจ้งน้ันไว้ และพยานสอง

คนน้ันต้องลงลายมือชื่อไว้ หรือมิฉะน้ัน จะให้เสมอกับการลงลายมือชื่อได้

ก็แต่ด้วยลงลายพิมพ์น้ิวมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคน

6.พินัยกรรมทำาในต่างประเทศ และพินัยกรรมทำาในภาวะ

การรบหรือสงคราม กฎหมายกำาหนดว่าคนในบังคับไทยจะทำา

พินัยกรรมในต่างประเทศ พินัยกรรมนั้นอาจทำาตามแบบซึ่งกฎหมาย

ของประเทศที่ทำาพินัยกรรมบัญญัติไว้ หรือตามแบบที่กฎหมาย

ไทยบัญญัติไว้ก็ได้ และหากเป็นการทำาพินัยกรรมในภาวะการรบ

หรือสงคราม บุคคลที่รับราชการทหารหรือทำาการเกี่ยวข้องอยู่กับ

ราชการทหาร จะทำาพินัยกรรมตามแบบเอกสารฝ่ายเมือง เอกสาร

ลับ หรือแบบทำาด้วยวาจา ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นายทหารหรือ

ข้าราชการฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรมีอำานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับ

กรมการอำาเภอ เป็นต้น

จากหลักกฎหมายที่กล่าวมาจะเห็นว่าพินัยกรรมเป็นนิติกรรม

ประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ โอกาสแก่ผู้ประสงค์จะกำาหนดให้ทรัพย์สิน

ของตนตกทอดแก่บุคคลใด หรือจัดการเกี่ยวกับร่างกายของเขา

อย่างไรเมื่อตนเองถึงแก่ความตาย  พินัยกรรมนั้นจะมีสภาพบังคับ

ตามที่ได้แสดงเจตนาไว้   บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้รับพินัยกรรมหรือ

แม้แต่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายจะมาโต้แย้งเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เว้น

เสียแต่ว่าพินัยกรรมไม่ได้ทำาตามแบบหรือเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด 

มีผลให้ตกเป็นโมฆะดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเท่านั้น.

 

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘พินัยกรรม’

ย้อนรอย วปอ.61 เชื่อม ตท.25 

กระนั้นก็มีคนพยายามฟื้นฝอยหาจุดเชื่อมโยงต่อไป โดยใช้

วิธีการเทียบรุ่น วปอ.61 กับทหารและตำารวจ ที่ส่วนใหญ่ก็จะมา

จากเตรียมทหาร (ตท.) รุ่น 24-25 เป็นหลัก  ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัสก็

จบ ตท.25 ซึ่งใน วปอ.รุ่นดังกล่าวก็มี  ตท.25 หลายคน ซึ่งบาง

คนก็จบมัธยมที่เดียวกับ “เสี่ยหนู”  จึงถูกจับมาโยงกันในฐานะ

เพื่อนของเพื่อน  

แต่หากนับจากตำานานอาณาจักรย่านรัชดาฯ แล้ว...“ธรรม

นัส” สนิทกับเพื่อน ตท.25 ที่เป็นนายตำารวจเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง

เป็นความสัมพันธ์เดิมนับแต่ครั้งเป็น “น้องรัก” มือขวาคู่ใจของ 

เสธ.ไอซ์-พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต ผู้ล่วงลับ และเป็นที่เคารพ

นับถือของนายตำารวจหลาย สน.ในเขตนครบาลยุคหนึ่ง จึงไม่น่า

จะ “ซี้ย่ำาปึ้ก” จากสายสัมพันธ์ทางทหาร 

ขณะที่ “เสี่ยหนู” ก็เข้ามาในโควตาของภาคเอกชนเช่นกัน 

ได้เข้าร่วมการศึกษาตั้งแต่ต้น จนกระทั่งจบหลักสูตรและเข้าร่วม

ทำากิจกรรมกับกลุ่ม “นกหัวขวาน” (วปอ.จะมีแบ่งกลุ่มทำากิจกรรม 

4 ขา 5 หมู่ มี เสือ, สิงโต, ช้าง, กวาง, วัว และ 2 ขา 5 หมู่ มี 

นกหัวขวาน, นกเค้าแมว, นกยูง, ไก่ฟ้า, เหยี่ยว เป็นการล้อมา

จากกิจกรรมลูกเสือ) ซึ่งเป็นการละลายพฤติกรรมและสร้างความ

คุ้นเคยใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมรุ่น

จึงคาดว่าไม่ใช่เพื่อน ตท.25 ที่เป็น “โซ่ข้อกลาง” ในสาย

สัมพันธ์นี้ ทั้งคู่น่าจะมีความใกล้ชิดกันตั้งแต่เมื่อครั้งที่  “ธรรม

นัส” ทำาธุรกิจเรื่องที่ดิน รวมไปถึงช่วงที่ทำาการเมืองในยุคของ

พรรคเพื่อไทย และตอนที่มานั่งเป็น รมต.ร่วมรัฐบาลกันมาก  

กว่า 

สัมพันธภาพกลางสภาจึงน่าเชื่อมกันด้วย “ดีเอ็นเอ” ของ

นักการเมืองที่ ไม่ต้องพึ่งคอนเนกชัน.

แม้มีข่าวลือจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นจนนำาไปสู่การเลือกตั้ง

ใหญ่ในปีนี้ แต่ก่อนจะถึงวันนั้นการเลือกตั้งที่เรายังเหลืออยู่และ

สำาคัญไม่น้อยหน้า ก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

และเลือกตั้งนายกพัทยา โดยเฉพาะผู้ว่าฯ กทม.ที่หลายคนกำาลัง

จับตาว่าใครจะได้รับเลือกให้เข้ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหาของคน

เมือง

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้ง กทม.อาจเป็นตัวแปรสำาคัญ

ในการชี้ชะตารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เห็นได้จาก

การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร ที่พรรคพลังประชา

รัฐล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า ได้คะแนนเพียงกว่า 4 พันคะแนน                      

เมื่อเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นคู่แข่งทางการเมืองอย่าง

เพื่อไทยและก้าวไกล ที่คะแนนนำาโด่งทะลุ 2  หมื่น สะท้อน

ให้เห็นถึงคะแนนนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ ชนิดที่เรียกได้ว่าดิ่ง                                                                          

ลงเหว

ฉะนั้น การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.จึงเป็นสนามที่ให้พลัง

ประชารัฐได้มีโอกาสแก้ตัวอีกครั้ง ประเด็นคือใครจะเป็นผู้สมัคร

นหยุดสุดสัปดาห์เสาร์-อาทิตย์ ใครที่ชอบตื่นแต่เช้าตรู่

รับแสงอาทิตย์ยิ้มรับวันใหม่ อยากท่องเที่ยวในบรรยากาศ

ชิลๆ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ ได้เดินออกกำาลังกายลัดเลาะ

เข้าไปในบรรยากาศบ้านเก่าย่านฝั่งธนฯ ไม่ไกลจากวิทยาลัย

พณิชยการธนบุรี วิทยาลัยด้านพาณิชยการที่เก่าแก่และมีชื่อ

เสียงแห่งหนึ่งของเมืองไทย อ.สัณห์ พรนิมิตร ผู้ช่วยอาจารย์

ใหญ่โรงเรียนพณิชยการพระนครมาดำารงตำาแหน่งอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนพณิชยการธนบุรีเป็นคนแรก พระมหาระมัด โชติปาโล 

เจ้าอาวาสวัดบางแวกขายอาคารไม้สองหลัง  พร้อมยกท่ีดินให้

โรงเรียน ๙ ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา โดยไม่มีค่าเช่าแต่ประการใด 

เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา เปิดสอนจริงวันท่ี ๑๗ พ.ค.๒๕๐๐ 

ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้ โรงเรียน มีอาทิ ธงไชย  แมค 

อินไตย์ นักร้องนักแสดงสังกัดค่ายแกรมมี่, ชุดาภา จันทเขตต์                                                                            

นักแสดง ครูสอนการแสดง และผู้กำากับการแสดง,  ทัศนีย์ 

คล้ายกัน นักเขียนไทยเจ้าของนามปากกา อาริตา  กันยามาส 

และนาวิกา, ตะวัน วนิดา นักแต่งเพลง และครูสอนร้องเพลง 

ปีนี้เป็นปีขาล (เสือ) เพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกคนใน

ครอบครัว ควรเข้าไปกราบคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดบาง

แวก ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ ซอยบางแวก ๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 

๑๓ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ เมื่อมาถึงก็ควรรู้ถึง

ประวัติศาสตร์ของวัดบางแวกที่สร้างขึ้นปี พ.ศ.๒๒๘๕ คราว

หนึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จ

ทางชลมารคผ่านมาทางคลองบางแวก เมื่อถึงหน้าวัด เรือ

พระที่นั่งเกิดอุปสรรคไม่สามารถแล่นไปต่อได้ พระองค์จึงทรง

ขึ้นมาชมบริเวณรอบๆ วัดบางแวก เข้าไปกราบพระพุทธรูปใน

วัด เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งดำาไม่สุกใสเหมือนพระพุทธรูปองค์

อื่นๆ จึงสั่งให้เททองทับอีกสองครั้งก็ยังไม่สุกใสขึ้นอีก ทรงตั้ง

พระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธรูปหลวงพ่อเสือ 

ต่อมาวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 

๘ พ.ย.๒๕๑๑ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพระพุทธรูปและศาลา

การเปรียญเป็นสมบัติของชาติ วัดบางแวกเปิดสอนพระปริยัติ

ธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๕ เป็นต้นมา อีกทั้งทางวัดให้สถานที่

สร้างโรงเรียนพณิชยการธนบุรีเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐

การเข้ามากราบสักการะท่ีพระวิหารหลวงพ่อเสือ  หน้าบัน

เป็นลายเทพนมท้ังสองบัน ด้านหน้าและด้านหลังมีประตูเข้าออก ๑ 

บาน อีกบานต่อเนื่องกับทางเข้าศาลาการเปรียญ ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย เน้ือโลหะสัมฤทธ์ิมีนามว่า พระพุทธรูป

หลวงพ่อเสือ พระเกศถอดออกมาได้สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระโมค

คัลลานะและพระสารีบุตรทรงน่ังพับเพียบประนมมือ พระพุทธรูปท้ัง

ภายในอุโบสถและวิหารมีความเก่าแก่ย้อนยุคไปถึงสมัยอยุธยา 

เดินออกจากวัดบางแวกเพียงไม่กี่ก้าวก็จะเห็นถึงบรรยากาศ

ร้านกาแฟท่ามกลางธรรมชาติริมคลองบางแวก  ไม่มีชื่อร้าน เพียง

แต่ติดป้ายข้อความมุมกาแฟ, นั่งชิลๆ  มีดอกลีลาวดี (ลั่นทม) ติด

ป้ายอยู่ภายในร้าน บริเวณด้านหน้าทางเข้าจะตั้งโต๊ะไว้เพื่อวาง

ถาดปาท่องโก๋ (โหยวเถียว) และซาลาเปาทอดที่บางครั้งลูกค้าเรียก

แก้วตาโบ๋ เพื่อให้ลูกค้าคีบใส่ถุงพลาสติกด้วยตัวเอง  มีราวระเบียง

ไว้เกาะ มองเห็นสองฝั่งเรือยนต์แล่นผ่านไปมา บ้านที่อยู่ริมคลอง

มีเรือยนต์จอดไว้ ปลาสวายตัวโตๆ โฉบเล่นน้ำาเพื่อรับอาหารตั้งแต่

ขนมปัง ปาท่องโก๋ อาหารเม็ด อีกมุมหนึ่งตรงทางขึ้นลงบันไดจะ

เป็นจุดล้างแก้วน้ำาเพื่อนำามาหมุนเวียนใช้ภายในร้าน 

วิรัตน์ รัตนวิศิษฐ์โชติ กับสร้อยเซ้ีย แซ่โง้ว เล่าว่าเปิดร้านขาย

กาแฟโบราณมานานกว่า ๕๐ ปี ก่อนหน้าน้ีอากง (รุ่นเต่ีย) ทำามาก่อน

เมื่อ ๖๐ กว่าปีก่อน ใช้สูตรกาแฟดิบนำามาค่ัวแบบมือหมุน เวลายก

หนักมาก เลือกค่ัวกาแฟในพ้ืนท่ีโล่งริมคลองบางแวกได้กล่ินไกลถึง

หน้าร้าน เลือกใช้กาแฟดิบจากย่านพลับพลาไชยท่ีมาส่งให้ลูกค้าถึงท่ี

บ้าน ขณะน้ีวรพล (เล็ก) บุตรชายคนเล็ก และกฤษฎา ท่ีมีบ้านอยู่ย่าน

สำาโรงมาช่วยกันค่ัวกาแฟให้เพื่อใช้จำาหน่าย และเลือกชาผงตรามือทำา 

ชาไทย ชามะนาว นอกจากน้ียังมีโอวัลติน โกโก้ น้ำาหวานให้เลือก 

ส่วนถุงกาแฟสร้อยเซี้ยจะเป็นผู้เย็บเอง เพราะสมัยก่อน

รับจ้างเย็บเสื้อโหลส่งตลาดโบ๊เบ๊ แต่ตอนหลังก็มาช่วยสามีทำาร้าน

กาแฟเพราะสมัยก่อนเปิดร้านขายทุกวัน แต่ปัจจุบันเปิดร้านกาแฟ

ขายวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น ร้าน

กาแฟนี้ปลูกสร้างเองตั้งอยู่บนที่ดินของวัดบางแวกบ้านเลขที่ ๓๙ 

(๙๒๙/๒) ซอยบางแวก หน้าวัดบางแวก  ส่วนบ้านพักของตัวเอง

อยู่หลังโรงเรียนพณิชยการธนบุรี 

วิรัตน์กับสร้อยเซี้ยมีบุตร ๔ คน บุตรคนโตเป็นหญิง ศศิธร 

(เตียง) เรียนจบปริญญาตรี ด้านบัญชี ด้านคอมพิวเตอร์ สถาบัน

ราชภัฏธัญบุรี คลอง ๕ รับพระราชทานปริญญาตรีจากพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ๒ ใบ จบปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์จาก

สถาบัน ABAC เกิดปี ๒๕๐๕ จะเกษียณอายุปีนี้ ก็จะดำาเนินธุรกิจ

ร้านกาแฟเป็นรุ่นที่ ๓ 

บุตรคนท่ีสองเป็นชาย กฤษฎา (ต๋ี) ทำางานธนาคารแห่ง

ประเทศไทย แผนกช่างไฟฟ้า เรียนจบ ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ 

เกิดปี ๒๕๐๖ บุตรคนท่ีสามเป็นชาย ศิริชัย (อ้า)  ทำางานธนาคาร

กรุงไทยสำานักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต  เกิดปี ๒๕๐๙ บุตรคนท่ี

ส่ีเป็นชาย วรพล (เล็ก) จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

สยาม ทำางานธนาคารไทยพาณิชย์  เกิดปี ๒๕๑๓ ขณะน้ีบุตร ๓ 

คนพักอยู่ท่ีบ้านหลังน้ี มีกฤษฎาเพียงคนเดียวท่ีแยกบ้านไปอยู่ย่าน

สำาโรง แต่ก็เข้ามาช่วยงานร้านกาแฟอย่างสม่ำาเสมอ 

วิรัตน์สวมเสื้อกล้ามสีขาวเล่าว่า จบ ป.๒ ค้าขายมี

ความสุข ตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดออกมาจากบ้าน เริ่มต้มน้ำาตั้งแต่

ตีห้า  เปิดร้านตั้งแต่หกโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นวันศุกร์ เสาร์ 

อาทิตย์   ก่อนหน้านี้มีอาชีพขับเรือยนต์รับผู้ โดยสารจากวัดนก

ไปตลาดพลู เก็บค่าโดยสารนักเรียนคนละ ๑ สลึง ส่วนผู้ใหญ่ 

๕๐ สตางค์ สมัยนั้นมีเรือยนต์ ๒ ลำา เมื่อเรือเสียก็ต้องซ่อมแซม

เครื่องยนต์ด้วยตัวเอง เรือชื่อรัตนวณิช 

ลูกค้านั่งรอก็ชมบรรยากาศสองสามีภริยาช่วยกันชง

กาแฟโบราณภายในร้าน ข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้ล้วนแล้ว

แต่เป็นของเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ในบางช่วงวรพล 

(เล็ก) ก็จะช่วยชงกาแฟและเสิร์ฟให้ลูกค้า บางวันสวมเสื้อยืดมี

ข้อความ Professional in Safety ช่วยล้างแก้วน้ำา โดยที่เจ้าตัว

บอกความรู้สึกว่า “ชอบบรรยากาศการทำางาน”

โต๊ะไม้ริมระเบียงด้านนอกมองเห็นวิวที่มีนกพิราบโฉบ

เฉี่ยวบินต่ำาลงมาเพื่อขอเศษอาหาร ในขณะที่ปลาสวายตัวเบิ้มๆ 

และยังมีปลาสวายเนื้อขาวอยู่ในตระกูลปลาสวาย ปลาเทโพ 

ปลาคัง บางครั้งเรียกปลาดอรีหรือแพนกาเซียสดอรี ในคลอง

แห่งนี้มีปลาสวายเนื้อขาวไม่กี่ตัวที่แหวกว่ายเชื่องช้าไม่ทันเพื่อน

ที่อ้าปากงาบอาหารเม็ดคำาโต ดังนั้นใครที่จะโยนอาหารเม็ด

ไปไกลๆ ให้ถึงปลาสวายสีขาวต้องใช้เส้นทางลัดด้วยการกรอก

อาหารเม็ดลงในถ้วยอเมซอนและถ้วยเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ตระ

เตรียมวางไว้ให้ลูกค้าได้ โยนอาหารเม็ดได้ไกลๆ อย่างถนัดถนี่ 

ปลาสวายเป็นปลากินอาหารได้ทุกประเภท แมลง ไส้เดือน 

หนอน ตะไคร่น้ำา จอก แหน อีกทั้งมูลสัตว์ของหมู ไก่ วัว ควาย 

ชัชวาล (ตู่) สุวรรณนิมิต อดีตพนักงานการท่าเรือ 

คลองเตย ศิษย์เก่าโรงเรียนเปี่ยมสุวรรณ ขี่จักรยานคู่ใจออก

กำาลังกายมาจากซอยวัดปากน้ำากระโจมทองลัดเลาะมาทางซอย

เพชรเกษม ลูกค้าขาประจำากาแฟดำาไม่ใส่น้ำาตาลดื่มที่ร้าน จาก

นั้นก็จะซื้อโอเลี้ยงหิ้วกลับบ้าน สันติ โพธิ์แก่นแก้ว  บ้านอยู่ใน

ซอยพาณิชย์ธน ๒๑ ข้ามสะพานวัดหนังเลี้ยวขวาเข้ามา เป็น

ลูกค้าเก่า ๒๐ กว่าปีมาแล้ว สมบูรณ์ (หงส์) ทองพูน ร้านโจ๊ก

หมูวัดหนังซื้อโอเลี้ยงกลับบ้านแล้วไปเติมน้ำาแข็ง. 

ร้านกาแฟโบราณย้อนยุคมากกว่า ๖๐ ปี

ร้านไม่มีชื่อใกล้วัดบางแวกซอยบางแวก ๓

ถ้

นวลพรรณ ล่ำาซำา

วั

เจาะลึก พปชร.ส่งใครชิงผู้ว่าฯ กทม.
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13สิ่งแวดล้อม

4

ไร้อากาศฟาร์มหมู มีฟาร์มร่วม 8 โรงเรือน นำาก๊าซไปใช้สำาหรับ 230 

ครัวเรือน ก่อนขยายผลเพิ่มอีก 4 ฟาร์ม ส่งก๊าซสำาหรับ 206 ครัวเรือน 

ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 4 พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ขาย

คาร์บอนเครดิตแล้ว 8 ยูโรต่อตัน” ดร.พฤฒิภาให้ภาพชัดๆ

 เธอมองว่า ไทยยังต้องการเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความ

คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการใหม่ๆ ที่สนับสนุนให้อุตสาหกรรมปศุสัตว์

ไทยมีเป้าหมายลดก๊าซที่ชัดเจน ทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษี มาตรการ

สนับสนุนเพื่อมีส่วนร่วมพิชิตสองเป้าหมายของไทย 

ด้าน ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ ผู้อำานวยการบัณฑิตวิทยาลัย

ร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ JGSEE กล่าวว่า อุตสาหกรรม

ปศุสัตว์ไทยเป็นภาคส่วนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะ

มีเทนในอัตราที่สูงมาก ทั้งจากกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ และ

ระหว่างการผลิตปศุสัตว์ ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนอย่างมีนัย

สำาคัญ ปัจจุบันผู้ประกอบการปศุสัตว์หรือกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ใน

ไทยไม่มีข้อมูลว่าแต่ละกระบวนการปล่อยก๊าซปริมาณเท่าไหร่ มีเพียง

รายงานผลการศึกษาในต่างประเทศเท่านั้น 

ประเด็นที่ทาง มจธ. สามารถช่วยกลุ่มภาคีปศุสัตว์ ศ.ดร.นวดล

ระบุจะศึกษาหาข้อมูลพื้นฐาน ณ ปัจจุบัน Baseline ของการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกประเภทต่างๆ จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย โดย

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ์และการประเมินคาร์บอนฟุต

พรินต์ในแต่ละกระบวนการของอุตสาหกรรมปศุสัตว์

“การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถช่วย

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งเน้นก๊าซมีเทน เช่น การพัฒนาสูตร

อาหารสัตว์ โดยการเติมจุลินทรีย์ลงไปอาจทำาให้ระบบการย่อยของสัตว์

ดีขึ้น การวิเคราะห์จุลชีพในระบบทางเดินอาหารของสัตว์เพื่อออกแบบ

วิธีการให้อาหารสัตว์ที่เหมาะสม การพัฒนาอาหารเสริมสำาหรับ

สัตว ์การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ปลูกพืชที่นำามาใช้ผลิตอาหารสัตว์ให้

สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างเพาะปลูก”

รวมถึงอาจเริ่มที่อาหารสัตว์ด้วยการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และมันสำาปะหลังในประเทศให้เข้า

สู่ระบบวัตถุดิบสีเขียว ซึ่ง มจธ.มีศักยภาพสนับสนุนทางวิชาการ

นอกจากนี้ มจธ.จะวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ

ที่มีประสิทธิภาพสูงจากมูลสัตว ์การหมุนเวียนของเสียในฟาร์มมาใช้

ประโยชน์ตามโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพและ

นำาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์และ

การผลิตปศุสัตว์ การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และขนส่ง นำากลไกซื้อ

ขายคาร์บอนมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ และการพัฒนา

ทักษะให้กับบุคลากรอุตสาหกรรมนี้ เช่น ไบโอแก๊ส เพื่อให้เข้าใจเรื่อง

แนวทางลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

 ความร่วมมือกันครั้งนี้ส่งสัญญาณที่ดีธุรกิจปศุสัตว์ตระหนักถึง

ปัญหาการปล่อยก๊าซโลกร้อนในปัจจุบันและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต ถ้าไม่ลุกขึ้นมาจัดการตั้งแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะสายเกินแก้!!.

มหาชน) กล่าวว่า ในการประชุม COP 26 ที่ผ่านมา ประเด็นสำาคัญทุก

ประเทศเห็นร่วมกันจำากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 

1.5 องศา และเรียกร้องให้ประเทศทบทวนเป้าหมายการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในปี 2030 และขอให้มีการส่งเป้าหมายภายในปีนี้ รวมถึง

เชิญชวนให้ความสำาคัญกับการลดการปล่อยก๊าซมีเทนด้วย นอกจากลด

ปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับไทยมาก 

นอกจากนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องสนับสนุนเงินทุนให้กับ

ประเทศกำาลังพัฒนาในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยพิบัติ จะเห็นได้ว่าจากข้อตกลงปารีสถึงกลาสโกว์เน้นการลด

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง 81 ประเทศประกาศเป้าหมายปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero emissions) และอีกกว่า 60 

ประเทศอยู่ระหว่างพิจารณาเป้าหมายดังกล่าว ในส่วนไทยมี 2 เป้า

หมาย คือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (คาร์บอนนิวทรัล) ในปี 2050 

และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065 

“ทิศทางโลกมุ่งสู่พลังงานสะอาดและกระบวนการผลิตอาหาร

ที่ยั่งยืน สหรัฐจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน 

(carbon  border tax) สำาหรับสินค้านำาเข้าที่ปล่อยคาร์บอนในปริมาณ

สูง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของคาร์บอน โดยจะจัดเก็บเมื่อผู้ประกอบ

การนำาเข้าสินค้าจากประเทศที่มีนโยบายสิ่งแวดล้อมต่ำากว่าสหรัฐ คาด

ว่าจะเริ่มใช้ปี 2024 ส่วนอียูมีแผนปฏิรูปสีเขียว มาตรการสำาคัญที่อาจ

กระทบผู้ประกอบการไทยคือ การเก็บค่าธรรมเนียม หรือภาษีคาร์บอน 

(CBAM) ของสินค้าที่นำาเข้า เริ่มรายงานปี 2023 และบังคับใช้เต็ม

รูปแบบปี 2026 มาตรการเหล่านี้มีโอกาสจะขยายรายการสินค้าที่

ครอบคลุมภาคเกษตรในอนาคต ไทยต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด” 

ดร.พฤฒิภาเน้นย้ำา

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่
เลี้ยงหมูในประเทศไทยเวลานี้ นอกจากจะต้องยกระดับการ

สร้างมาตรฐานฟาร์มให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยง

สัตว์ที่เหมาะสมในสุกร (GFM) เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาโรค

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ซ้ำาอีกครั้ง ชั่วโมงนี้จะต้องนำา

กลไกการพัฒนาที่สะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในฟาร์มสุกร

ปรับประสิทธิภาพด้านต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆ 

เกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์จะต้องทำาธุรกิจรักษ์ โลก ลดปล่อยก๊าซ 

ไม่ให้ตกขบวนกระแสโลก ก็น่าจับตาปศุสัตว์ไทยจะไปทิศทางไหน 

จากข้อมูลภาคเกษตรและอาหารมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เกือบ 1 ใน 3 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ประมาณ 

5.4 หมื่นล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เฉพาะภาคปศุสัตว์

ปล่อยก๊าซประมาณ 7.2 พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ

ราว 13% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ถือเป็นภาคที่ปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสูง โดยการผลิตอาหารสัตว์ปล่อยก๊าซมากที่สุด 45% 

รองลงมากระบวนการหมักในระบบย่อยอาหารปลดปล่อย 39% และ

อาหารจำาพวกเนื้อสัตว์ปล่อยก๊าซมากที่สุด โดยเฉพาะเนื้อวัวปล่อยก๊าซ

ถึง 60 กิโลกรัมต่อผลิตภัณฑ์

ในไทยภาคเกษตรปล่อยก๊าซอันดับสองรองจากภาคพลังงาน 

โดยการเพาะปลูกข้าวปล่อยก๊าซ 51% การปล่อย N2O จากดิน 

21.99% และปศุสัตว์ 21.46% เมื่อสำารวจการส่งออกสินค้าปศุสัตว์

ไทย พบว่าสินค้าปศุสัตว์และอาหารสัตว์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด

เมื่อเทียบกับสินค้าเกษตรอื่นๆ มีการส่งออกไปสหภาพยุโรปและ

สหรัฐอเมริกาจำานวนมาก มูลค่ากว่า 7 หมื่นล้านบาทต่อปี 

ปัญหาในปัจจุบันผู้ประกอบการปศุสัตว์หรือกลุ่มผู้ผลิตอาหาร

สัตว์ในไทยไม่มีข้อมูลว่าในแต่ละกระบวนการมีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกออกมาในปริมาณเท่าไหร่ชัดเจน ขาดการเตรียมความพร้อม

เพื่อปรับตัวรองรับกับมาตรการใหม่เกี่ยวข้องกับการลดคาร์บอนที่หลาย

ประเทศเร่งผลักดัน ซึ่งจะกระทบต่อปศุสัตว์บ้านเรา ต้นทุนการผลิต

จะสูงขึ้น

ความตื่นตัวกับปัญหานี้นำามาสู่พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ

ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย (Thai 

Livestock Technical Consortium for Climate Neutrality, LCCN) ระ

หว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับกลุ่ม

ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำาไทย ทั้ง 9 สมาคม ประกอบด้วย สมาคม

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ, สมาคม

สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย, สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์

ปีก, สมาคมสัตวแพทย์สัตว์น้ำาไทย, สมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

สัตว์เคี้ยวเอื้อง, สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์, สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์

ไทย และสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน เพื่อส่งเสริมความ

ร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำานวยการสำานักประเมินและ

รับรองโครงการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

‘Fire 

ผู้

arenation เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ ไพรส์ที่มีคอนเซ็ปต์ใน

การช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด และในช่วง 2 ปีที่ผ่าน

มา องค์กรสามารถช่วยเหลือสังคมอย่างโปร่งใสไปแล้ว 

กว่า 10 ล้านบาท ซึ่งในปี 2565 นี้ ทางแคร์เนชั่น (Carenation) 

จึงขอต่อยอดความสำาเร็จของพวงหรีดสานบุญ ด้วย “การ์ดสาน

บุญ” ของชำาร่วยที่ตั้งเป้าหมายช่วยเหลือสังคมได้อย่างยั่งยืน เพื่อ

คืน 3 ส่วนให้แก่ผู้บริโภค ได้แก่ “คืนบุญ ด้วยการเลือกมูลนิธิส่ง

ต่อความช่วยเหลือ-คืนส่วนลด มีใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีให้-คืนสิ่ง

แวดล้อม ลดมลภาวะด้วยกระดาษผลิตจากป่าปลูกหมุนเวียน”

แผนกพัฒนาธุรกิจ Carenation มองว่าจุดเริ่มต้นของ

องค์กรเมื่อ 2 ปีก่อน ที่ตั้งต้นจากเรื่องของสิ่งแวดล้อม ในวันนี้

เจตนารมณ์ของเรายังมุ่งมั่นในเรื่องนี้เช่นเดิม จึงมีการสำารวจกัน

ว่า แล้วในพิธีการมีส่ิงไหนท่ีสามารถงด-เพ่ิม 

เพื่อลดมลภาวะให้กับโลกของเราได้

อีก จึงเป็นที่มาของ “การ์ดสาน

บุญ” ที่เกิดจากการสังเกต

เห็นปัญหาหลายอย่าง

จากของชำาร่วยในงาน

ฌาปนกิจ อาทิ การสั่ง

ของชำาร่วยเพื่อให้แขก

ร่วมงานรู้สึกประทับ

ใจ แต่ด้วยแขกมีอายุ

และเพศที่แตกต่าง

กัน ดังนั้นจึงเป็น

เรื่องยากในการหาของ

ชำาร่วยที่เหมาะสม ทำาให้

ของที่แจกมักไม่ถูกนำาไป

ใช้จริงจนปล่อยทิ้งกลายเป็น

ขยะ รวมทั้งเจ้าภาพไม่สามารถ

คาดคะเนจำานวนแขกร่วมงานได้ทำาให้

เตรียมของชำาร่วยเกินความจำาเป็น จนเหลือทิ้ง

เป็นจำานวนมาก ส่งผลให้เกิดของเหลือใช้ที่เกินความจำาเป็น ดังนั้น 

จึงต้องการเปลี่ยนเงินที่จะต้องใช้สั่งของชำาร่วยนี้ เป็นการทำาบุญ

‘การ์ดสานบุญ’ ลดมลภาวะจากของชำาร่วยที่เหลือใช้ สู่ยั่งยืน

อีกด้วย และ 3) คืนสิ่งแวดล้อม 

เพราะนอกจากจะลดมลภาวะที่

เกิดจากของชำาร่วยที่ไม่ถูกนำาไป

ใช้จริง และของชำาร่วยที่ต้องสั่ง

เกินความจำาเป็นนั้น การ์ดแทน

ใจทำาจากกระดาษที่ได้รับการ

รับรองจากองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 

หรือ FSC® ที่ยืนยันได้ว่าการ์ด

นี้ทำาจากกระดาษที่ได้มาจากป่า

ปลูกหมุนเวียน ไม่ทำาลายพื้นที่

ธรรมชาติ

สำาหรับการสั่ง “การ์ดสานบุญ” สามารถเลือกบริจาคให้กับ

มูลนิธิใดก็ได้ในเครือข่ายของ Carenation ด้วยจำานวนเงินเท่าไรก็ได้ 

โดยมีค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าดำาเนินการ จำานวน 2,000 

บาท และค่าการ์ดสานบุญใบละ 5 บาท โดยค่าดำาเนินการไม่คิดเป็น 

% เพราะต้องการส่งต่อเงินให้กับมูลนิธิมากที่สุด ยกเว้นการจ่ายเงินสั่ง

ซื้อผ่านบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียมบัตรเพิ่มอีก 3% จากยอดที่ท่าน

จ่ายเพิ่มเติมด้วย โดยมี 4 ขั้นตอนในการสั่งการ์ดสานบุญ ได้แก่

1) เลือกแบบการ์ดสานบุญที่ท่านต้องการ 2) ระบุจำานวน

การ์ดสานบุญที่ท่านต้องการใช้ในพิธี 3) ระบุจำานวนเงินที่ท่าน

ต้องการบริจาค 4) เลือกมูลนิธิที่ท่านมีความประสงค์บริจาคเงิน 

(หากเลือกการศึกษาและโรงพยาบาลสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด

ถึง 2 เท่า) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง https://www.care-

nation.com หรือ Line @care-nation หรือ โทร.09-2962-9524.

C

นั

เหตุที่ภาคเกษตรและปศุสัตว์ต้องสนใจเรื่องก๊าซเรือนกระจก 

ผอ.สำานักประเมินฯ บอกว่า ไทยมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เราส่งออกสินค้าเกษตรสำาคัญ มันสำาปะหลัง อ้อย 

ข้าว ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจะกระทบต่อเกษตรกร ผลผลิตจะลดลง 

รายได้ก็ลดลง เราต้องปรับตัวและร่วมลดก๊าซ 

อีกส่วนเป็นการตอบสนองความต้องการตลาดผู้บริโภคสีเขียว 

อียูทำาวิจัยพบ 57% ของผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2 ใน 3 ของผู้

บริโภคให้ความสำาคัญโลกร้อนเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำา 

หากปศุสัตว์มีการทำาข้อมูลการปล่อยก๊าซ องค์กรสามารถนำาข้อมูลไป

บริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ ทั้งยังแสดงความรับผิด

ชอบต่อสังคม

การเตรียมพร้อมรับมือกับโลกร้อน ดร.พฤฒิภากล่าวว่า ขณะนี้

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าสามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและจัดการ

เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก FAO พูดถึงการพัฒนาวิธีให้อาหารสัตว์ การ

จัดการมูลสัตว์ บางบริษัทผลิตอาหารที่เหมาะกับช่วงวัยของสัตว์ เช่น 

อาหารไก่ไข่รักษ์ โลก อาหารสุกรรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณไนโตรเจน

ในสิ่งขับถ่าย หรือนำามูลสัตว์ไปทำาความร้อน ผลิตกระแสไฟฟ้า การ

เพาะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ๆ รวมถึงทำา

คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร  

“ทางเลือกที่น่าสนใจเป็นคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-Ver 

หรือกลไกลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย 

จะส่งเสริมการลดก๊าซ รับรองคาร์บอนเครดิต องค์กรนำาไปใช้ซื้อขาย

แลกเปลี่ยนได้ ภาคปศุสัตว์สามารถจัดการมูลสัตว์ นำาน้ำาเสียไปผลิต

ไฟฟ้า พัฒนาเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้ ตัวอย่าง อบต.ท่ามะนาว 

ทำาโครงการรวบรวมและจัดเก็บก๊าซชีวภาพจากระบบบำาบัดน้ำาเสียแบบ

ครั้งสุดท้ายของผู้วายชนม์ และส่งต่อโอกาส

ให้ใครอีกหลายคนผ่านการ์ดสานบุญ  โดย

เปลี่ยนของชำาร่วยเป็นเงินบริจาคสู่โรง

พยาบาลและองค์กรการกุศลต่างๆ ที่

ลูกค้าเลือกได้เองอย่างโปร่งใส มีใบ

เสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ทำาให้ต้นทุน

ของชำาร่วยน้อยกว่าแบบทั่วไป ไม่มีข้อ

จำากัดจำานวนขั้นต่ำา    

“การ์ดสานบุญ” ที่ออกแบบไว้

ในการคืนให้กับ 3 ด้าน ได้แก่ 1) คืน

บุญ นอกจากการ์ดจะใช้แสดงความขอบคุณ

แขกรับเชิญผู้มาร่วมพิธีสวดอภิธรรมแล้ว ยัง

สร้างสะพานบุญกับแขกผู้มาร่วมงานด้วยกันต่อ

ไป โดยสามารถเลือกปลายทางมูลนิธิที่อยากส่งต่อความ

ช่วยเหลือเองได้ 2) คืนส่วนลด เพราะเงินที่สั่งทำาการ์ดแทน

ใจ จะมีการนำาไปบริจาคอย่างโปร่งใส และมีใบเสร็จกลับคืนให้เจ้า

ภาพในพิธี หรือญาติผู้วายชนม์ที่สั่งทำา เพื่อนำาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้

ภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดน โจทย์ใหญ่ปศุสัตว์ ไทยลดปล่อยก๊าซ
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

โคราชอ่วม! โควิดพุ่ง 569 ราย

นครราชสีมา • คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

รายงานสถานการณ์ โควิดว่า ล่าสุด จ.นครราชสีมาพบผู้ป่วย

ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ยังสูง 569 ราย มีผู้ป่วยเสีย

ชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 304 ราย รวมผู้ป่วยสะสม

จำานวน 41,892 ราย รักษาหายสะสม 38,469 ราย ยังรักษา

อยู่จำานวน 2,651ราย พบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 540 ราย 

นอกพื้นที่จังหวัด 29 ราย โดย อ.เมืองนครราชสีมา พบเชื้อ

สูงสุด 147 ราย รองลงมา อ.ปากช่อง 64 ราย, อ.ปักธงชัย 

51 ราย และ อ.บัวใหญ่ 50 ราย สำาหรับเชื้อโอมิครอนสะสม

อยู่ที่ 17 ราย

ทั้งนี้ ถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 

2564 เป็นต้นมา โดย 29 ราย มีประวัติติดเชื้อจากเดินทาง

มาจากพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ชัยภูมิ  นครปฐม 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ลพบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต  

มุกดาหาร และ จ.สุรินทร์ ส่วนอีก 540 ราย เป็นการติดเชื้อ

กันเองในจังหวัด ซึ่งพบในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา มากสุด 

จำานวน 174 ราย รองลงมาคือ อ.ปากช่อง 64 ราย, อ.ปักธงชัย 

51 ราย และ อ.บัวใหญ่ 50 ราย ส่วนอีก 21 อำาเภอ พบผู้

ป่วยรายใหม่น้อยกว่า 50 ราย ได้แก่  อ.สูงเนิน สีคิ้ว จักราช 

ชุมพวง พิมาย ด่านขุนทด ขามทะเลสอ ประทาย คง วังน้ำา

เขียว สีดา โนนสูง โนนแดง แก้งสนามนาง  ครบุรี บัวลาย 

โนนไทย โชคชัย เฉลิมพระเกียรติ เสิงสาง และ อ.เมืองยาง

โควิดระบาดในโรงเรียนยะลา

ยะลา • สนง.สสจ.ยะลารายงานสถานการณ์ โควิด-19 

จ.ยะลา วันที่ 12 ก.พ. ว่ามีจำานวน 59 ราย อ.เมืองฯ 33 ราย, 

อ.ยะหา 7 ราย, อ.เบตงและบันนังสตา อำาเภอละ 6 ราย, อ.กา

บัง 4 ราย, อ.กรงปินัง 3 ราย ไม่มีเสียชีวิต จำานวนผู้ติดโค

วิด-19 ที่เพิ่มขึ้น พบว่ามาจากการร่วมกิจกรรมครอบครัวและ

หน่วยงานกว่า 30 ราย ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นมีจำานวนผู้ติดเชื้อ

จำานวนเลขตัวเดียวมาร่วม 2 สัปดาห์

นอกจากนั้นมีรายงานว่า นายนพปฏล มุณีรัตน์ ผอ.รร.

คณะราษฎรบำารุง จ.ยะลา ได้ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากพบว่ามีผู้

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน โดย

ประกาศปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 ก.พ.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลง

นนทบุรีเชิญฉีดเข็ม 3 Moderna 

นนทบุรี • สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีประกาศ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญลงทะเบียน

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna (booster) ผ่านระบบนนท์

พร้อม คุณสมบัติ คนไทยท่ีมีทะเบียนบ้านหรือพักอาศัยใน

จังหวัดนนทบุรี คนไทยที่มีสถานที่ทำางานตั้งอยู่ ในจังหวัด

นนทบุรี

เงื่อนไข 1.ฉีด Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 

2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน (ก่อน 17 มกราคม 2565) 2.ฉีด 

Sinovac มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

(ก่อน 17 มกราคม 2565) 3.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm 

เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 

3 เดือน (ก่อน 17 พฤศจิกายน 2564) 4.ฉีด AstraZeneca เข็ม 

1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

(ก่อน 17 สิงหาคม 2564) 5.ฉีด Pfizer ครบ 2 เข็ม โดยฉีด

เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน 17 สิงหาคม 2564) 6.ฉีด 

Moderna ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็มที่ 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

(ก่อน 17 สิงหาคม 2564) 7.ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm 

เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 17 

พฤศจิกายน 2564) 8.ฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็ม โดยฉีด

เข็มที่ 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 17 พฤศจิกายน 2564)

ลงทะเบียนตั้งแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวัน

ที่ 16 กุมภาพันธ์ ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะ

เต็มจำานวน) ทาง https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/

nontpr.../vcevent/slot/59

ฉีดวัคซีนที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 17 

กุมภาพันธ์ 2565 จำานวน 5,000 คน เวลา 09.00-12.00 น. 

เป็นการลงทะเบียนแบบทราบวันนัดและสนามฉีดชัดเจนแล้ว 

ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะ

แสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตาม

เวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

‘โควิด’ เรือนจำาสีแดง 16 แห่ง 

ราชทัณฑ์ • นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ในเรือนจำาและทัณฑสถาน ข้อมูลวันที่ 11 ก.พ.2565 

เวลา 16.00 น. พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 131 ราย เป็นการ

พบในห้องแยกกักโรค 88 ราย และพบในเรือนจำาสีแดง 43 

ราย จึงมีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ทั้ง

สิ้น 771 ราย เป็นกลุ่มสีเขียว 87.7%, กลุ่มสีเหลือง 12.2%,  

กลุ่มสีแดง 0.1% มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 86,136 ราย 

หรือ 96.3% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 89,401 ราย โดย

ไม่มีรายงานการเสียชีวิตติดต่อกันเป็นวันที่ 13 จึงมีผู้เสียชีวิต

สะสมอยู่ที่ 190 ราย หรือ 0.21% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์กล่าวว่า พบเรือนจำาระบาดเพ่ิม 1 แห่ง

คือ เรือนจำาจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นเพียงการระบาดซ้ำาในแดน

บางส่วนเท่านั้น ส่งผลให้มีจำานวนเรือนจำาสีขาว 126 แห่ง 

และเรือนจำาสีแดง 16 แห่ง โดยมีเรือนจำาสีแดงส่วนหนึ่งที่

สามารถลดการระบาดและอยู่ในแผนสิ้นสุดการระบาดของ

โรค (แผน EXIT) แล้ว จำานวนรวมถึง 9 แห่ง คือ เรือนจำา

จังหวัดอุทัยธานี, เรือนจำาอำาเภอแม่สะเรียง,  ทัณฑสถาน

บำาบัดพิเศษขอนแก่น, เรือนจำาอำาเภอหลังสวน, เรือนจำา

จังหวัดระนอง, เรือนจำาจังหวัดหนองคาย, เรือนจำาจังหวัด

มุกดาหาร, เรือนจำาจังหวัดภูเก็ต, เรือนจำาจังหวัดพังงา ซึ่งจะ

ทยอยพ้นจากการระบาดอย่างต่อเนื่องในเร็วๆ นี้  ขณะที่การ

ดำาเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังนั้น ปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่ยังอยู่

ในเรือนจำาและทัณฑสถานได้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสแล้ว

จำานวน 248,980 ราย หรือคิดเป็น 91.35% ของจำานวนผู้ต้อง

ขังทั้งหมด 272,533 ราย.

ย้อนเกล็ด

ก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล ส่วนจะ

ตรวจสอบประเด็นไหน รัฐบาลก็มีหน้า

ที่ชี้แจง 

“ท่านนายกฯ ก็สั่งการแล้วว่าให้                                                         

เตรียมการ อย่างเรื่องข้าวของแพงไม่มี

ปัญหา หลายกระทรวงจะช่วยกันตอบ 

ท่านนายกฯ ก็จะช่วยตอบ กระทรวง

เกษตรฯ ก็จะช่วยตอบ ผมก็จะช่วยตอบ 

และรัฐมนตรีพลังงานก็จะช่วยตอบ 

เพราะมันสัมพันธ์กัน มันไม่ได้แพงมา

เพราะกระทรวงใดกระทรวงหนึง่ แตม่นัมี

ทีม่า ตน้ทนุน้ำามนัแพง อะไรตอ่มอิะไร แต่

ในส่วนกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้เราเข้าไป

กำากับควบคุมราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่

ทรงตัว แล้วก็ลดลงมาหลายตัว ราคาหมู

ลดลงทกุวัน ตัวเลขเฉลีย่ผมมตัีวเลขทกุวัน 

ผมตดิตามตลอด หมเูนือ้แดงลดลงมาจาก 

200 เหลือ 149-150 แล้วขณะนี้” 

นายจุรินทร์กล่าวถึงเสถียรภาพ

รัฐบาล ว่า ตอบไม่ถูกว่าจะเกิดอุบัติเหตุ

ทางการเมืองกับรัฐบาลหรือไม่ อย่างไร 

แต่อย่างน้อยที่สุดเสถียรภาพรัฐบาล ใน

สถานการณ์ปัจจุบันขึ้นอยู่กับ 2 ประเด็น 

1.สถานการณ์ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

และ 2.สถานการณ์ในสภา สำาหรับใน ครม. 

คงจะเห็นความคืบหน้าว่านายกรัฐมนตรี

ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ได้พยายามหา

ทางคลี่คลายปัญหาไปได้ระดับหนึ่งแล้ว 

ส่วนในสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน้าที่ของ 

วิปทีจ่ะต้องไปดำาเนนิการ เพื่อให้สภาเดิน

หน้าต่อไปได้ นำากฎหมายรัฐบาลให้ผ่าน

ความเห็นชอบของสภาไปให้ได้ เพราะ

กฎหมายเป็นเครื่องมือของการเดินหน้า

นโยบาย และนโยบายบางอยา่งตอ้งอาศยั

กฎหมายจึงจะทำาได้              

อภิปรายแบบตัดแปะ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานกันายกรฐัมนตร ีกลา่วถงึกรณี

ทีน่ายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง เลขาธิการ

พรรคเพ่ือไทย ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม 

แถลงรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิ                                                         

ภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022) ต้อน 

รับผู้นำานานาชาติสู่ไทยในเดือน พ.ย.นั้น

ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะต้องเจอทั้งศึกใน

และศึกนอกว่า การที่พรรคการเมืองมี

หลายกลุ่มหลายก๊วน และมีการแยกตัว

ออกไปอยู่กับพรรคอื่นนั้น ถือเป็นเรื่อง

ปกตทิางการเมอืง ซึง่เรื่องนีพ้รรคเพื่อไทย

เองน่าจะเข้าใจดีที่สุด เพราะไม่ว่าจะเป็น

สมัยพรรคไทยรักไทย มาจนถึงพรรคพลัง

ประชาชน หรอืพรรคเพื่อไทย ลว้นมหีลาย

กลุ่มหลายก๊วน จนต้องแยกแกนนำาพรรค

แต่ละคนไปคุมแต่ละก๊วนมาแล้ว

“เรียกได้ว่าเกิดปัญหามากกว่า

พรรคพลงัประชารฐัด้วยซ้ำา ดังนัน้ไมอ่ยาก

ใหค้ณุประเสรฐิรบีมโนไปเองวา่พรรคพลงั

ประชารัฐจะต้องเป็นเหมือนพรรคเพื่อ

ไทย  เพราะอย่างนอ้ยอดุมการณท์างการ

เมือง โดยเฉพาะความเด็ดขาดกับการ

ทุจริตคอร์รัปชันนั้น ไม่เหมือนกับพรรค

เพื่อไทย  ที่มีอดีตรัฐมนตรีถูกตัดสินจำาคุก

อย่างแน่นอน”

นายธนกรกล่าวอีกว่า ยืนยันว่าวัน

นี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังทำาหน้าที่นายกฯ ใน

การบริหารประเทศเพื่อแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนให้กับประชาชน และไม่มีความ

จำาเป็นใดๆ ที่จะต้องยุบสภา เพราะไม่

เกิดประโยชน์อะไรเลยกับประชาชน มี

แต่จะต้องเสียงบประมาณในการจัดการ

เลือกตั้งใหม่ เพียงเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของพรรคการเมอืงบางพรรค คน

บางกลุ่ม ที่แอบหวังว่าจะมีโอกาสได้เข้า

มาบริหารประเทศบ้าง ขณะที่พรรคร่วม

รัฐบาลนั้นก็ยังเหนียวแน่น คงมีแต่พรรค

ร่วมฝ่ายค้าน ที่พยายามยุยงรายวัน หวัง

จะใหเ้กดิการเปลีย่นขัว้ทางการเมอืงให้ได ้

ทั้งๆ ที่รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นแค่ความฝัน แต่

ก็ยังขอให้ได้ฝัน

“แม้ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่น

ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

เป็นรายบุคคล ซึ่งจะทำาให้ไม่สามารถยุบ

สภาได ้แตก่ไ็มม่คีวามจำาเปน็ทีท่า่นนายกฯ 

จะตอ้งยบุสภา เพราะรฐับาลชดุนี้ไม่ไดท้ำา

อะไรผิด รัฐบาลพร้อมชี้แจงฝ่ายค้านทุก

ประเด็น และจะใช้ โอกาสนีท้ำาความเขา้ใจ

กับประชาชนด้วย ที่สำาคัญ การอภิปราย

ไม่ไว้วางใจในหลายครั้งที่ผ่านมาของ

ฝ่ายค้าน ได้พิสูจน์ให้ประชาชนเห็นแล้ว

ว่า เป็นการอภิปรายแบบตัดแปะ เพราะ

ข้อมูลที่นำามาอภิปรายนั้นไร้น้ำาหนัก มีแต่

ข้อกล่าวหาและการสาดโคลน ไม่ได้เกิด

ประโยชน์หรือสาระอะไรให้กับประชาชน

และบ้านเมืองเลย” นายธนกรกล่าว

นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร 

พรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวถึงกระแสข่าว 

ส.ส.ในพรรคเตรียมร่วมอภิปรายทั่วไป

แบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

152 ในวันที่ 17-18 ก.พ.นี้ ว่ายังไม่มี ยัง

ไม่ได้ยินใครพูดถึงว่าจะไปร่วมอภิปราย

ตามที่มีกระแสข่าว แต่โดยหลักการเรื่อง

การอภิปรายเป็นเอกสิทธิ์ของผู้แทนฯ ย้ำา

ว่าเวลานี้ยังไม่ได้ยิน

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมี ส.ส.ในพรรค

ไปอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล 

อาจมีเสียงวิจารณ์ถึงความเหมาะสม 

เพราะกอ่นหนา้นีร้ะบวุา่ยงัอยูฟ่ากรฐับาล 

นายไผก่ลา่ววา่ เรายงัไมเ่คยพดูสนบัสนนุ

หรือไม่สนับสนุนรัฐบาล โดยระบุถึงยืน

จดุยนืการทำางานของเราคือเพื่อประโยชน์

ของประชาชน

หนุนจัดการ ส.ส.สันหลังยาว 

นายไผ่กล่าวถึงความคืบหน้าโครง 

สร้างการทำางานพรรคเศรษฐกิจไทยว่า 

เรายังไม่รีบเปิดตัว ขณะนี้อยู่ระหว่าง

เตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆ ที่ต้องทำาตาม

ขั้นตอนให้ถูกต้อง ก่อนที่จะจัดประชุม

พรรค เพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ทำาหน้าที่

ในพรรค ส่วนจะเปิดตัวได้ภายในเดือน 

เม.ย.นี้หรือไม่ ต้องดูสถานการณ์และ

ความพร้อมในพรรคก่อน

ขณะที่นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้

ชว่ยรฐัมนตรปีระจำานายกรฐัมนตร ีกลา่ว

ถึงกรณีนายสมชาย แสวงการ สมาชิก

วุฒิสภา เสนอให้มีการรวบรวมข้อมูล

เพื่อยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ

ศาลฎีกา ฟันจริยธรรม ส.ส.ทำาสภาล่ม

ว่า เรื่องดังกล่าวตนนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่ง

กับนายสมชาย ว่าถึงเวลาท่ีประชาชน

ผู้เป็นนายจ้างตัวจริงเสียงจริงจะต้อง

ดำาเนินการจัดการกับพวก ส.ส.สันหลัง

ยาวเสียที เพราะทุกคนรับเงินเดือนครบ

ทุกบาททุกสตางค์ แต่ไม่ยอมทำางานตาม

ทีน่ายจา้งนัน้ได้ว่าจา้งไว้ แบบนีเ้ปน็อนัวา่ 

ส.ส.เหล่านี้ทุจริตต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง 

ผิดต่อจรรยาบรรณ การทำาหน้าที่อย่าง

ยิ่ง ส.ส.อันได้ชื่อว่าผู้ทรงเกียรติ แต่เวลา

นี้หลายคนทำาตัวยิ่งกว่ากุ๊ยข้างถนนเสีย

อีก ถึงเวลาทำางานก็ไม่ทำางาน ซ้ำายังเอา

หนา้ทีก่ารงานมาเป็นเครื่องมือตอ่รองเพื่อ

ผลประโยชนข์องตัวเองและนายใหญข่อง

ตัวเอง แบบนี้จะอยู่ไปทำาอะไร  

“จิตสำานึกความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ของคนที่เป็นผู้แทนประชาชนต้อง

มีมากกว่านี้ สภานิติบัญญัติมิใช่เวทีที่จะ

มาใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการ

เมือง  หวังตีกินเพื่อผลการเมืองของฝ่าย

ตัวเอง ส.ส.ประเภทนี้คงต้องฝากพี่น้อง

ประชาชน ได้พิพากษาลงโทษ อย่าได้

เลือกกลับเข้ามาเป็น ส.ส.ให้สกปรกรก

รุงรังในสภาอันทรงเกียรติอีกเลย” นาย

เสกสกลกล่าว

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิด

เผยว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ 

แสดงความขอบคุณหลายฝ่าย รวมทั้ง 

ส.ว. ที่แสดงความห่วงใย แต่แนะนำาว่า

วิจารณ์ ได้ แต่ไม่ประสงค์จะให้ ใครมา

ก้าวก่ายงานของสภา ส่วนคนทั้งหลาย

ที่แนะนำาให้มีการแก้ระเบียบของสภา 

คงไม่ได้มีความจำาเป็น เพราะระเบียบ

ไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่พฤติกรรมคน 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายประชาชนใน

ฐานะผูม้สิีทธิเลอืกต้ังเขาดูอยู ่ชาวบา้นจะ

ใชด้ลุพนิจิตดัสนิเองในวนัทีเ่ขาไดเ้ขา้คหูา 

อย่าด้อยค่าสภาผู้แทนราษฎรพร่ำาเพรื่อ 

ให้สภาถูกมองในแง่ลบ เพราะอย่างไร

ก็ตามสภาคือเสาหลักทางประชาธิปไตย

ของระบบนี้

“ท่านชวนย้ำาว่า สมาชิกส่วนใหญ่

ยังร่วมมือด้วยดี โดยภาพรวมเชื่อมั่น

ภารกิจและกิจการของฝ่ายนิติบัญญัติ

สามารถดำาเนินไปได้ตามปกติ โดยเฉพาะ

จนถึงปัจจุบันร่างกฎหมายอันเป็นกลไก

เครื่องมือของภาครัฐก็สามารถผ่านไปได้

ทุกฉบับ ไม่มีตกค้าง ที่ต้องขออภัยก็คือ

หนว่ยงานของรฐัทีม่ารอชีแ้จงท่ีสภา ตอ้ง

เสียเวลาเนื่องจากสภาล่ม หวังว่าทุกฝ่าย

จะร่วมมือกันโดยมองผลประโยชน์ของ

ประเทศชาตแิละประชาชนเปน็เป้าหมาย

สูงสุด” นายอิสระกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่                                                                

นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ฐานะผู้ประ 

สานงานกลุ่ม 16 เปิดตัวกลุ่ม ส.ส.พรรค

เล็ก รวมถึงพรรค ส.ส.พรรคฝ่ายค้านบาง

ส่วน รวม 16 คน โดยมีนายพิเชษฐ สถิร

ชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) เป็นหัวหน้านั้น ล่าสุด ท่ี

พรรคชาติพัฒนา นายสมัคร ป้องวงษ์ 

ส.ส.สมุทรสาคร พรรคชาติพัฒนา กล่าว

ว่า ในกรณีที่มีชื่อสมัครไปปรากฏในกลุ่ม 

16 ทีอ่อกมาเรยีกรอ้งทางการเมอืง อา้งองิ

จากสื่อที่ ได้เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ตนขอ

ปฏิเสธว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม

การเมืองดังกล่าวแต่อย่างใด โดยยังคง

ทำางานกับพรรคชาติพัฒนาตามปกติ จึง

ขอแจ้งให้ทราบ.

‘บิ๊ก ปชป.’

ไม่มีใครแตกออกไปและมีคนรุ่นใหม่เติม

เข้ามาด้วย ภาคอีสานก็มีคนใหม่ๆ เข้า

มาหลายคน ภาคกลางก็ได้มาอีกหลาย

จังหวัด เมื่อไม่กี่วันนี้เพิ่งเคาะไปอีก 1 

จังหวัด เพิ่มจาก 3 เขตเป็น 4 เขต ได้

ตัวครบแล้ว และเป็นผู้ที่มีศักยภาพมาก

“ในการพิจารณาตัวผู้สมัครของ

พรรคอาจจะใช้เวลานานข้ึน และข้ันตอน

การพิจารณาอาจจะยากข้ึนกว่าช่วงท่ีผ่าน

มา เพราะมีผู้สนใจและเสนอตัวลงสมัคร

รับเลือกต้ังมากข้ึน แทนท่ีเขตหน่ึงจะมีผู้

สนใจ 1 ท่าน หรือมีคนเก่าอยู่คนเดียว 

หรือมีคนใหม่เข้ามาคนเดียว กลายเป็นว่า

มี 2-3 คน พรรคก็อาจจะต้องใช้ดุลพินิจ 

และก็จะต้องพิจารณาไปตามข้ันตอน

กระบวนการข้อบังคับให้มีความชัดเจน” 

เมื่อถามว่า ด้วยเหตุดังกล่าวแสดง

ว่าพรรคประชาธิปัตย์กระแสดีข้ึนใช่หรือ

ไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า มีบ้างในบางพ้ืน                                                        

ท่ีท่ีเคยบอกว่าไม่คิดจะลงสมัครแล้ว พอ

ช่วงหลังก็อาจจะเปล่ียนความคิด ซ่ึง

ตรงน้ีพรรคให้ โอกาสทุกคน รวมท้ังคน

ใหม่ด้วย ยกเว้นบางกรณีท่ีคนใหม่เขา

เดินไปไกลแล้วจนเป็นท่ีรับรู้กัน คนเก่าก็

สนับสนุน พรรคก็จะต้องมาหาทางออก

ให้ต่อไป โดยไม่ท้ิงใคร โดยหลักการก็จะ

พิจารณาต่อไปเพียงแต่อาจจะต้องอดทน

รอตามกระบวนการบ้าง ซ่ึงเป็นเร่ือง

ธรรมดา ประชาธิปัตย์เจอมาหลายยุค

หลายสมัยแล้ว 

“ยามท่ีพรรคตกต่ำาไม่ค่อยมีใคร

อยากลง ต้องไปอ้อนวอนให้มาช่วยกันลง

สมัครในนามพรรค แต่พอยามท่ีพรรคดี

ข้ึนก็เร่ิมมีการแย่งกันลง พรรคก็ต้องแก้

ปัญหาไปอีกแบบหน่ึง ซ่ึงเรื่องน้ีเป็นเรื่องท่ี

เราเข้าใจได้ ไม่ตำาหนิใคร เพราะเป็นหน้าท่ี 

กก.บห.พรรคจะต้องพิจารณาในส่ิงท่ีดีท่ีสุด

ให้กับประชาชนในเขตเลือกต้ังน้ันๆ และ

ต้องพิจารณาในส่ิงท่ีดีท่ีสุดสำาหรับพรรค 

เพราะพรรคลงสมัครรับเลือกต้ัง ก็หวังท่ี

จะได้ท่ีน่ัง การได้ท่ีน่ังจะนำาไปสู่การท่ีจะ

สามารถนำานโยบายของพรรคไปปฏิบัติ

ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนได้ จึงต้อง

พิจารณาไปตามหลักน้ี โดยยึดข้อบังคับ

พรรคเป็นข้ันตอนกระบวนการพิจารณา”

ถามต่อว่า ไม่ว่าจะมีการยุบสภา

เกิดข้ึนเมื่อใด พรรคประชาธิปัตย์พร้อม

แล้วใช่หรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า ก็

ต้องพร้อม ท่ีจริงก็พร้อมมาระดับหน่ึง

แล้ว เพราะเราอยู่ในวงการเมือง พออ่าน

การเมืองออกและพอเข้าใจว่าเป็นอย่างไร

ท้ังน้ี นายจุรินทร์กล่าวด้วยว่า ส่ิง

หน่ึงท่ีพรรคจะต้องเดินหน้าต่อไป คือ

การเตรียมการเร่ืองนโยบาย เพ่ือใช้นำา

เสนอในการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังหน้า ซ่ึง

มีความคืบหน้ามากแล้ว เพราะพรรคมี

ประสบการณ์และมีนโยบายท่ีเป็นฐานราก

ของพรรคมาโดยต่อเนื่อง จะได้ต่อยอดต่อ

ไป ท่ีสำาคัญก็คือนโยบายของประชาธิปัตย์

จะเป็นนโยบายท่ีจับต้องได้ แก้ปัญหาจริง

ได้ และจะต้องทำาได้ไว ทำาได้จริง โดยเมื่อ

ถึงเวลาก็จะประกาศให้ได้รับทราบ

ด้านนายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ อดีต 

ส.ส.นครศรีธรรมราช ท่ีเ พ่ิงลาออก

จากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวถึงกรณีโดนนายจุรินทร์พาดพิงว่า

ได้สละสิทธ์ิการลงสมัครรับเลือกต้ังไป

แล้วหลังจากแพ้การเลือกต้ังปี 2562 ว่า

นายจุรินทร์พูดความจริงไม่หมด เพราะ

หลังจากเลือกต้ังปี 2562 ส.ส.และอดีต 

ส.ส.นครศรีธรรมราชท้ัง 8 คน หารือกัน

และมีความเห็นว่าต้องการให้ตนลงสมัคร

นายก อบจ.นครศรีธรรมราชในนามพรรค

ประชาธิปัตย์ ตนจึงได้เดินหาเสียงเป็น

เวลา 1 ปี 

แต่เม่ือ ส.ส.นครศรีธรรมราช

ท้ังหมด ไม่สามารถสร้างความเป็นเอกภาพ

ในการช่วยผู้สมัครในนามพรรคได้ เพราะ

มีน้องชาย ส.ส.ของพรรคอีกคนหน่ึงไปลง

สมัครด้วยในนามพรรคอื่น ตนจึงตัดสิน

ใจถอนตัวจากการลงสมัครนายก อบจ.

ในนามพรรคไป โดยให้ผู้อื่นท่ีประสงค์จะ

ลงในนามพรรคลงแทน และได้แจ้งต่อ

พรรคว่า ถ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชยัง

มี 8 เขตเลือกต้ังเหมือนเดิม จะสละสิทธ์ิ

ไม่ลงสมัครรับเลือกต้ัง แต่มีเงื่อนไขว่าถ้า

หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายเพ่ิมเป็น 

9 เขตเลือกต้ัง ตนขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเสนอ

ตัวลงสมัครรับเลือกต้ังอีกคร้ังหน่ึงในพ้ืนท่ี

เดิม โดยได้ทำาหนังสือแจ้งความจำานงต่อ

หัวหน้าพรรคไว้ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ย.2564 

“ดังน้ันการท่ีอ้างว่าผมสละสิทธ์ิ

ไปแล้วน้ัน เป็นการพูดความจริงเพียง

คร่ึงเดียว ซ่ึงในข้อเท็จจริงผู้บริหารพรรค

ไม่เคยเรียกผมมาสอบถามหรือพูดคุยแต่

ประการใด เป็นการตัดสินใจของผู้บริหาร

พรรคโดยพลการ ไม่ผ่านข้ันตอนของ

พรรค ส่วนการอ้างว่าถ้าผมไม่ใจร้อน

ลาออกไปเสียก่อนก็จะได้เป็น 1 ใน 9 ผู้

สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัด

นครศรีธรรมราช เป็นการพูดให้ดูดีเท่าน้ัน 

ท้ังท่ีความจริงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ เพราะ

เขตเลือกต้ังท่ีผมแสดงความจำานงไว้ พรรค

ได้เปิดตัวผู้สมัครไปแล้ว จึงไม่มีสิทธ์ิได้ลง

สมัคร เป็น 1 ใน 9 ตามท่ีกล่าวอ้างกัน 

จึงขอช้ีแจงข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน ความ

จริงเป็นอย่างไรล้วนรู้แก่ใจดี ผมไม่อยาก

ตอบโต้รายวัน และไม่อยากทำาให้พรรค

ประชาธิปัตย์เสียหาย ยังรักและผูกพันต่อ

พรรคเสมอ” นายสุรเชษฐ์กล่าว.

โควิดนิวไฮ!

ขณะที่สถานการณ์ โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 

408,896,150 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 

5,820,521 ราย

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ

มากท่ีสุด ได้แก่ กทม. 3,233 ราย, 

สมุทรปราการ 949 ราย, นนทบุรี 841 

ราย, ชลบุรี 813 ราย, ภูเก็ต 478 ราย, 

นครปฐม 383 ราย, นครศรธีรรมราช 367 

ราย, ปทุมธาน ี364 ราย, สมุทรสาคร 350 

ราย และนครราชสีมา 336 ราย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้า

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา 

คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า โค

วิด-19 อัตราการป่วยตายในประเทศไทย

นับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้น

มา สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยได้

เปลี่ยนแปลงจากสายพันธุ์เดลตามาเป็น

สายพันธุ์ โอมิครอน เราจะเห็นได้ชัดเจน

ว่าอัตราการป่วยตาย หมายถึงจำานวนผู้

เสียชีวิตต่อสัปดาห์ กับจำานวนที่ตรวจพบ

ยืนยันด้วย RT-PCR จะอยู่ที่ประมาณ

เกือบ 0.2% แสดงว่ามีผู้ป่วยท่ียืนยัน

ด้วย RT-PCR 1,000 ราย จะเสียชีวิต

ประมาณ 2 ราย ถึงแม้จำานวนผู้ป่วยจะ

เพิ่มขึ้น อัตราการป่วยตายก็ยังคงอยู่ที่

เดิม จำานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น จำานวนผู้เสีย

ชีวิตก็จะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อมาคิดเป็นอัตรา

การปว่ยตายแลว้ ตวัเลขยงัคงอยูแ่บบเดมิ 

ดังแสดงในรูป

หลายคนอาจจะกล่าวอ้างว่าการ

ปว่ยเพิม่วนันี ้กวา่จะปว่ยหนกัถงึเสยีชีวติ

ใช้เวลาเฉลี่ย 8-12 วัน อัตราการป่วย

ตายสัปดาห์นี้ อาจจะอยู่เยื้องกับสัปดาห์

ที่ผ่านมา แต่จากข้อมูลนี้เปรียบเทียบให้

เหน็ตัง้แตส่มยัสายพนัธุเ์ดลตา ในรปูแบบ

เดียวกัน ให้เห็นว่าอัตราการป่วยตายของ

สายพันธุ์ โอมิครอนลดลงมากกว่าสาย

พันธุ์เดลตาอย่างแน่นอน เพราะในช่วง

สายพันธุ์เดลตาจะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 1.5 

เปอร์เซ็นต์ 

เราคงไม่อยากใหมี้การปว่ยตาย ถงึ

แมว้า่จะนอ้ยลง สว่นใหญผู่ท้ีเ่สยีชวีติกย็งั

อยู่ในกลุ่ม 608 หรือกลุ่มเสี่ยงอยู่นั่นเอง 

กลุ่มเสี่ยงจึงเป็นกลุ่มที่จะต้องดูแลเป็น

พเิศษ และมีมาตรการในการปอ้งกนัอยา่ง

เข้มงวด ไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโดยภาพรวม

ว่า ขณะนี้เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี รับ

วคัซีนเขม็ท่ี 1 จำานวน 4,129,663 คน คดิ

เป็น 95.11%, เขม็ท่ี 2 จำานวน 3,100,458 

คน คดิเป็น 71.41% ส่วนภาพรวมครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนแล้ว

จำานวน 1,027,269 ราย โดยได้รับวัคซีน

เข็มที่ 1  แล้ว 99.99%, เข็มที่ 2 79.45% 

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม เน้นย้ำาขอให้ทุกโรงเรียนเป็น

พื้นที่ปลอดภัย ขณะที่วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 รวม 16,330 ราย จำาแนกเป็น 

ผู้ปว่ยจากในประเทศ 16,180 ราย, ผู้ปว่ย

มาจากตา่งประเทศ 150 ราย, ผูป้ว่ยสะสม 

354,010 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 

หายป่วยกลับบ้าน 9,205 ราย   หายป่วย

สะสม 268,046 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 

2565) ผู้ป่วยกำาลังรักษา 118,493 ราย 

เสียชีวิต 25 ราย

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ระบุเพิ่มเติมว่า การเปิดเรียน on-site 

ท่านนายกฯ ขอให้เน้นย้ำา 6 มาตรการ

หลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม

งวด สำาหรับ 6 มาตรการหลัก DMHT-

RC ได้แก่ เว้นระยะห่าง (Distance) สวม

หน้ากาก (Mask Wearing) ล้างมือ (Hand 

Washing) คัดกรองวัดไข้ (Testing) ลด

การแออัด (Reducing) ทำาความสะอาด 

(Cleaning) สว่น 6 มาตรการเสรมิ SSET-

CQ ไดแ้ก ่ดแูลตนเอง (Self-Care) ใชช้อ้น

กลางส่วนตัว (Spoon) กินอาหารปรุงสุก

ใหม่ (Eating) เช็กอินผ่าน APP ไทยชนะ 

(Track) สำารวจตรวจสอบ (Check) กักกัน

ตัวเอง (Quarantine) สำาหรับ 7 มาตรการ

เข้มงวดได้แก่ 1.ประเมิน TSC+ (Thai 

Stop Covid+) และรายงานผลผ่าน MOE 

Covid 2.กิจกรรมแบบกลุ่มย่อย (Small 

Bubble) 3.จัดระบบให้บริการอาหารตาม 

หลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนา 

การ 4.อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์                                                                                                   

มาตรฐาน 5.แผนเผชิญเหตุและมีการซัก 

ซ้อม (School Isolation) 6.ควบคุมดูแล

การเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน (Seal 

Route) 7.School Pass สำาหรับนักเรียน 

ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

“นายกฯ เน้นย้ำาดำาเนินการฉีด

วัคซีนให้ครอบคลุมโดย ขอให้ โรงเรียน

เ ป็นพื้น ท่ีปลอดภัย อีก ท้ังขอให้ยึด

หลัก 6-6-7 และให้ดูแลเด็กนักเรียนให้

ครอบคลุมที่สุด และจำาเป็นต้องปฏิบัติ

ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้

ก็ได้มีการระดมเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ไป

อย่างคืบหน้ามากแล้ว” นายธนกรกล่าว

ขณะท่ีนายที โดรส อัดฮานอม 

กีบรีเยซุส ผู้อำานวยการองค์การอนามัย

โลก (ดับเบิลยูเอชโอ) กล่าวเมื่อวันที่ 11 

ก.พ.ว่า จากการคาดการณ์ของเรา ระยะ

รุนแรงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 

อาจสิ้นสุดลงได้ในปีนี้ หากประชากรโลก 

70% (เป้าหมายกำาหนด) ได้ฉีดวัคซีน

ต้านโควิด-19 ภายในกลางปีนี้ราวเดือน

มิถุนายน-กรกฎาคม

ดับเบิลยูเอชโอคาดว่าวัคซีนนี้จะมี

ราคาทีต่่ำากวา่เดมิ และมขีอ้จำากดัดา้นการ

จัดเก็บลดลง ซึ่งคาดว่าวัคซีนดังกล่าวจะ

พร้อมสำาหรับการทดสอบทางคลินิกใน

เดือนพฤศจิกายนนี้ และอาจได้รับการ

อนุมัติในปี 2024.

‘ประยุทธ์’

ยอดใชจ้า่ยสะสม 20,612.3 ลา้นบาท แบง่                                                

เป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 10,433.8 

ลา้นบาท และรฐัรว่มจา่ยสะสม 10,178.5 

ล้านบาท 2.โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 4 มี

ผู้ ใช้สิทธิสะสม 11.32 ล้านคน ยอด                               

ใช้จ่ายสะสม 2,248.45 ล้านบาท และ  

3.โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการ 

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้

ใช้สิทธิสะสม 0.87 ล้านคน ยอดใช้จ่าย

สะสม 171.80 ล้านบาท

ในส่วนของโครงการคนละครึ่ง 

ระยะที่ 4 ที่ ได้เปิดลงทะเบียนสำาหรับ

ประชาชนท่ัวไปท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

คนละครึ่ง ระยะท่ี 3 (ประชาชนท่ัวไป) 

เมื่อวันท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2565 เป็นวันแรก 

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบแล้วจำานวน 29 

ลา้นสิทธ ิซ่ึงประชาชนท่ัวไปท่ีลงทะเบียน

โครงการ ระยะที่ 4 สำาเร็จ จะสามารถ

เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 

ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ในส่วน

ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 3 ยังสามารถกดยืนยันสิทธิ

เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 4 ผ่านแอปพลิ

เคชัน “เปา๋ตงั” อยา่งตอ่เนื่อง โดยจะตอ้ง

เริม่ใชส้ทิธโิครงการระยะที ่4 ภายในวนัที ่

28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หาก

พ้นกำาหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ 

“ประชาชนส่วนใหญ่ชื่นชมมาตรการ

ลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ของรัฐ ขอบคุณรัฐบาล ขอบคุณนายกฯ

ในมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 

ช่วยประคับประคองการบริโภค ทำาให้

ประชาชนมีการวางแผนการใช้จ่ายที่ดี

ขึ้น กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้คล่องตัว

มากขึ้น สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New 

Normal เศรษฐกิจชุมชนก็ค่อยๆ ขยายตัว 

ประชาชนและรา้นคา้ไดป้ระโยชนร์ว่มกนั 

เป็นไปตามความตั้งใจของรัฐบาลในการ

พลิกโฉมประเทศไทย เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

และสังคมสู่อนาคต” นายธนกรกล่าว

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า สำานักงบประมาณได้รายงานให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ทราบถึงภาพรวมการใช้

จ่ายงบประมาณประจำาปี 2565 โดยพบ

ว่า ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2564) ทั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจำาและรายจ่าย

ลงทุน มีการเบิกจ่าย ก่อหนี้ผูกพันสูงกว่า

เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์

โควิด-19 ท่ียังแพร่ระบาด ยังส่งผลให้

หลายหน่วยงานต้องปรับแผนการปฏิบัติ

งานและการใช้จ่ายให้ เหมาะสมกับ

สถานการณ์ ทำาให้บางส่วนมีการเบิกจ่าย

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนนี้นายก

รัฐมนตรีได้กำาชับให้แต่ละกระทรวง หรือ

หน่วยงานพิจารณาแนวทางการดำาเนิน

งาน กำาหนดโครงการต่างๆ ที่สอดคล้อง

กับปริบทใหม่ หรือ New Normal เพื่อ

ให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้า

หมาย

รองโฆษกรัฐบาลเผยว่า เพื่อให้

เม็ดเงินงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

และมีส่วนสำาคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

จากผลกระทบโควิด-19 นายกรัฐมนตรี

ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงและหน่วยงาน

ดำาเนินการตามข้อเสนอแนะของสำานัก

งบประมาณ คอืใหมี้การเรง่รดัการดำาเนนิ

การจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุนรายการปีเดียว 

โดยใหก้อ่หนีผู้กพนัใหเ้สรจ็ภายในไตรมาส

ที่ 2 ของปีงบประมาณ (ม.ค.-มี.ค.2565) 

และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด รัฐมนตรีท่ี

กำากับดูแล  หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม

กฎหมาย กำากับหน่วยรับงบประมาณ 

ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินการ

ปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็น

ไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ซึ่งสำานัก

งบประมาณนำาผลการเบิกจ่ายท่ีเกิดขึ้น

มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบ

ประมาณปี 2566 ด้วย

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำาหรับผล

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบ

ประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 

2565 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.2564) มีการเบิกจา่ย

งบประมาณไปทั้งสิ้น 9.86 แสนล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 31.83 ของงบประมาณ

รวม 3.1 ลา้นลา้นบาท มีการกอ่หนีผู้กพนั

แล้ว 1.13 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

36.46 สูงกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 1.83 

และร้อยละ 2.38 ตามลำาดับ

ทั้งนี้  แยกเป็นการเบิกจ่ายงบ

ประมาณรายจ่ายประจำา 8.89 แสนล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 35.70 จากวงเงินงบ

ประมาณรายจ่ายประจำารวม 2.49 ล้าน

ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 8.98 แสน

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 36.07 สูงกว่าเป้า

หมาย รอ้ยละ 1.70 และรอ้ยละ 0.74 ตาม

ลำาดบั ในสว่นของการเบกิจา่ยงบลงทุน มี

การเบิกจ่าย 9.70 หมื่นล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 15.95 ของวงเงินรายจ่ายลงทุน

ทั้งหมด 6.08 แสนล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน

แล้ว 2.31 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

38.04 สงูกวา่เปา้หมายรอ้ยละ 2.95 และ

ร้อยละ 9.08 ตามลำาดับ.
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คิดวาจะเปนการเปดแผล ดวยการนําเสนอขอมูลที่ประชาชนอยากรับรู อะไรที่

รัฐบาลซุกไวใตพรมอาจจะนํามาเปดเผยในครั้งนี้ และอาจจะสั่นคลอนรัฐบาลได

ในระดับหนึ่งเหมือนกัน

ารเมืองรอบสัปดาหตอจากน้ีมีเร� องใหตองติดตาม น่ันคือ

การประชุมสภาผูแทนราษฎรชวงวันท่ี 17-18  ก.พ.น้ี ตาม

ญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ� อซักถามขอเท็จจริงหรือเสนอ

แนะปญหาตอคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ท่ี ส.ส.ฝาย

คาน 173 คนเขาช� อกันเพ� ออภิปรายท่ัวไปรัฐบาลในประเด็นตางๆ เชน 

ความผิดพลาดในการบริหารประเทศดานเศรษฐกิจ เปนตน โดยฝาย

คานมีเวลาในการอภิปราย 22 ช่ัวโมง 

จิราพร สินธุไพร ส.ส.รอยเอ็ด และกรรมการบริหารพรรค

เพ� อไทย ท่ีถูกจับตามองและถูกพูดถึงอยางมากในชวงท่ีผานมา หลังลง

เลือกต้ัง ส.ส.รอยเอ็ดคร้ังแรกป  2562 ก็ไดคะแนนสูงสุดของจังหวัด 

ขณะท่ีบทบาทในสภาถือวาแจงเกิดอยางเต็มตัวในการอภิปรายไมไว

วางใจเม� อป 2564 โดยเฉพาะการอภิปรายประเด็น เหมืองทองอัครา 

ซ่ึงในรอบน้ี จิราพร จะเปน ส.ส.คนหน่ึงของฝายคานท่ีลุกข้ึนอภิปราย

รัฐบาลดวย ซ่ึงเธอไดกลาวถึงภาพรวมการเตรียมความพรอมของฝาย

คานในการตรวจสอบรัฐบาลผานการอภิปรายท่ัวไปรัฐบาลท่ีจะเกิดข้ึน

ปลายสัปดาหน้ี 

จิราพร ส.ส.รอยเอ็ด เพ� อไทย ยํ้าวา การท่ีฝายคานย� นญัตติขอ

เปดอภิปรายท่ัวไปคร้ังน้ี เปนเพราะฝายคานติดตามการบริหารงานของ

รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร โอชามาตลอด โดยหากเม� อใดก็ตามท่ี

พบวามีจุดบกพรอง  มีความผิดพลาด มีเง� อนงําท่ีดูแลวจะนําไปสูการ

ทุจริต ฝายคานจะอภิปรายในสภาเพ� อใหรัฐบาลไดมาช้ีแจง และบาง

คร้ังก็จะมีการนําเสนอขอเสนอแนะตางๆ เพ� อใหรัฐบาลนําไปดําเนิน

การเพ� อท่ีจะไดปรับปรุงการดําเนินงานใหดีข้ึน 

สําหรับการขอเปดอภิปรายท่ัวไปไมลงมติตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 152 ในคร้ังน้ี พรรคเพ� อไทยมีการเตรียมการมานานพอสมควร 

เชนในเร� องของการ เตรียมขอมูลท่ีจะใชในการอภิปราย มีการต้ังคณะ

ทํางานข้ึนมาเพ� อสนับสนุนในเร� องของขอมูลท่ีจะให ส.ส.ของพรรคนํา

ไปใชในการอภิปราย ซ่ึงฝายคานมีเวลาในการอภิปราย 22  ช่ัวโมง 

โดยจะอภิปรายวันละ 11 ช่ัวโมง โดยจะมีการเกล่ียเวลาจากพรรคฝาย

คานขนาดใหญเพ� อใหพรรคเล็กไดมีโอกาสข้ึนอภิปรายในคร้ังน้ีดวย 

จิราพร เปดเผยวา ในสวนของพรรคเพ� อไทยเองก็มีการเตรียม                                                                       

พรอม เชนเม� อตนสัปดาหท่ีผานมาวันจันทรท่ี 7 ก.พ. ก็มีการให 

ส.ส.ของพรรคท่ีแจงช� ออภิปรายในคร้ังน้ีมานําเสนอเน้ือหาท่ีตองการ

อภิปราย เพราะการอภิปรายจะมีเน้ือหาสวนกลางท่ีพรรคเตรียมไว 

และหาก ส.ส.ท่ีตองการอภิปรายก็สามารถนําเน้ือหาท่ีสนใจมานําเสนอ

เน้ือหาและโครงเร� องกับพรรค เพ� อจะไดมาจัดสรรประเด็น เน้ือหาไม

ใหมีความซํ้าซอนกัน รวมถึงก็จะมีการนําเน้ือหาและหัวขอท่ี ส.ส.พรรค

เพ� อไทยเตรียมไวในการอภิปรายไปหารือรวมกับพรรครวมฝายคาน

พรรคอ� นๆ วามีเน้ือหาท่ีซํ้าซอนกับของพรรครวมฝายคานอ� นหรือไม 

เพ� อใหการอภิปรายในวันท่ี 17-18 ก.พ.ครอบคลุมในทุกเน้ือหา 

...สําหรับกรอบใหญๆ  ในการอภิปรายคร้ังน้ีท่ีพรรคเพ� อไทยวาง

ไวก็จะมีส่ีกรอบใหญ คือ 1.การบริหารงานดานเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ี 

ผิดพลาดลมเหลว 2.การบริหารจัดการเพ� อปองกันการแพรระบาดของ 

โควิดท่ีลมเหลว 3. เร� องการทุจริต 4.ดานอ� นๆ 

อยางเร� องการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจท่ีลมเหลว วันน้ีก็เห็น

ชัดเจนมาตลอดวา ต้ังแตพลเอกประยุทธเปนหัวหนา คสช.ท่ีทําการ

รัฐประหารเม� อป 2557 จนมาถึงปจจุบันท่ีมาต้ังรัฐบาลหลังเลือกต้ังป 

2562 เราจะเห็นไดวาสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยํ่าแยมาต้ังแต

กอนเกิดโควิด แลวพอมาเจอการแพรระบาดของโควิด มันก็เหมือน

กับย่ิงมาซํ้าเติมเขาไปอีก เพราะฉะน้ันในประเด็นดานเศรษฐกิจ การ

อภิปรายคงจะเนนไปในเร� องของสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน เชนเร� อง

การกูเงินของรัฐบาลในชวงท่ีผานมา จนตอนน้ีหน้ีสาธารณะของเรา

เกือบจะทะลุ 10  ลานลานบาท ซ่ึงเฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธทําให

เกิดหน้ีสาธารณะคร่ึงหน่ึงของยอดหน้ีสาธารณะ ท่ีหมายถึงเยอะกวา

ท่ีรัฐบาลหลายชุดรวมกัน แตปรากฏวาท่ีผานมา กลับไมสามารถแก

ปญหาเศรษฐกิจของประเทศไดเลย เพราะไปเนนเร� องการแจกเงิน ท่ี

เราเปนหวงวาตรงน้ีจะทําใหประเทศไทยไมสามารถท่ีจะหลุดพนจาก

วิกฤตเศรษฐกิจไปได รวมถึงปญหาเร� องสินคาราคาแพงท่ีกระทบกับ

ปากทองประชาชน ทางฝายคานก็จะหยิบยกประเด็นดานเศรษฐกิจ

ลักษณะดังกลาวมาอภิปรายในคร้ังน้ี 

สวนประเด็นเร� อง การทุจริต จะเปนประเด็นท่ีคอนขาง ปดลับ 

สักเล็กนอย เพราะพรรคเพ� อไทยจะมีคณะทํางานในเร� องน้ีโดยเฉพาะ 

ก็ฝากประชาชนติดตามการอภิปรายท่ีจะมีข้ึนวาพรรคเพ� อไทยจะมี

การกระทุงรัฐบาลในเร� องใดบาง สวนกรอบท่ีส่ีเร� องประเด็นอ� นๆ ก็จะ

เปนประเด็นการอภิปรายท่ี ส.ส.แตละคนนํามาอภิปราย เพราะพรรค

เพ� อไทยเปนพรรคท่ีมี ส.ส.ระบบเขตท้ังหมด ทําให ส.ส.แตละคนจะพบ

ปญหาท่ีแตกตางกันออกไป ทาง ส.ส.ของพรรคก็จะนําเสนอขอมูลเพ� อ

ซักถามรัฐบาล แลวก็นําเสนอแนะรัฐบาลในการดําเนินการตอไป 

-ในทางการเมืองคาดหวังอยางไรบาง จะสามารถเปดแผล

รัฐบาลไดหรือไม? 

การอภิปรายคร้ังน้ีรูปแบบของการอภิปรายท่ัวไปเพ� อซักถาม

และเสนอแนะโดยไมมีการลงมติ ท่ีจะไมเหมือนกับการเปดอภิปรายไม

ไววางใจ เพราะฉะน้ันจุดมุงหวังอาจไมสามารถลมรัฐบาลได โดยทันที 

แตวาขอมูลท่ีเรานําเสนอ แมวาการอภิปรายคร้ังน้ีจะเปนการอภิปราย

ท่ัวไป แตวาการบริหารจัดการของรัฐบาลชุดน้ีท่ีลมเหลวมาตลอด รวม

ถึงปญหาเศรษฐกิจและการทุจริตตางๆ เช� อวาขอมูลในการอภิปราย

คร้ังน้ีไมไดย่ิงหยอนไปกวาการอภิปรายไมไววางใจ 

“คิดวาจะเปนการเปดแผล ดวยการนําเสนอขอมูลท่ีประชาชน

อยากรับรูรับทราบ อะไรท่ีรัฐบาลซุกไวใตพรมก็อาจจะสามารถนํามา

เปดเผยในคร้ังน้ี และอาจจะส่ันคลอนรัฐบาลไดในระดับหน่ึงเหมือน

กัน  เพราะขณะน้ีรัฐบาลเองก็คอนขางจะมีปญหาความขัดแยง

ตอบรายละเอียดในประเด็นท่ีมีขอพิพาทกันอยู เราเลยคิดวาเหมือนกับ

พยายามบายเบ่ียงในการจะใหขอมูลดานน้ีหรือไม 

ท่ีผานมาในการอภิปรายเร� องน้ีหลายคร้ัง รวมถึงในการตรวจ

สอบขอขอมูลในช้ันคณะกรรมาธิการของสภา พบวาหน�วยงานภาค

รัฐไมคอยใหความรวมมือเทาท่ีควร หรืออาจเปนเพราะรัฐบาลส่ังปด

ใหเปนเร� องความลับสุดยอดหรือไม เพราะตัวรัฐบาลเองท้ังตัวนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ท่ีฝายคานเราเคยต้ังประเด็นคําถาม

ไป พบวาก็ไมเคยช้ีแจงใหตรงกับประเด็นท่ีถามไป ดังน้ันในการ

อภิปรายท่ัวไปในชวง 17-18 ก.พ.น้ี จะมีการอภิปรายยํ้าอีกคร้ังหน่ึงใน

ส่ิงท่ีรัฐบาลไมเคยตอบคําถามกับประชาชนเลย และเราจะมีการเปด

ประเด็นใหมท่ีจะเปนการใหขอมูลเพ่ิมเติมกับประชาชนดวย 

จิราพร กลาวตอไปวา เร� องของเหมืองทองอัคราในสวนของ

ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ท่ีไดเคล� อนไหวเร� องดังกลาวดวย

เชนกัน โดยกอนหนาน้ีก็มาย� นเร� องตอพรรครวมฝายคานเม� อตนเดือน 

ก.พ.ท่ีผานมา เพ� อแสดงความเห็นคัดคานการกลับมาเปดเหมืองทอง

อีกคร้ังหน่ึง ท่ีตองขอบอกวาในเร� องการทําเหมืองเราเองก็เห็นดวย ใน

เร� องท่ีรัฐบาลจะเขาไปดูแลจัดการในเร� องผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

แตวาเราไมเห็นดวยท่ีจะใช กฎหมายเถ� อน อยางมาตรา 44 เขาไป

จัดการ แตควรใชกฎหมายปกติ เพราะสุดทายมันพิสูจนใหเห็นแลววา 

การใชมาตรา 44 มันทําใหเกิดผลกระทบมหาศาล และในรายละเอียด

ท่ีภาคประชาชนย� นเร� องมา พบวามีขอมูลท่ีน�าสนใจหลายอยาง ท่ีเรา

จะหยิบยกข้ึนมาอภิปราย โดยนํามาผนวกกับขอมูลท่ีทางพรรคเพ� อไทย

เตรียมเอาไว ก็ขอฝากติดตามการอภิปรายประเด็นดังกลาวท่ีจะมีขอมูล

เพ่ิมเติมมาใหประชาชนไดรับรูถึงขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน 

-เร� องน้ีสุดทายแลวหากเกิดอะไรข้ึน จะเปนความรับผิดชอบ

ทางการเมืองของใคร พลเอกประยุทธท่ีใชมาตรา 44 หรือนายสุริยะ 

จึงรุงเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม หรือรัฐมนตรีคนใด?

จากขอมูลเร� องน้ีต้ังแตตนท่ีไดติดตามมาจากหลักฐาน เอกสาร

ท้ังหมดท่ีเก่ียวของท่ีเราไดแสดงตอสภา จะพบวามาตรา 44 ถูกใช โดย

พลเอกประยุทธเพียงผูเดียว และมีหน�วยงานท่ีเก่ียวของท่ีเปนหน�วย

งานผูเช่ียวชาญเก่ียวกับความตกลงทางการคาระหวางประเทศ ไดเคย

เตือนไวแลววาหากใชมาตรา 44 โดยท่ีไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ี

ชัดเจนวา บริษัทอัคราสรางผลกระทบดานส่ิงแวดลอมอยางไร เราอาจ

สุมเส่ียงท่ีจะถูกฟองรองและอาจเปนฝายเสียเปรียบเอกชนได แตพล

เอกประยุทธก็ยังเลือกท่ีจะใชมาตรา 44

 อันหมายความวา คนท่ีตองรับผิดชอบคือพลเอกประยุทธ 

แตวาในระหวางทางท่ีมีการอนุมัติสิทธิพิเศษตางๆ เราพบวา คณะ

รัฐมนตรีเองก็รับรูรับทราบถึงการเอาทรัพยสินของประเทศ การเอา

แผนดินของประเทศไปชดเชยใหเพ� อท่ีจะใหมีการถอนฟอง ดังน้ัน

นอกจากพลเอกประยุทธแลว คณะรัฐมนตรีเองก็น�าจะเปนอีกหน่ึง

คณะบุคคลท่ีจะตองรวมกันรับผิดชอบเร� องน้ีดวย และพลเอกประยุทธ

ก็เคยประกาศไวแลววาเร� องน้ีจะรับผิดชอบเอง  โดยประกาศไวตอน

ชวงปลายป 2562 ดังน้ันเม� อประกาศไวแบบน้ี เงินภาษีประชาชนท่ี

ใชในการสูคดี เชน คาทนาย คาเดินทางตางๆ รวมเจ็ดรอยกวาลาน

บาท ก็ไมควรเปนเงินงบประมาณแผนดิน แตน�าจะเปนเงินของพลเอก

ประยุทธเองหรือไม   

-คิดวาจะเปนการอภิปรายรัฐบาลรอบสุดทายหรือไม เพราะ

คนวิเคราะหกันวาอาจจะไมมีการอภิปรายไมไววางใจตอนสมัย

ประชุมสภารอบหนากลางปน้ี เพราะอาจมีการยุบสภากอน มอง

สถานการณการเมืองเวลาน้ีอยางไร ?

ชวงจังหวะขณะน้ีอุบัติเหตุทางการเมืองอาจจะเกิดข้ึนไดตลอด

เวลา เพราะพอมีปญหาการเมืองในพรรคพลังประชารัฐ จนมี ส.ส.กลุม

หน่ึงออกมาจากพรรค ก็ทําใหเสถียรภาพคอนขางจะตํ่าและเกิดวิกฤต 

เห็นไดจากกรณีสภาชุดปจจุบันลมไปแลวถึง 16 คร้ัง ท่ีเปนส่ิงซ่ึงไม

เคยเกิดข้ึนมากอน โดยแมกอนหนาน้ีกลุมของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา                                                                           

จะเปดชองใหมีการเจรจา แตพลเอกประยุทธ นายกฯ ก็ยืนยันจะไม

ปรับ ครม.ในเร็ววันน้ี ก็ทําใหหลายคนวิเคราะหไปในทางวาอาจเปน

ไปไดท่ีอาจจะมีการยุบสภา กอนการเปดอภิปรายไมไววางใจในชวง

การประชุมสภาสมัยหนาท่ีจะเร่ิมชวงเดือน พ.ค.ปน้ี ท่ีฝายคานจะ

ย� นอภิปรายไมไววางใจ ซ่ึงดวยเสถียรภาพรัฐบาลในเวลาน้ี จึงทําให

มีความเปนไปไดท่ีอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองไดตลอดเหมือน

กัน คืออาจเปนไปไดท่ีอาจจะมีการยุบสภาหรือลาออกกอนท่ีจะมีการ

อภิปรายไมไววางใจ 

อยางไรก็ตาม ไมวาจะมีการยุบสภาหรือไมยุบสภา  นายกฯ จะ

ลาออกหรือไมลาออก จะชาหรือเร็วก็ตาม แตระหวางน้ีท่ีรัฐบาลไร

เสถียรภาพ ไมสามารถบริหารประเทศจนไมสามารถขับเคล� อนนโยบาย

ตางๆ ไมสามารถแกปญหาใหประชาชนได คนท่ีเสียประโยชนก็คือ

ประชาชน  อันเปนส่ิงท่ีพรรคเพ� อไทยก็กังวลในเร� องน้ี เพราะเห็นวา

รัฐบาลหมดความชอบธรรมท่ีจะบริหารประเทศแลว ยืนยันวาหากยุบ

สภาเม� อใด พรรคเพ� อไทยก็พรอมท่ีจะเลือกต้ังทันที เพราะท่ีผานมา

พรรคมีการเตรียมความพรอมเร� องการเลือกต้ังมาตลอด มีคณะทํางาน

ดานนโยบายท่ีต้ังมานานแลวและทํางานอยางตอเน� อง

ดังน้ัน หากเลือกต้ังเม� อใดพรรคเพ� อไทยจะมีนโยบายนําเสนอ

ประชาชนทันที และการท่ีพรรคเพ� อไทยออกแคมเปญ เพ� อไทยแลนด

สไลด ก็เปนแคมเปญท่ีจะสูกับอํานาจสมาชิกวุฒิสภา 250 คน ท่ี

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีบทเฉพาะกาลให ส.ว.มีอํานาจเลือกนายกฯ 

ท่ีเปนการบิดเบือนเจตนารมณของประชาชน เราจึงพยายามท่ีจะออก

แคมเปญและนําเสนอนโยบายตอประชาชนใหเลือกพรรคการเมือง

ฝายประชาธิปไตย โดยเฉพาะพรรคเพ� อไทยท่ีเปนพรรคการเมืองท่ี

อยูกับประชาชนมานานต้ังแตไทยรักไทย พลังประชาชน จนมาพรรค

เพ� อไทย ท่ีเปนพรรคซ่ึงออกนโยบายท่ีทําไดจริง โดยหากประชาชน

เลือกเพ� อไทยใหได 253 เสียงเปนอยางตํ่า เช� อวาจะเปนฉันทามติของ

ประชาชนท่ีชัดเจน ท่ีจะไปกดดันไมให ส.ว.กลาบิดเบือนเจตนารมณ

ของประชาชน.     

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

ภายใน ย่ิงหากฝายคานนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง  นําเสนอประเด็น

ตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ ซ่ึงหลังจากน้ีหากมีอุบัติเหตุทางการ

เมือง เชนมีการเลือกต้ังเกิดข้ึนจากการยุบสภา ก็จะเปนชุดขอมูล

สําคัญท่ีใหประชาชนรับไปพิจารณาในการตัดสินใจเขาคูหาเลือกต้ัง

คร้ังตอไป”

พท.จัดเต็ม 50 ส.ส.ขอรวมอภิปราย

จิราพร กรรมการบริหารพรรคเพ� อไทย กลาวตอไปวา สําหรับ

การจัดทัพเตรียมพรอมของพรรคเพ� อไทยน้ัน  พบวามี ส.ส.เพ� อไทย

แจงความจํานงท่ีจะอภิปรายในคร้ังน้ีประมาณรวม 50 คน ท่ีถือวา

เยอะมาก แตเน� องจากเวลาท่ีจํากัดและพรรคก็มีข้ันตอนการคัดเลือกผู

อภิปราย ตองนําโครงสรางขอมูลและเน้ือหาในการอภิปรายของแตละ

คนมาพิจารณาวามีเน้ือหาท่ีซํ้าซอนกันหรือไม และนําไปสูการกําหนด

ผูอภิปราย เพ� อใหเน้ือหาการอภิปรายครอบคลุมหลากหลายท่ีสุด ไมมี

ประเด็นท่ีซํ้ากัน ส่ิงเหลาน้ีพรรคเพ� อไทยก็จะคุยกันในพรรคและใน

พรรครวมฝายคานตอไป 

บุคคลหลักท่ีจะอภิปรายของพรรคเพ� อไทยก็จะประกอบดวย 

อาทิ นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทยและผูนําฝายคาน, 

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝายคาน ขณะเดียวกันตัวเราเองก็ได

แจงความประสงคกับทางพรรคไวเชนกันวาจะอภิปรายในคร้ังน้ีดวย 

-จะนําประเด็นเหมืองทองอัคราท่ีบริษัท คิงสเกต คอนโซลิเด

เต็ดฯ มีขอพิพาททางคดีในช้ันอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศมา

อภิปรายในคร้ังน้ีดวยหรือไม?

 เร� องเหมืองทองอัคราเปนเร� องท่ีไดรับความสนใจจาก

ประชาชนมาก หลังเพ� อไทยมีการเปดประเด็นไวคร้ังแรกโดยนายสุ

ทิน คลังแสง ประธานวิปฝายคาน ท่ีอภิปรายเปดประเด็นไวคร้ังแรก

ตอนสมัยอภิปรายเร� องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี ท่ีทําใหประชาชนให

ความสนใจอยางมาก ซ่ึงเวลาน้ันก็ยังไมคอยมีความคืบหนามากเทาใด

นัก เพราะเปนชวงเร่ิมตนท่ีมีขอพิพาทเกิดข้ึน และหลังเกิดขอพิพาทข้ึน  

รัฐบาลไมเคยเปดเผยขอมูลออกมาเลยถึงรายละเอียดขอพิพาทดังกลาว 

วาเอกชนฟองเรียกคาเสียหายในประเด็นใดบาง และเรียกคาเสียหาย

เปนจํานวนเงินเทาใด 

จนตอมา นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย  ได

อภิปรายช้ีประเด็นเก่ียวกับความเปนไปไดท่ีภาคเอกชนจะฟองรอง โดย

เทียบเคียงกับกรณีบริษัทเอกชนในประเทศแคนาดาแหงหน่ึงท่ีไปลงทุน

ท่ีประเทศเวเนซุเอลา ท่ีลักษณะก็คลายกันคือถูกรัฐออกคําส่ังปดเหมือง 

และปรากฏวาบริษัทเอกชนไดรับชัยชนะในการฟองรอง จึงมีการนํา

เคสดังกลาวมาเทียบเคียงกับประเทศไทย จนทําใหเห็นวาผลกระทบ

เกิดข้ึนตามมาเยอะมากหากแพคดีแลวตองชดใชใหบริษัทเอกชน 

และตอมาดิฉันไดอภิปรายประเด็นเร� องเหมืองทองอัคราในชวง

การเปดอภิปรายไมไววางใจเม� อเดือนกุมภาพันธ  2564 ท่ีประเด็นมี

ความคืบหนาไปอีกลําดับหน่ึงวา หลังมีการนําขอพิพาทดังกลาวไปสู

กระบวนการของคณะอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ

 เราพบความผิดปกติตรงท่ีวาคดีดังกลาวยังไมจบ แตทาง

รัฐบาลไทยกับบริษัทคิงสเกตฯ ไดมีการเจรจาระหวางกัน และระหวาง

ท่ีขอพิพาทอยูในช้ันอนุญาโตตุลาการ ก็พบวามีการนําพ้ืนท่ี 4 แสนไร

ใหบริษัทคิงสเกตฯ เพ� อท่ีจะเขามาสํารวจแรทองคําเพ่ิมเติม ส่ิงน้ีคือ

ความผิดปกติอยางหน่ึงท่ีเราเคยต้ังขอสังเกตไววา เหตุใดขอพิพาทยังไม

จบ  ยังไมมีการช้ีขาดวาใครถูกใครผิด เพราะรัฐบาล คสช.เวลาน้ันอาง

วาท่ีใชมาตรา 44 ไปปดเหมืองทองคําเพราะไดรับผลกระทบดานส่ิง

แวดลอม แตจนถึงวันน้ีก็ยังไมมีคําช้ีขาดออกมาวา การท่ีออกคําส่ังปด

เหมืองดังกลาวถูกหรือผิด  ใครเปนฝายถูก ใครเปนฝายผิด แตมีการ

เร่ิมใหสัมปทานเพ่ิม มีการใหสิทธิพิเศษในการสํารวจเพ่ิม จึงเปนส่ิงท่ี

เราตองติดตามเพ่ิมเติม 

และจากการตรวจสอบขอมูลพบวา ยังเหลือท่ีดินอีกประมาณ

หกแสนไรในอีกหลายจังหวัด ท่ีทางบริษัทคิงสเกตฯ ประกาศไวใน

เว็บไซตของบริษัท วาเขาไดขอมายังประเทศไทยวาจะอนุญาตใหบริษัท

สํารวจเพ่ิมเติม ซ่ึงบริษัทคิงสเกตฯ ระบุดวยวา ผลการเจรจาออกมาใน

ทาง  positive เปนไปในทางบวก น�าจะไดตามท่ีขอท้ังหมด  โดยหาก

รวมส่ีแสนไรกับหกแสนไร ก็เทากับจะไดรวมประมาณเกือบหน่ึงลานไร

ในการไดสิทธิพิเศษเขามาสํารวจแรในประเทศไทย 

“ซ่ึงในขณะน้ีคณะอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศเล� อน

การช้ีขาดขอพิพาทดังกลาวออกไปแบบไมมีกําหนด เราก็สงสัยวาใน

ระหวางน้ีจะมีการทยอยใหสิทธิพิเศษอะไรอีกหรือไม จุดน้ีคือประเด็น

ท่ีเรากําลังจับจองอยู”

ล็อกเปาปมประทานบัตร บ.คิงสเกตฯ

-การท่ีใหประทานบัตรสํารวจส่ีแสนไรดังกลาวแกบริษัทคิงส

เกตฯ ในชวงเดือนมกราคมท่ีผานมา มองวาเหมือนกับเพ� อใหบริษัท

ถอนฟองหรือยุติเร� องหรือไม?

เราเช� อวาเปนเชนน้ันเพราะอยางท่ีบอก ส่ีแสนแปลงดังกลาว

เปนการตอประทานบัตร เพราะบริษัทเอกชนดังกลาวเคยทําอยูแลว

แตตอมาหมดอายุไป แลวก็ถูกระงับการทําเหมืองไป แตปรากฏวาขอ

พิพาททางคดียังไมจบ แตมีการตอประทานบัตรใหเอกชนไปกอนแลว 

และเปนพ้ืนท่ีเดิมซ่ึงเคยปดไปโดยตอนน้ันอางวาเปนเพราะผลกระทบ

ดานส่ิงแวดลอม ตรงน้ีจะอธิบายความวาอยางไรในเม� อคดียังไมจบ แต

มีการตออายุใหเขาไดทําตอไปแลว

 เพราะฉะน้ันเราจึงเช� อวามันเขาขายการเจรจาแลกเปล่ียน 

เพ� อใหบริษัทดังกลาวทยอยกลับมาทําเหมืองไดอีกคร้ัง เพ� อแลกกับ

การท่ีถอนคดีหรือถอนฟองออกไป ซ่ึงหากสุดทายเปนแบบน้ันก็เทากับ

วา กอนหนาน้ีท่ีพลเอกประยุทธใชมาตรา 44 ไปปดเหมือง ตอนน้ัน

สุดทายแลวไปปดทําไม เพราะในความเปนจริงก็สามารถใชกฎหมาย

ปกติได เชน พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอม, พ.ร.บ.เหมืองแร ท่ีสามารถขอให

เอกชนระงับการดําเนินการแลวก็เขาไปตรวจสอบตามข้ันตอนตาม

กระบวนการปกติได โดยไมตองใชมาตรา 44 ท่ีเปนคําส่ังหัวหนา คสช. 

ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีอารยประเทศไมยอมรับ และการใชมาตรา 44 ดัง

กลาวมันกอใหเกิดผลกระทบแลว แมตอไปหากเอกชนถอนฟอง  แลว

ถามวาท่ีผานมาจะเยียวยาอยางไร เพราะพอไปออกคําส่ังปดเหมือง 

คนท่ีทํางานในเหมืองเขาก็ตกงาน ท่ีมีการรายงานวาน�าจะมีเปนพัน

ครอบครัว 

อีกท้ังเร� องของภาพลักษณประเทศไทยตอนน้ัน ท่ีเรามีความ

ตกลงเขตการคาเสรี ไทย-ออสเตรเลีย หรือ  TAFTA ท่ีไทยเราทํากับ

ตางประเทศ แตก็ยังกลาไปใชมาตรา 44 เพ� อทําลายขอตกลงดังกลาว 

ก็ทําใหเสียภาพลักษณของประเทศจนกระทบกับระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศมหาศาลในเวลาน้ัน 

รวมถึงพอมีเร� องเกิดข้ึนมา เราตองใชงบประมาณแผนดินเพ� อ

ไปตอสูคดี ท่ีมีการต้ังวงเงินงบประมาณรายจายของประเทศรวม 700 

กวาลานบาทในการตอสูคดีท่ีเปนเงินภาษีของประชาชน ส่ิงเหลาน้ีคือ

ผลกระทบท่ีเห็นตรงหนา แลวมาวันน้ีจะมาบอกวาท่ีเคยใชมาตรา 44 

ก็ใหยกเลิกไป แลวก็คืนสิทธิเดิมใหบริษัทไป อีกท้ังยังจะใหสิทธิใหมเพ่ิม

เติมอีก โดยสิทธิเดิมก็คือ บริษัทดังกลาวเคยทําเหมืองอยูแคประมาณ

สามพันกวาไร แตวันน้ีใหสิทธิเพ่ิมในการสํารวจแรเพ่ิมอีกส่ีแสนไร คือ

ไดมากกวาเดิม แลวยังมีสิทธิอีกหกแสนไรท่ีรอการอนุมัติอยู

จึงเทากับวาประเทศไทยสูญเสียมากกวาเดิมท่ีควรจะเปน 

เพราะไมอยางน้ันก็ไมตองไปปดแตแรก ก็ใหชะลอแลวก็ใชวิธีการ

สํารวจแทน เพราะหากใชกฎหมายปกติเขาไปจัดการไมตองใชมาตรา 

44 หากพบวาเอกชนทําละเมิดหรือสรางผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจริง 

อาจเปนเราท่ีฟองเรียกคาเสียหายจากบริษัทไดดวยซํ้า 

-เห็นวาฝายคานก็พยายามใชกลไกของรัฐสภาในการหาขอมูล

ขอเท็จจริงในเร� องน้ีผานชองทางกรรมาธิการชุดตางๆ ของสภา แต

ไมคอยไดรับความรวมมือเทาใดนัก?

ก็เปนเร� องท่ีเราไมคอยสบายใจกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนในเร� อง

ของขอพิพาทระหวางบริษัท คิงสเกต คอนโซลิเดเต็ดฯ กับประเทศไทย 

เพราะท่ีผานมาเราเคยเรียกรองใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีบริษัทเอกชน

ตางชาติฟองรอง เรียกรองคาเสียหายจากประเทศไทย แตก็ไมไดรับ

ความรวมมือ โดนปกปดขอมูล อยางคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม 

สภาผูแทนราษฎร มีการประชุมเม� อสัปดาหกอนหนาน้ี โดยเชิญ

ตัวแทนหน�วยงานท่ีเก่ียวของ คือกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแรมาช้ีแจงกรณีเหมืองทองอัครา แตกรมไดสงตัวแทนท่ีไมได

เปนคณะเจรจาหรือคณะทํางานในการระงับขอพิพาทมา จึงไมสามารถ

17-18 ก.พ.อภิปรายทั่วไปไมลงมติ 

เปดแผล-ชี้ขอผิดพลาด ‘รบ.ประยุทธ’ 

ารเมืองรอบสัปดาหตอจากน้ีมีเร� องใหตองติดตาม น่ันคือ

เปดแผล-ชี้ขอผิดพลาด ‘รบ.ประยุทธ’ 

ก



18.30-20.30 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ 

2565 พบกับการแสดง อาทิ การแสดง                                        

ดนตรีในสวน “สวนพลูคอรัส” เวลา                                    

17.00-17.30 น. และการแสดงจากศิลปน                                                 

เปกกี้ ศรีธัญญา และ INDIGO ต้ังแตเวลา                                             

18.30-20.30 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ 

2565 พบกับการแสดงท่ีหลากหลาย อาทิ                                            

การประกวดเทพีเทศกาลเท่ียวเมืองไทย                                               

และการแสดงทางวัฒนธรรม “โขน”,    

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 พบกับการแสดง 

อาทิ  การแสดงดนตรีในสวน “สวัสดีโชว”                  

เวลา 17.00 น. และการแสดงจากศิลปน                                             

สุนทราภรณ feat.อลิส Golden song 

เวลา 17.30 น., วันที่ 22 กุมภาพันธ 

2565 พบกับการแสดง อาทิ การแสดงจาก

ศิลปน “จุลโหฬาร” เวลา 17.00 น. การ

แสดงทางวัฒนธรรม “โนราหเทพศรัทธา” 

เวลา 18.30 น.

โซน 9 เที่ยวไทยแบบใหม STYLE 

NEW NORMAL นําเสนอแนวคิดผาน   

จิกซอวสําคัญสูการทองเที่ยวอยางปลอดภัย

และยั่งยืน ประกอบดวย ลดโลกเลอะ  

Low Carbon Tourism Innovation Startup 

และสินคาทางการทองเที่ยว

ผูวาการ ททท. กลาวตอวา ในการ

เขาชมงาน ททท.กําหนดมาตรการดาน

สาธารณสุขเพ� อปองกันและลดความเสี่ยง

การแพรระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการ

ที่ ศบค. กําหนดอยางเครงครัด โดยจํากัด

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมอยางนอย 4 

ตารางเมตรตอ 1 คน มีระบบควบคุม

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมตามรอบ มีบริการ

แอลกอฮอลเจล สําหรับทําความสะอาด

มือไวบริการตามจุดเสี่ยง หรือจุดที่มีการ

สัมผัสรวมอยางเพียงพอ รวมทั้งมีมาตรการ

ทําความสะอาดพื้นที่กิจกรรมตางๆ ตาม

รอบเวลาอยางสม่ําเสมอและสนับสนุนการ

ใชจายผานระบบอิเล็กทรอนิกส Cashless 

เพ� อลดการสัมผัส เพ� อใหเกิดความปลอดภัย

ตอผูเขาชมงาน 

ผูสนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

1672 เพ� อนรวมทาง

หมายเหตุ  : ภาพประกอบเปนรูปภาพ

จําลองบรรยากาศและการตกแตง

ภายในงาน

ทท.พรอมเปดงานเทศกาลเที่ยว

เมืองไทย ครั้งที่ 40 ระหวาง   

18-22 กุมภาพันธนี้ พลิกโฉมการ

ทองเที่ยวไทยสูมิติใหม เนนความปลอดภัย 

ควบคูกับความประทับใจและแตกตาง 

สะทอนความพรอมของภาคอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวภายใตวิถีใหม และเรียกความ

เช� อมั่นของนักทองเที่ยวไทยดวยแคมเปญ

ในประเทศ “เที่ยวเมืองไทย Amazing     

ยิ่งกวาเดิม” 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการ

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)    

เปดเผยวา ระหวางวันที่ 18-22 กุมภาพันธ 

2565 นี้ จะมีการจัดงานเทศกาลเที่ยว

เมืองไทย ประจําป 2565 ครั้งที่ 40 

บริเวณสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ซึ่ง

เปนการสะทอนใหเห็นความพรอมของภาค

อุตสาหกรรมทองเที่ยววิถีใหม และเปนการ

เรียกความเช� อมั่นของนักทองเที่ยวใหกลับ

มาทองเที่ยวไทย

สําหรับแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ 

ถือเปนการพลิกโฉมการทองเที่ยวไทยสูมิติ

ใหมปทองเที่ยวไทย 2565 ในมุมมองใหมที่

ปลอดภัย ประทับใจ และแตกตาง โดยนํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมานําเสนอการ

ทองเที่ยวและเอกลักษณของ 5 ภูมิภาคทั่ว

ประเทศ ดานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

ภูมิปญญาและการจําลองแหลงทองเที่ยว 

เพ� อสรางประสบการณทองเที่ยวรูปแบบ

ใหมใหนักทองเที่ยวสัมผัสภายใตมาตรการ

การปองกันโควิด-19 อยางเครงครัด แบบท่ี

เรียกวา Covid Free Event อันเปน

สัญญาณของการเปดปทองเที่ยว

ไทย Visit Thailand Year 2022: 

Amazing New Chapters และ

การเปดตัวแคมเปญในประเทศ 

“เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่ง

กวาเดิม”

ผูวาการ ททท. กลาวตอวา               

สําหรับโซนกิจกรรมจะนํา

แลนดมารก วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาสําคัญของภูมิภาค  

มาจัดแสดง โดยแบงออกเปน                                      

9 โซน ไดแก โซน 1 โฉมใหม                                        

“เสน�หวันวาน เมืองเหนือ” ดวยการใชสี             

ณ ฮอม (Navy Blue) โดดเดนดวยจุดเช็กอิน 

แลนดมารกจุดถายภาพบันไดพญานาค 

ทางเขาวัดหลวงขุนวิน จังหวัดเชียงใหม

โซน 5 หมูบานภาคใต แนวคิด  

Savory South หรอยแรงแหลงใต ดวย 

Theme “Art of Southern” จากวัฒนธรรม

ภาคใต ศิลปะดานแสดงมโนราห หนังตะลุง 
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พ� อเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูชมงาน ททท.ไดกําหนดมาตรการเพ� อสราง  

ความปลอดภัยตามมาตรการทางดานสาธารณสุข สําหรับผูเขาชมงาน เจาหนาที่  

และผูประกอบการ ดังนี้ 

มาตรการการคัดกรองผูเขาชมงาน  

มาตรการเม� อเขามาในสวนลุมพินี 

- วัดอุณหภูมิ

- สแกน “ไทยชนะ” หรือ ลงช� อ

- สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา

- หมั่นลางมือดวยน้ําสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล

- กรุณาเวนระยะหางอยางนอย 1-2 เมตร 

มาตรการเม� อเขาโซนกิจกรรมแตละโซน

- แสดงหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (หรือครบโดส)  หรือ 

แสดงใบรับรองผลการตรวจ ATK ที่ยืนยันวาไมมีเชื้อโควิด-19 ไมเกิน 72 ชั่วโมง

- แสดงการจองคิวหรือที่นั่งผานแอปพลิเคชัน QueQ ในกรณีที่มีการกําหนดไว

ทั้งนี้ ผูที่ผานการตรวจโซนแรกที่เขาชมจะไดรับสติกเกอรและสามารถเขาโซนอ� น

โดยไมตองตรวจซ้ํา

มาตรการการคัดกรองสําหรับเจาหนาที่ และผูประกอบการ

- วัดอุณหภูมิ

- สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา

- แสดงหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (หรือครบโดส)  

- แสดงใบรับรองผลการตรวจ ATK ที่ยืนยันวาไมมีเชื้อโควิด-19 ไมเกิน 72 ชั่วโมง

มาตรการดานพื้นที่

- บริการเจลแอลกอฮอลลางมือ 

มองเมืองมองเมือง

Landmark โซนหมูบานภาคกลาง เรือนไทยสีขาวสไตล โมเดิรน

บรรยากาศการตกแตงโซนหมูบานภาคตะวันออก บรรยากาศรานจําหน�ายของที่ระลึก

Landmark โซนหมูบานภาคเหนือ บันไดพญานาค วัดหลวงขุนวิน จังหวัดเชียงใหม

โซนหมูบานภาคใต Art of Southern

Landmark โซนหมูบานภาคตะวันออก 

ประภาคารแหลมงอบ จ.ตราด

Landmark โซนหมูบานภาคอีสาน 

หอโหวด จ.รอยเอ็ด

บรรยากาศการตกแตงโซนหมูบานภาคกลางซุมประตูทางเขาโซนหมูบานภาคใต

ทองเที่ยวไทย AMAZING NEW 

CHAPTERS การตกแตงพื้นที่ในสไตล 

Base Camp นําเสนอความทันสมัย 

นวัตกรรมทางการทองเที่ยวใหมๆ Travel 

Tech / Metaverse / ขอมูลขาวสารทอง

เที่ยว แคมเปญทางการตลาด และกิจกรรม 

Coffee Showcase  ลิ้มรสกาแฟสายพันธุ

ไทยจาก Local Community ที่ปลูกโดย

ชุมชน สอดคลองกับแนวคิด Responsible 

Tourism 

ท

สรณะ รายงาน

- กําหนดเวลาในการทําความสะอาดโซน และจุดสัมผัสตางๆ 

- กําหนดจํานวนผูเขาชมงานในแตละโซน โดยคํานวณจากพื้นที่ใชงาน 

(1 คน / 4 ตร.ม.) และแสดงจํานวนแบบ Real Time ซึ่งจะแสดงจํานวนคนที่พื้นที่รองรับ

ไดและจํานวนคนที่สามารถเขาไปเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีการลอมรั้วแตละโซนและกําหนดทาง

เขา-ออก ที่ชัดเจน

- กําหนดพื้นที่ที่สามารถเปดหนากากได (พื้นที่สําหรับรับประทานอาหาร) 

- มีปายขอความรวมมือในการใสหนากาก และแสดงมาตรการภายในงาน

- มีแฟลตฟอรม “เพลินไทย” ที่สามารถดูความหนาแน�นของผูเขาชมในแตละโซน

ทั้งนี้ มีจุดใหบริการตรวจ ATK ในราคา 35 บาท โดยตองติดตั้งแอปพลิเคชัน 

Dr.AnyWhere หากพบวา ผลเปนบวก จะสงเขารับการรักษาตามระบบ สปสช.ตอไป

หมายเหตุ

สําหรับกิจกรรมที่มีการเชิญแขกผูมีเกียรติ ศิลปน ดารา เขารวมงาน เชน พิธีเปด 

การแสดง การโชวตัว ตองแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส และแสดงใบรับ

รองผลการตรวจ ATK ที่ยืนยันวาไมมีเชื้อโควิด-19 ไมเกิน 72 ชั่วโมง

“ททท.กําหนดมาตรการดานสาธารณสุขเพ� อปองกันและลดความเส่ียงการแพรระบาด

ของโควิด-19 ตามมาตรการท่ี ศบค. กําหนดอยางเครงครัด โดยจํากัดจํานวนผูเขารวม

กิจกรรมอยางนอย 4 ตารางเมตรตอ 1 คน มีระบบควบคุมจํานวนผูเขารวมกิจกรรมตามรอบ 

บริการแอลกอฮอลเจล สําหรับทําความสะอาดมือไวบริการตามจุดเส่ียง หรือจุดท่ีมีการสัมผัส

รวมอยางเพียงพอ และมีมาตรการทําความสะอาดพ้ืนท่ีกิจกรรมตางๆ ตามรอบเวลาอยาง

สมํ่าเสมอ สนับสนุนการใชจายผานระบบอิเล็กทรอนิกส Cashless เพ� อลดการสัมผัส” 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 1672 เพ� อนรวมทาง

และลิเกฮูลู ศิลปะการทําอาหาร เปนตน  

มีแลนดมารกและจุดถายภาพสําคัญ ไดแก 

ซุมประตู 3 วัฒนธรรม และสตรีทอารต

ภาคใต ส� อถึงประสบการณ Once in a lifetime 

ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตตองลอง อาทิ ซุมประตู

เมืองสงขลา

โซน 6 หมูบานภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ แนวคิด : Isan in love หลงรัก                                    

แผนดินถิ่นอีสาน นําเสนอแหลงทองเที่ยว

ใหม Unseen New series ภาคตะวันออก                                 

เฉียงเหนือ 5 แหง ไดแก หอโหวด 

จ.รอยเอ็ด ภูพระ จ.เลย พญานาค 3 พิภพ 

จ.มุกดาหาร เมืองลอยฟาและเมืองใตพิภพ                                     

จ.นครราชสีมา และโลกของชาง จ.สุรินทร 

นําเสนอเร� องราวในมุมมองใหมๆ ผาน

สินคาทางการทองเที่ยว เช� อมโยง

วัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่

โซน 7 STREET FOOD กทม. 

แนวคิด : นําเสนอสีสันมหัศจรรยของการ

ทองเที่ยวกรุงเทพฯ ความพิเศษของ Street 

Food ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล 

และสีสันทางวัฒนธรรมของ Street Art 

จากคลองโองอาง ที่ไดรับรางวัลระดับโลก

เปน “ตนแบบการปรับปรุงภูมิทัศน” พรอม

พบกับ Street Food ช� อดัง และรานอาหาร

ชั้นนําในกรุงเทพมหานคร ที่ยกขบวนมาให

อรอยจุใจในบรรยากาศสบายๆ

โซน 8 เวทีกลาง (MAIN STAGE) 

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2565       

พบกับพิธีเปดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย                                

และพิธีเปดปทองเที่ยวไทย 2565 และการ

แสดงวัฒนธรรมรวมสมัย ชุด 

“นาฏยนวัตกรรมทองเที่ยวไทย” ตั้งแตเวลา  

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 40 

สูมิติใหมปลอดภัย-ประทับใจ-แตกตาง

โซน 2 หมูบานภาคตะวันออก ภายใต                                      

แนวคิด East at Ease สบายสบาย

ภาคตะวันออก โดดเดนดวยแลนดมารก                              

และจุดถายภาพซุมประตู สวนลอยฟา 

จําลองประภาคารแหลมงอบ จ.ตราด สราง

ประสบการณทองเที่ยวหมูบานภาคตะวัน

ออก ตอบโจทยอารมณความรูสึก สบาย 

สบาย ครบรสชาติของการเดินทางในหมวด

หมูของ 4 สบาย ไดแก สบาย สบาย สาย

ชิลล : เที่ยวทะเล สบายกาย, สบาย สบาย 

สายเขียว : เที่ยวธรรมชาติ สบายตา, 

สบาย สบาย สายมู : เที่ยวศรัทธา สบายใจ 

และ สบาย สบาย สายกิน : เที่ยวไปกินไป          

สบายพุง ผานเร� องเลาและเร� องราว    

ของอาหาร กิจกรรมสาธิต และการแสดง 

ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก

โซน 3 หมูบานภาคกลาง แนวคิด  

เทรนดี้ C2 ภาคกลางนําเสนอดวย Theme 

Color : สี crimson (สีแดงเขม) สีที่ส� อถึง

พลังงานบวก สัญลักษณของความต� นเตน 

ความรัก ความเจริญกาวหนา โชคลาภ และ

ความเปนผูนํา โดดเดนดวยแลนดมารก 

เรือนไทยสีขาว สไตล โมเดิรน กับซุมประตู

บานระจันสีขาว พรอมจุดถายภาพจําลอง

กังหันวิดน้ําเขานาเกลือขนาด

ใหญ และนาขาว สะทอนความ

เปนคนภาคกลางไดเปนอยางดี

โซน 4 หมูบานภาคเหนือ 

แนวคิด เสน�หวันวานเมืองเหนือ 

(North Nostalgia) นําเสนอ

ประสบการณการทองเที่ยว วิถี

ชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และ

ธรรมชาติ ผสานความรวมสมัย

ของงานหัตถศิลป และกิจกรรม

ทางการทองเที่ยวรูปแบบใหมๆ 

ที่กําลังเปนที่นิยม กอใหเกิด 

แรงบันดาลใจผานแนวคิด 

เ
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